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ค�ำปรำรภ

ความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ

สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เริ่มขึ้นเม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ เม่ือ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 

ปราโมช นายกรัฐมนตรี ได้นำาคณะไปเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อลงนามในแถลงการณ์ร่วมเพื่อ

สถาปนาความสมัพันธ์ทางการทตูกับนายโจว เอิน ไหล นายกรฐัมนตรสีาธารณรฐัประชาชนจนี 

ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ดำาเนินมาครบ ๕๐ ปี ในปี ๒๕๖๘ นี้แล้ว

ก่อนหน้าปี ๒๕๑๘ ความแตกต่างทางด้านอุดมการณ์ ระบอบการเมืองและ

เศรษฐกิจ ทำาให้รัฐบาลไทยหวาดระแวงจีน ประกอบกับสถานการณ์ระหว่างประเทศใน

ช่วงสงครามเยน็ ทำาให้รัฐบาลไทยมองว่าจนีเป็นภยัคกุคามต่อความม่ันคงของประเทศ ไทย

และจีนจึงไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน แต่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในความสัมพันธ์สามเส้าระหว่างจีน สหภาพโซเวียตและ

สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ๒๕๑๒ และความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของจีนและ 

ของไทยในช่วงเดียวกนั เปิดโอกาสให้ทัง้สองฝ่ายได้พบปะหารอืกนัในระดบัเจ้าหน้าทีอ่าวโุส

หลายครั้ง เพื่อทำาความเข้าใจต่อแนวคิดและนโยบายของแต่ละฝ่าย เป็นการปูทางไปสู ่

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้ดำาเนินการตามที่ได ้

หาเสียงเลือกตั้งไว้ในที่สุด

การหารือได้เร่ิมข้ึนในโอกาสท่ีคณะนักกีฬาปิงปองจีนมาเยือนไทย ระหว่างวันที่ 

๑๗ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๖ และได้มีอีกหลายครั้งในโอกาสต่อๆ มา ซึ่งการหารือที่สำาคัญ

เป็นการหารือที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง กล่าวคือ ในโอกาสที่

คณะนักกีฬาแบดมินตันไทยเดินทางไปแข่งขันเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี ณ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๖ และในโอกาสที่คณะผู้แทนไทยเดิน

ทางไปเจรจาซื้อนำ้ามันโซล่าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ ธันวาคม 

๒๕๑๖ อันในที่สุดนำาไปสู่การเจรจาว่าด้วยข้อความในแถลงการณ์ร่วมเพื่อสถาปนา 

ความสมัพนัธ์ทางการทตูกบัสาธารณรฐัประชาชนจนี ณ กรุงปักกิง่ ระหว่างวนัที ่๑๖ - ๒๒ 

มถินุายน ๒๕๑๘ และการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในข้อราชการระหว่างคณะผู้แทนรฐับาล

แห่งราชอาณาจักรไทยกับคณะผู้แทนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อ 
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วันที่ ๓๐ มิถุนายน และ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ปรากฏอยู่ในหนังสือ 

เล่มนี้

 ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (International Studies Center – ISC)  

ขอขอบพระคุณ ดร. เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทยและประธานคณะกรรมการ

ทีป่รกึษาศนูย์ศกึษาการต่างประเทศเป็นอย่างยิง่ ท่ีได้อนญุาตให้ศนูย์ฯ จัดพมิพ์ร่างบนัทกึ

การสนทนาและร่างรายงานการเจรจาหารือต่างๆ ในช่วงปี ๒๕๑๖ - ๒๕๑๘ ที่รวบรวม

จากเอกสารส่วนตัว ซ่ึงเดิมเป็นเอกสารท่ีเขียนด้วยลายมือ เป็นหนังสือเล่มนี้ในโอกาส 

ครบรอบ ๕๐ ปีการสถาปนาความสมัพันธ์ทางการทตูในปี ๒๕๖๘ นี ้ศูนย์ฯ หวงัเป็นอย่างยิง่ 

ว่าบันทึกเหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์เหล่าน้ีจะให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจฉากนี้ของ

ประวัติศาสตร์ไทยและเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการใช้ค้นคว้าและวิเคราะห์เชิงวิชาการ 

ต่อไป สมดังเจตนารมณ์ของท่านเจ้าของเอกสารและของผู้จัดพิมพ์

ศูนย์ศึกษ�ก�รต่�งประเทศ

มิถุน�ยน	๒๕๖๘
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ค�ำน�ำ

ในบทความเรื่อง “การทูตริมระเบียง” (Corridor Diplomacy) ในความสัมพันธ์

ทางการทูตไทย - จีนในหนังสือเรื่อง “ไทยมองจีน” ที่มีศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพล  

เครือรัฐติกาล เป็นบรรณาธิการ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศจัดพิมพ์ขึ้นเน่ืองในโอกาส 

ที่ราชอาณาจักรไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ครบ ๕๐ ปี ผมได้เขียนไว้ว่าผมจะนำาเสนอเอกสาร 

การสนทนาระหว่าง นายแผน วรรณเมธี อธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ 

กบั นายลู ่เหวย เจา อธบิดกีรมเอเชยี กระทรวงการต่างประเทศ เมือ่เดอืนสงิหาคม ๒๕๑๖ 

ในโอกาสต่อไปซึง่ผมถอืว่าการสนทนาครัง้นัน้เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหว่างไทย

กบัจนีทีม่สีารตัถะของการเจรจาอย่างเป็นทางการทีล่กึซึง้และกว้างขวางทีส่ดุ อันจะนำาไป

สูก่ารปรบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศทัง้สองให้เป็นปกต ิคอืการสถาปนาความสมัพนัธ์

ทางการทูตที่จะเกิดขึ้นอีก ๒ ปีต่อมา

เดิมผมตั้งใจจะเสนอเอกสารฉบับนี้ในหนังสือเรื่อง “ไทยมองจีน” แต่ได้เสนอ 

เรื่องการติดต่อกับคณะผู้แทนจีนระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ

ตะวันออกไกล (ECAFE) สมัยที่ ๒๙ ณ กรุงโตเกียว ระหว่าง ๑๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๑๖ 

แทน เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนก่อนและเป็นครั้งแรกที่ผมมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 

ในโอกาสที่ได้พบกับคู่เจรจาโดยตรงของผมในกระทรวงการต่างประเทศจีน นายเฉิง  

รุ่ยเซิง ผู้อำานวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นครั้งแรกเมื่อเขาเข้ามาแนะนำาตัวกับ

ผมริมระเบียงแห่งหนึ่งของที่ประชุม ซึ่ง ๓๐ ปีต่อมาเขาได้ให้สัมภาษณ์กับ ศาสตราจารย์ 

ดร. จุลชีพ ชินวรรโณว่า “การทูตริมระเบียง (Corridor Diplomacy) ที่โตเกียวครั้งนั้น 

เป็นจุดเริ่มต้นที่นำาไปสู่การเจรจาเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ไทย – จีน ระหว่างกระทรวง 

การต่างประเทศทั้งสอง”

เมือ่ผมเสนอบทความเรือ่ง “การทตูริมระเบยีง” ซึง่ท่านทตู ดร.อนสุนธิ ์ชินวรรโณ 

ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศเป็นผู้ตั้งชื่อให้แล้ว ผมมีข้อเสนอใหม่ว่าหลังจาก 

“การทูตริมระเบียง” ของผมท่ีโตเกียวและก่อนหน้าและหลังการสนทนาระหว่าง 

คุณแผน วรรณเมธี กับ นายลู่ เหวยเจา ท่ีกรุงปักก่ิง เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๑๖ ยังมี
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เหตกุารณ์ทีส่ำาคญัเกดิขึน้อกีหลายรายการเริม่ต้นด้วยการเยอืนไทยของคณะนกักฬีาปิงปอง

จีนระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๖ ซึ่งเป็นการเยือนไทยโดยคณะจีนคณะแรก 

ซึง่นายเฉงิ รุ่ยเซิง ได้เดนิทางมาด้วยในฐานะรองหวัหน้าคณะและมกีารสนทนากับฝ่ายไทย 

กล่าวคือ นายอาสา สารสิน เลขานุการรัฐมนตรีต่างประเทศ นายสุธี ประศาสน์วินิจฉัย 

รองอธิบดีกรมการเมือง และพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศ ซึ่งผมเป็นผู ้จดบันทึกและยังมีเหตุการณ์ที่สำาคัญยิ่งกว่าน้ัน คือ  

การเดินทางไปซื้อนำ้ามันดิบจากจีนโดยพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๑๖ ซึ่งเป็นการเยือนจีนนำาโดยหัวหน้าคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรีครั้งแรก 

และเป็นการซื้อสินค้าจากจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ได้ยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๓ ที่ห้ามค้าขายกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ซึ่งผมเป็นผู้จดบันทึกไว้เช่นกัน

การเดินทางของท่านรัฐมนตรีชาติชาย เมื่อสิ้นปี ๒๕๑๖ เป็นการเดินทางหลังจาก

เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ที่ทำาให้การเมืองไทยเปลี่ยนไปอย่างมาก ทำาให้ผมมีความหวังว่า

ไทยจะสามารถสถาปนาความสมัพนัธ์การทตูกบัสาธารณรฐัประชาชนจนีได้แล้ว แต่ส่ิงนัน้

มิได้เกิดข้ึนเพราะรัฐบาลใหม่คงรักษาท่าทีเดิมไว้ คือ อนุญาตให้ดำาเนินความสัมพันธ์

ทางการกฬีา วชิาการ และการค้าต่อไปเท่านัน้ ทำาให้ผมได้เดนิทางกบัคณะผูแ้ทนไทยต่างๆ 

ไปเยือนจีนอีกหลายครั้งในปี ๒๕๑๗ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่รับแขกที่โรงแรมปักก่ิงจำาได้  

แต่ผมก็ได้ใช้ปีนั้นให้เป็นประโยชน์ด้วยการเสนอให้เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับ 

ประเทศคอมมวินสิต์ในเอเชยีตะวนัออกอกีสองประเทศ ได้แก่ มองโกเลียและเกาหลีเหนอื

จนสำาเร็จ

เหตผุลทีไ่ทยมิได้สถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูกับสาธารณรฐัประชาชนจีนใน

ปี ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗ น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติขณะนั้น

ได้กล่าวไว้ว่า “ทาง สมช. เห็นความจำาเป็นท่ีจะต้องติดต่อกับจีนเพ่ือเจรจาให้จีนลดการ

สนับสนุนแก่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกัน สมช. เองก็ต้องทำา 

ความเข้าใจกับทหารและข้าราชการที่ทำาหน้าที่ด้านความม่ันคงที่ยังคงมองจีนด้วย 

ความหวาดระแวงมาโดยตลอด การอธิบายช้ีแจงให้เห็นความจำาเป็นในการติดต่อกับจีน

เพือ่ลดการให้ความช่วยเหลอืแก่พรรคคอมมวินสิต์แห่งประเทศไทย อนัจะส่งผลให้ฝ่ายไทย 

ลดการสญูเสยีชวีติของฝ่ายความมัน่คงซึง่ต้องใช้เวลา” (ศาสตราจารย์ ดร. จลุชพี ชนิวรรโณ, 
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“๓๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน: ความร่วมมือระหว่างกัลยาณมิตร ๒๕๑๘ – 

๒๕๔๘” กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ธันวาคม ๒๕๔๘ หน้า ๒๙)  

ผมได้มีส่วนช่วย สมช. ในการน้ีด้วยการเดินสายไปบรรยายตามสถาบันต่างๆ ของฝ่าย 

ความมั่นคงรวมทั้งรัฐสภาและพรรคการเมืองตลอดปี ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗

ในที่สุด ความเป็นจริงในภูมิภาคและภายในประเทศก็ทำาให้ไทยสถาปนา 

ความสมัพันธ์ทางการทตูกับสาธารณรฐัประชาชนจีนเมือ่เป็นทีป่ระจกัษ์ว่าฝ่ายคอมมวินสิต์ 

กำาลังจะชนะในเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ในขณะท่ีเพื่อนบ้านของไทย มาเลเซียและ

ฟิลิปปินส์ ชิงสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนไปแล้ว  

แต่ปัจจัยที่สำาคัญที่สุด คือ ในการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทยเอง พรรคกิจสังคม

นำาโดย ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ได้ประกาศอย่างชัดแจ้งว่าจะสถาปนาความสัมพันธ ์

ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ตั้งรัฐบาลสำาเร็จ  

พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนนโยบายการต่างประเทศของพรรคกิจสังคม โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งพรรคชาติไทย ซึ่งผู้นำาพรรคท่านหนึ่ง พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ ได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

หลังจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นที่ เรียบร ้อย กระทรวง 

การต่างประเทศได้ส่งคณะผู้แทนไปเจรจากับกระทรวงการต่างประเทศจีนเพื่อสถาปนา 

ความสัมพันธ์ทางการทูตที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๘ นำาโดย 

นายอานันท์ ปันยารชุน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร

ไทยประจำาองค์การสหประชาชาต ิณ นครนวิยอร์ก อนันำาไปสูก่ารลงนามในแถลงการณ์ร่วม

ว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เมื่อเย็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ที่กรุงปักกิ่ง ระหว่าง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 

ปราโมช และนายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล ก่อนหน้าน้ันม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช  

ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองนายกรัฐมนตรี เติ้ง เสี่ยวผิง และหลังจากนั้นได้เข้าพบ

ประธานเหมา เจ๋อตุง ก่อนท่ีรองนายกรัฐมนตรี เติ้ง เส่ียวผิง จะเลี้ยงอาหารคำ่าเพื่อ 

เป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีที่มหาศาลาประชาชน

ผมไม่ได้เข้าร่วมในการสนทนาระหว่าง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กับประธาน 

เหมา เจ๋อตงุ แต่ยกเว้นโอกาสนัน้ผมได้มส่ีวนร่วมในเหตกุารณ์อืน่ๆ ทัง้หมดในฐานะหวัหน้า
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กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง ซ่ึงผมเป็นผู้บันทึกการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

ยกร่างรายงานทุกครั้ง ส่งให้เสมียนพิมพ์ขึ้นเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้น ผมได ้

เก็บร่างทั้งหมดไว้จนถึงทุกวันนี้เพราะตระหนักดีว่าผมได้มีส่วนในเหตุการณ์ที่สำาคัญยิ่ง

เหตุการณ์หน่ึงในประวัติศาสตร์ไทย บนร่างเหล่าน้ันส่วนใหญ่ไม่ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชา

ได้แกไ้ขแตป่ระการใด แต่เมื่อพิมพเ์สร็จแลว้ผู้บงัคบับัญชาได้แก้ไขมากนอ้ยเพียงใดก่อนที่

จะนำาส่งไปเสนอนายกรัฐมนตรี ผมจำาไม่ได้ยกเว้นรายงานการเจรจาแถลงการณ์ร่วม 

ไทย - จีน และรายงานการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กับ 

รองนายกรัฐมนตรี เติ้ง เสี่ยวผิง ซ่ึงผมเสนอร่างให้ท่านทูตอานันท์ ปันยารชุน ตรวจแก้

ก่อนพิมพ์ ซึ่งท่านก็ดำาเนินการและผมได้พิมพ์การแก้ไขของท่านไว้ชัดเจนในหนังสือเล่มนี้

ในการเสนอเอกสารเหล่านี้ ๕๐ ปี หลังจากการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ผมไม่ได้ตรวจสอบกับฝ่ายจดหมายเหตุของกระทรวง 

การต่างประเทศหรือสำานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงควรจะมีสำาเนาหนังสือและหนังสือตัวจริง  

เพราะผมอยากจะเกบ็ไว้ให้นกัวิชาการสบืหาเพือ่ตรวจสอบกันในอนาคต ผมเพยีงต้องการ

จะเสนอร่างทีผ่มเขยีนเองเท่านัน้ ซึง่ในการนีผ้มขอขอบคณุ คณุธนภทัร ประภสัสรพพิฒัน์ 

ผู้ช่วยของผมที่สำานักเลขาธิการสภากาชาดไทยท่ีอ่านลายมือผมเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้วออก  

และพิมพ์ให้อย่างสวยงามเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่สำาคัญไว้เผ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่

สนใจฉากนี้ของประวัติศาสตร์ไทยและเพื่อวิเคราะห์เชิงวิชาการต่อไป

เตช	บุนน�ค
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๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๖

ขอประทานเสนอ

ตามที ่นาย Cheng Jui-Sheng ผูอ้ำานวยการกองเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ กระทรวง

การต่างประเทศจีน อาจเข้าพบ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ในสัปดาห์นี้ ในการหารือ

ภายในเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ เห็นว่าฝ่ายไทยควร 

ยกเรื่องดังต่อไปนี้ขึ้นขอทราบความคิดเห็นจากฝ่ายจีน

๑. เวียดนามเหนือ กลุ่มการเมืองใดมีอิทธิพลมากที่สุด ณ ฮานอย ถ้าฝ่ายจีน 

เห็นว่าเป็นพวกที่ฝักใฝ่ฝ่ายสหภาพโซเวียต ฝ่ายไทยอาจแจ้งว่าหากพวกที่นับถือจีนเข้ามา

มีอำานาจ จีนอาจควบคุมเหนี่ยวรั้งมิให้เวียดนามเหนือรุกรานประเทศอื่นในอินโดจีนได้ 

เพราะสหภาพโซเวียตน้ันไม่แยแสต่อชีวิตชาวเอเชีย เพียงต้องการจะก่อความวุ่นวายเพื่อ

เสริมสร้างอำานาจของตนเองเท่านั้น

๒. พม่า ลาว และเขมร ขอทราบท่าทีของฝ่ายจีน เพราะเป็นที่ทราบกันว่า จีน

สนับสนุนขบวนการที่ต่อต้านรัฐบาลพม่าอยู่ สร้างถนนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ

ลาวซึ่งบางสายรัฐบาลลาวกล่าวว่าลาวมิได้ขอให้จีนสร้าง และสนับสนุนรัฐบาลพลัดถิ่น 

ของสมเดจ็เจ้าสหีน ุส่วนฝ่ายไทยนัน้ประสงค์ทีจ่ะเหน็ประเทศทัง้สามมรีฐับาลทีป่ระชาชน

ของตนเองต้องการโดยปราศจากการบีบบังคับจากภายนอก และเป็นประเทศที่เป็นกลาง

อย่างแท้จริง
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๓. องค์การสปอ. และกองกำาลงัทหารอากาศสหรฐัในประเทศไทย ฝ่ายไทยเหน็ว่า

ยังมีความจำาเป็นอยู่ ในกรณีแรกตราบใดที่ยังมีท่าทีว่าจะมีการรุกรานจากภายนอก และ

ในกรณีหลังตราบใดที่สถานการณ์ในอินโดจีนยังไม่สงบ

๔. สมาคมอาเซียนและปฏิญญาของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนว่าด้วยเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง

๕. มาเลเซีย ฝ่ายจีนมีความรู้สึกอย่างไรต่อมาเลเซีย หลังจากที่ได้ไปเยือนมาแล้ว

๖. ไทย 

 ๖.๑ ทำาไมฝ่ายจนีจงึยงัอนญุาตให้วทิยเุสยีงประชาชนไทยโจมตผีูน้ำาของรฐับาล

ไทยด้วยถ้อยคำาอันหยาบคายอยู่ ในเม่ือรัฐบาลไทยไม่เคยโจมตีผู้นำาจีนเป็นการส่วนตัว  

และได้เลิกประณามสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโดยสิ้นเชิง

 ๖.๒  ฝ่ายไทยอาจชี้แจงให้ทราบถึงท่าทีต่อทหารจีนก๊กมินตั๋งที่ตกค้างอยู่ใน

ประเทศไทย 

 ๖.๓  ฝ่ายไทยยินดีเสมอท่ีจะติดต่อกับฝ่ายจีน ณ กรุงวอชิงตัน กรุงนิวยอร์ก 

กรุงเจนีวา และกรุงโตเกียว ในการนี้ฝ่ายไทยอาจขอบคุณฝ่ายจีนที่สถานทูตจีนเริ่มแจ้งให้

สถานเอกอัครราชทูตไทยบางแห่ง (โตเกียวและเตหะราน) ทราบว่าได้เปิดปฏิบัติการแล้ว 

ถึงแม้ว่าประเทศทั้งสองมิได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันซึ่งย่อมเป็นท่าทีที่เป็นมิตร 

ต่อไทย

๗. จีน ฝ่ายไทยเห็นว่าหากจีนปรองดองกันได้โดยสันติวิธี ย่อมเป็นส่ิงที่ดีสำาหรับ

ภูมิภาคเอเชียและตะวันออกไกล และมีความยินดีที่มีข่าวว่าจีนได้เริ่มเจรจากันแล้ว  

แต่ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่เพียงใด

๘.  สหประชาชาต ิ

 ๘.๑ ฝ่ายไทยขอทราบว่าฝ่ายจีนจะส่งคณะมาดูงาน ECAFE เมื่อใดแน ่ 

เพราะนาย An Shih-yuan หัวหน้าคณะผู้แทนจีนในการประชุม ECAFE ณ กรุงโตเกียว 

ได้กล่าวไว้ว่า จีนจะส่งคณะมาดูงานภายหลังเดือนกันยายน ศกนี้ เป็นการเร็วที่สุด

 ๘.๒. อนึ่ง ฝ่ายไทยอาจแสดงความยินดีที่นายแพทย์ Chang Wei-hsun แห่ง



15

โรงพยาบาล Peking Friendship Hospital ซึ่งเดินทางผ่านประเทศไทยเมื่อต้นปีนี้ ได้รับ

แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง Chief of Division ด้านกุมารเวชศาสตร์ ในองค์การอนามัยโลก 

(WHO) ณ กรุงเจนีวา

 จึงขอประทานเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง

(นายเตช บุนนาค)

หัวหน้ากองเอเชียตะวันออก
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2. 
กำรสนทนำกับนำย Cheng Jui-Sheng  
ผู้อ�ำนวยกำรกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กระทรวงกำรต่ำงประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
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ขอประทานเสนอ

ด้วยเม่ือวันจันทร์ที่ ๑๘ มิ.ย. ๑๖ ระหว่างเวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๔.๕๐ น.  

นายสธุ ีประศาสน์วนิฉิยั รองอธิบดกีรมการเมอืง ได้เป็นเจ้าภาพในการเลีย้งอาหารกลางวนั 

ให้แก่นาย Cheng Jui-Sheng ผู้อำานวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวง 

การต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมอินทรา ในการนี้ นายอาสา สารสิน 

เลขานุการรัฐมนตรี และนายเตช บุนนาค หัวหน้ากองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง 

ได้เข้าร่วมด้วย

ฝ่ายไทยได้ถือโอกาสน้ีช้ีแจงให้นาย Cheng ได้ทราบนโยบายการต่างประเทศ 

ของไทยอย่างทั่วถึง และได้รับทราบความเห็นของฝ่ายจีนเก่ียวกับเรื่องต่างๆ สรุปได้ 

ดังต่อไปนี้

๑. สมาคมอาเซียน ฝ่ายจีนมีความยินดีท่ีประเทศในสมาคมอาเซียนสามารถ 

มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด

๒. ปฏิญญาว่าด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และ 

ความเป็นกลาง ฝ่ายจนีสนบัสนนุปฏญิญาดังกล่าวเพราะจะอำานวยมใิห้มหาอำานาจสามารถ

เข้ามาแทรกแซงในภูมิภาคนี้ได้อีก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจีนที่ต่อต้านลัทธิการเป็น

ผู้นำา (hegemonism) ของมหาอำานาจ
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อย่างไรก็ดี จีนทราบดีว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะมีการปฏิบัติตามปฏิญญานี้

ได้ แต่เมื่อมีการปฏิบัติแล้วจีนก็จะเคารพความเป็นกลางของภูมิภาคนี้

๓. ประเทศเพื่อนบ้านของไทย

 ๓.๑ พม่า จนีมีความสมัพนัธ์ทางการทตูกับพม่าและสนบัสนุนรฐับาลของ อ ูเน วนิ 

ในส่วนที่เก่ียวกับข้อหาว่าจีนสนับสนุนขบวนการต่างๆ ที่ต่อต้านรัฐบาลที่ถูกต้องทาง

กฎหมายของพม่านั้น ฝ่ายจีนขอให้ฝ่ายไทยเข้าใจว่าจีนก็ต้องสนับสนุนเพื่อนเก่าของตน

บ้าง ซึ่งบุคคลเหล่านั้นได้พึ่งพาอาศัยจีนมาตั้งแต่ก่อนที่ อู เน วิน จะขึ้นมามีอำานาจ เช่น

เดียวกับที่ฝ่ายไทยก็เคยสนับสนุน อู นุ ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของไทยเหมือนกัน

๓.๒ ลาว ฝ่ายจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับลาวและสนับสนุนรัฐบาลของ 

เสดจ็เจ้าฯ สวุรรณภมูา ต่อข้อหาว่าจนีกำาลงัสร้างถนนทีฝ่่ายลาวมไิด้ขอให้สร้าง และควรจะ

ถอนตวัออกไปเสยีนัน้ ฝ่ายจนีขอให้ฝ่ายไทยเข้าใจว่าสถานการณ์ในลาวเป็นผลสบืเนือ่งมา

จากสงครามอนิโดจนี ครัง้ที ่๑ และครัง้ที ่๒ กล่าวคือ จนีสนบัสนนุการต่อต้านฝรัง่เศสและ

สหรฐั ในระยะต่อมาเมือ่สถานการณ์ในอนิโดจนีสงบลงแล้ว การสนบัสนนุของจนีในลาวก็

จะไม่มคีวามจำาเป็นอกีต่อไป ฝ่ายจนีได้กล่าวด้วยว่าฝ่ายไทยก็คงจะมคีวามรูส้กึเช่นเดยีวกนั

เกี่ยวกับทหารไทยในลาว

 ๓.๓ เขมร ฝ่ายจีนไม่รับรองรัฐบาลของสาธารณรัฐเขมร ทั้งนี้เพราะรับรอง

รฐับาลของสมเดจ็เจ้านโรดมสีหน ุต่อคำาถามว่าทำาไมจนีจงึไม่รบัรองรัฐบาลสาธารณรฐัเขมร

ซึ่งเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฏหมาย ที่ตั้งอยู่ในเขมร แต่กลับสนับสนุนรัฐบาลของสมเด็จ

เจ้านโรดมสีหนุซึ่งเป็นรัฐบาลพลัดถ่ิน ฝ่ายจีนตอบว่าสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุเป็นเพ่ือนเก่า

ของจีน ฉะนั้นเมื่อสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุถูกปฏิวัติขณะที่เดินทางไปเยือนกรุงปักก่ิง ฝ่าย

จีนจึงรู้สึกว่าจะต้องสนับสนุนเพ่ือนเก่าผู้น้ีตลอดไป อย่างไรก็ดี ฝ่ายจีนขอให้ฝ่ายไทย 

เข้าใจว่าทั้งนี้มิได้หมายความว่า จีนเข้ามาแทรกแซงในกิจการของเขมรโดยตรง เพราะ 

ความคลีค่ลายในสถานการณ์ภายในของเขมรย่อมขึน้อยูก่บัความต้องการของชาวเขมรเอง

 ๓.๔ เวียดนาม ฝ่ายจีนสนับสนุนเวียดนามเหนือในฐานะเพื่อนบ้านที่ยึดถือ

อุดมการณ์ทางการเมืองเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี เวียดนามเหนือเป็นประเทศอิสระซึ่ง 

ถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กับจีนอย่างใกล้ชิดแต่ก็มิได้หมายความว่าจะมีนโยบาย 

ต่างประเทศคล้ายคลึงกับจีนเสมอไป ทั้งนี้เพราะจีนไม่สามารถที่จะเข้าไปบีบบังคับให้
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รฐับาลเวียดนามเหนอืทำาอะไรได้ ฝ่ายจนีกลา่วดว้ยวา่ เวยีดนามใต้กม็ีมติรประเทศเช่นกนั 

เช่นสหรัฐและประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเคยสนับสนุนเวียดนามใต้ทางทหารโดยตรง

 ๓.๕ มาเลเซียและอินโดนีเซีย ฝ่ายจีนเคยมีความสัมพันธ์อันดีกับอินโดนีเซีย

สมยัประธานาธบิดซีกุาร์โน ถงึขนาดทีจ่นีมไิด้รบัรองมาเลเซยีซึง่เป็นประเทศทีอ่นิโดนเีซยี

เคยดำาเนนินโยบายประจนัหน้าต่อต้านอย่างรนุแรง แต่ภายหลังค.ศ. ๑๙๖๕ ความสัมพนัธ์

ทางการทูตระหว่างจีนกับอินโดนีเซียระงับไป และความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมาเลเซีย

กลบัดขีึน้เรือ่ยๆ จนบดันีป้ระเทศทัง้สองจะเปิดการเจรจาว่าด้วยความสมัพนัธ์ทางการทตู

ต่อกันแล้ว ณ กรุงนิวยอร์ก

 ๓.๖  ฟิลิปปินส์ ฝ่ายจีนยังมิได้ส่งคณะใดๆ ไปเยือนฟิลิปปินส์ แต่ในเร็วๆ นี้

คงจะส่งคณะผู้แทนทางการค้าไปสำารวจตลาดการค้าฟิลิปปินส์

  อน่ึง ในกระทรวงการต่างประเทศจีน กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูแล 

ประเทศพม่าและประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน และมีกองอินโดจีนแยกออกต่างหาก 

ผู้อำานวยการของกองท้ังสองข้ึนกับอธิบดีกรมเอเชียซ่ึงรายงานต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ Han Nien-lung

  ฝ่ายจีนได้กล่าวด้วยว่า จีนทราบดีว่าประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนแต่ละ

ประเทศมีสถานการณ์ภายในแตกต่างกัน ฉะนั้น จีนจึงมิได้หวังว่าประเทศทั้ง ๕ นี้จะมี

ความสัมพันธ์กับจีนในระดับเดียวกันได้ทันที เพราะแต่ละประเทศย่อมจะต้องตัดสินใจ 

ด้วยตนเอง

๔. ไทย

 ๔.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนั้น 

ฝ่ายจีนมิได้เรียกร้องให้ไทยตัดความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐจีนเสียก่อนแต่ประการใด  

(ฝ่ายจีนเรียกว่ารัฐบาลเชียงไคเช็ค) เพราะถ้าจีนเรียกร้องเช่นนั้นก็คงจะมิได้มาเยือน

ประเทศไทยโดยเร็วเช่นน้ี จีนเข้าใจดีว่าไทยกับสาธารณรัฐจีนเป็นมิตรประเทศกันมา 

เป็นเวลานาน ฉะนั้น การที่จะตัดสัมพันธภาพเสียย่อมเป็นไปโดยลำาบาก อย่างไรก็ดี 

จีนหวังว่ากาลเวลาจะช่วยแก้ไขความยากลำาบากน้ีได้  ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่าง 

ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ดีขึ้นเป็นลำาดับ การแลกเปลี่ยนคณะนักกีฬาและคณะ 
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นักธุรกิจ ตลอดจนการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการระหว่างนักการทูตของประเทศทั้งสอง

ย่อมนำาไปสู่ความเข้าใจดีขึ้นระหว่างประเทศ และระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

  อนึ่ง จีนมีความยินดีที่จะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนคณะนักกีฬาต่อไป เช่น

คณะนักกีฬาแบดมินตัน วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล นอกจากนั้นจีนยังมีความยินด ี

ทีจ่ะส่งเสรมิการแลกเปลีย่นทางการแพทย์อกีด้วย ซึง่ข้อเสนอสดุท้ายนีเ้ป็นสิง่ทีก่ระทรวง

การต่างประเทศสนับสนุนอย่างเต็มที่อยู่แล้ว

 ๔.๒  วิทยุเสียงประชาชนไทยและการสนับสนุนผู้ก่อการร้าย ฝ่ายจีนขอให้ 

ฝ่ายไทยเข้าใจว่า ในหลกัการจีนสนับสนุนเพ่ือนชาวต่างประเทศที่ยึดถืออุดมการณ์ทาง 

การเมืองเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันจีนไม่สามารถบีบบังคับให้เพื่อนชาวต่างประเทศ 

ดังกล่าวทำาอะไรได้ เพราะจะถูกกล่าวหาว่าถืออำานาจควบคุมเพ่ือนให้เป็นแค่บริวารของ

ตนเท่านัน้ ยกตวัอย่างเช่น สหภาพโซเวยีตยกกองทพัเข้าไปควบคมุเชค็โกสโลวะเกยี เป็นต้น

  อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติสำาหรับกรณีวิทยุเสียงประชาชนไทย ฝ่ายจีนขอยำ้า 

ว่าเป็นกิจการซ่ึงดำาเนินโดยเพื่อนชาวไทย และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีน

โดยตรง วิทยุเสียงประชาชนไทยจะกระจายเสียงเช่นไรน้ัน ขอให้ฝ่ายไทยถือว่าเป็นการ

โฆษณาชวนเชื่อออกอากาศและเป็นสิ่งเล็กน้อยเท่านั้น ในขณะเดียวกันขอให้ฝ่ายไทย 

ฟังวิทยุปักกิ่งซ่ึงเป็นสถานีของรัฐบาลในส่วนท่ีเก่ียวกับประเทศไทยเพราะจะสังเกตได้ว่า

แนวการออกข่าวได้เปลี่ยนไปมากแล้ว

  สำาหรับการสนับสนุนการก่อการร้ายก็เช่นกัน ในหลักการจีนสนับสนุนเพื่อน 

ชาวไทยทีย่ดึถอือุดมการณ์ทางการเมอืงเดยีวกนั และการสนบัสนนุนีไ้ด้ทำาอย่างเปิดเผยมา

โดยตลอด จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสนับสนุนที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ อย่างไร

ก็ดี ขอให้ฝ่ายไทยเข้าใจว่า จีนน้ันไม่มีวันท่ีจะระดมรี้พลเข้ามาครอบครองประเทศไทย  

และแม้แต่ในการสนับสนุนเพื่อนชาวไทย จีนก็ตระหนักดีว่าการปฏิวัติน้ันเป็นส่ิงที ่

ไม่สามารถที่จะส่งออกมาบีบบังคับให้ใช้กันได้ (Revolution Cannot be Exported)  

หากประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ไม่ต้องการการปฏิวัติแล้ว การปฏิวัติก็จะไม่มีทางบังเกิด 

เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย

  อนึง่ ฝ่ายจนีขอให้ฝ่ายไทยแยกการพจิารณาการกระทำาของจนีออกเป็นนโยบาย

ของพรรคและนโยบายของรัฐบาล กล่าวคือ พรรคคอมมิวนิสต์จีนอาจจะสนับสนุนพรรค
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คอมมวินสิต์ไทย แต่ทัง้นีมิ้ได้หมายความว่าไทยกบัจนีจะมคีวามสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างรฐับาล

ต่อรัฐบาลกันไม่ได้

 ๔.๓  กองกำาลังทางอากาศของสหรัฐในประเทศไทย ในหลักการฝ่ายจีน 

ไม่เห็นชอบด้วยในการท่ีสหรัฐ หรือมหาอำานาจอื่นใดมีกองกำาลังทหารและฐานทัพอยู่ใน

ภูมิภาคเอเชียและตะวันออกไกล นอกจากน้ันในหลักการจีนไม่เห็นด้วยกับสนธิสัญญา

ป้องกันทั้งหลายที่มีมหาอำานาจสนับสนุนอยู่ด้วย ฝ่ายจีนมิได้เอ่ยถึงองค์กร สปอ. แต่

ประณามความคิดของสหภาพโซเวียตที่จะให้มีระบบความมั่นคงร่วมกันในเอเชีย อย่างไร

ก็ดีในส่วนที่เกี่ยวกับกองกำาลังทหารสหรัฐในภูมิภาคน้ีรวมทั้งในประเทศไทยด้วยนั้น  

ฝ่ายจีนเข้าใจดีว่าเป็นผลสืบเน่ืองมาจากสถานการณ์ในอดีต เม่ือสถานการณ์ดังกล่าวนั้น

เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จีนก็หวังว่าความจำาเป็นสำาหรับกองกำาลังทหารสหรัฐก็จะหมดสิ้นไป

เช่นกัน ในการนี้จีนตระหนักดีว่าอาจจะต้องใช้เวลานานเพื่อยังให้สถานการณ์ที่ทุกฝ่าย 

พงึปรารถนาบงัเกดิขึน้ แต่เมือ่กองกำาลงัทหารสหรฐัและทหารต่างชาตอิืน่ๆ ได้ถอนไปแล้ว 

ประเทศในภมูภิาคนีก็้จะสามารถดำาเนนิการปรบัภมูภิาคให้เป็นเขตแห่งความเป็นกลางได้

อย่างแท้จริง

 ๔.๔ ทหารจีนก๊กมินตั๋งที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทย ฝ่ายไทยได้แจ้งให้ทราบถึง

นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งฝ่ายจีนรับฟังแต่ก็แสดงความเป็นห่วงใยว่าบุคคล

เหล่านี้จำานวนหนึ่งยังถืออาวุธครบครันอยู่ ซ่ึงย่อมก่อให้เกิดสภาพที่ไม่พึงปรารถนาขึ้น 

ทางภาคเหนือของประเทศไทยที่ใกล้ชิดกับประเทศจีน และในการมาเยือนประเทศไทย

ครั้งนี้ คณะผู้แทนจีนก็มีความเป็นห่วงในแง่ของความปลอดภัยเกี่ยวกับจีนก๊กมินตั๋งท่ียัง

ถืออาวุธอยู่เหมือนกัน

๕.  ECAFE

 ๕.๑  คณะดูงาน กระทรวงการต่างประเทศจีนกำาลังเตรียมตัวบุคคลที่จะมาดู

งาน ECAFE และดูสภาพความเป็นอยู่ในท้องถิ่น คณะดูงานดังกล่าวนี้จะประกอบด้วยเจ้า

หน้าที่ที่จะมาประจำาสำานักงานถาวรของจีนประจำา ECAFE
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 ๕.๒  การตดิต่อทางโทรคมนาคม ฝ่ายจนีหวงัว่าฝ่ายไทยจะอำานวยความสะดวก

ให้แก่สำานักงานถาวรของจีนประจำา ECAFE โดยการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องติดต่อทาง

โทรคมนาคมกับกระทรวงการต่างประเทศจีน ณ กรุงปักกิ่งด้วย เพราะเครื่องติดต่อ 

ดังกล่าวเป็นของธรรมดาและเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการทูตปัจจุบัน ซ่ึงหากไม่มีเสียแล้ว 

ผู้แทนถาวรของจีนก็จำาต้องบินกลับไปปรึกษาหารือยังกรุงปักกิ่งบ่อยครั้ง และจะไม่เป็น 

ผู้แทนถาวรที่แท้จริงตามชื่อ

อนึง่ ฝ่ายจนีตระหนกัดว่ีาสำานกังานถาวรของจนีท่ีจะเปิด ณ กรงุเทพฯ นัน้ย่อมมี 

หน้าทีโ่ดยตรงเพือ่ตดิต่อกบั ECAFE เท่านัน้ อย่างไรกด็ ีการทีจ่นีมสีำานกังานอยูท่ีก่รงุเทพฯ 

ย่อมจะมีผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนต่อไป

  จึงขอประทานเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง

(นายเตช บุนนาค)

หัวหน้ากองเอเชียตะวันออก
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3. 
กำรติดต่อกับฝ่ำยจีน 

เนื่องในโอกำสที่คณะนักกีฬำเทเบิลเทนนิส
สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

เดินทำงเข้ำมำแข่งขันในประเทศไทย
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กราบเรียน   ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ตามท่ี ฯพณฯ นายกรฐัมนตรใีนฐานะรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มี

บญัชาอนมุตัใิห้ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสามารถตดิต่อกบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเมอืง

ประจำาคณะนักกีฬาเทเบิลเทนนิสสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทางเข้ามาแข่งขันใน

ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๗ มิ.ย. ถึง ๒๔ มิ.ย. ๒๕๑๖ นั้น

ในการนี้ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศได้ทำาการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย

การเมืองประจำาคณะนกักีฬาจนี คอื นาย Cheng Jui-sheng ผูอ้ำานวยการกองเอเชียตะวนั

ออกเฉยีงใต้ กระทรวงการต่างประเทศจีน สองครั้งด้วยกัน กล่าวคือ

๑. เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๑๖ ระหว่างเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๕๐ น. ข้าราชการ

กระทรวงการต่างประเทศประกอบด้วย นายสุธ ีประศาสน์วนิจิฉัย รองอธบิดีกรมการเมอืง 

นายอาสา สารสิน เลขานุการรัฐมนตรี และนายเตช บุนนาค หัวหน้ากองเอเชียตะวันออก 

กรมการเมือง ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนาย Cheng Jui-sheng ณ โรงแรม

อินทรา

๒. เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๑๖ ระหว่างเวลา ๑๙.๐๐ - ๒๓.๓๐ น. นาย Cheng 

Jui-sheng ได้เข้าเยี่ยมคำานับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างไม่เป็น

ทางการ ณ บ้านซอยราชคร ูในโอกาสนัน้รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้
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เลี้ยงอาหารเป็นเกียรติแก่นาย Cheng ด้วย ซึ่งในงานดังกล่าวฝ่ายจีนมีนาย Lu Jung-chi 

ล่าม เป็นผู้ติดตาม ส่วนฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศชุดเดิม

กับที่ได้กล่าวมาข้างต้น

 ในการติดต่อยังไม่เป็นทางการกับฝ่ายจีนสองครั้งน้ี ได้มีการแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นในปัญหาต่างๆ ทีป่ระเทศไทยและสาธารณรฐัประชาชนจนีมีผลประโยชน์และ

ความสนใจร่วมกนัอย่างกว้างขวาง สรปุสาระสำาคญัได้ดังตอ่ไปนี้

๑. สมาคมอาเซียนและปฏญิญาของประเทศสมาชกิสมาคมอาเซยีนว่าด้วยเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นเขตแห่งสนัตภิาพ เสรภีาพ และความเป็นกลาง

 ฝ่ายจีนแสดงความยนิดทีีป่ระเทศในสมาคมอาเซยีนสามารถมคีวามร่วมมอืกัน

อย่างใกล้ชดิ จนีสนบัสนนุปฏญิญาของประเทศสมาชกิสมาคมอาเซยีนว่าด้วยเอเชยีตะวนั

ออกเฉยีงใต้เป็นเขตแห่งสันตภิาพ เสรภีาพ และความเป็นกลาง ทัง้นีเ้พราะเป็นการอำานวย

มใิห้มหาอำานาจสามารถเข้ามาแทรกแซงในกจิการภายในของภมูภิาคนีไ้ด้อีก ซึง่สอดคล้อง

กับนโยบายของจีนที่ต่อต้านลัทธิการเป็นผู้นำา (hegemonism) ของมหาอำานาจ อย่างไร

ก็ดี จีนทราบดีว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะมีการปฏิบัติตามปฏิญญานี้ได้ แต่เมื่อมีการ

ปฏิบัติตามแล้ว จีนก็จะเคารพความเป็นกลางของภูมิภาคนี้

 ฝ่ายไทยได้แจ้งว่า รฐับาลไทยมคีวามหวงัอย่างแรงกล้าทีจ่ะพฒันาสมาคมอาเซียน

ให้มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพราะไทยเห็นว่าประเทศในภูมิภาคนี้จำาต้องร่วมมือกันเพื่อ

ก่อให้เกิดความรู้สึกและความเป็นจริงว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเป็นปึก

แผ่นและสามารถพึ่งตนเองได้โดยปราศจากการสนับสนุนคำ้าจุนจากภายนอก ปฏิญญาว่า

ด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งความเป็นกลางน้ันเป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึง

ความปรารถนาของประชาชาติในภูมิภาคนี้ในอันที่จะดำารงชีวิตอยู่โดยเสรีและในสันติ ใน

ขณะทีค่ณะนกักฬีาจนีอยูใ่นระหว่างการเยอืนประเทศไทย เจ้าหน้าทีช่ัน้อาวโุสของกระทรวง

การต่างประเทศประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนก็กำาลังประชุมเป็นครั้งที่ ๓ ณ ประเทศ

ฟิลิปปินส์เพื่อเสาะแสวงหาลู ่ทางอันจะยังให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่ง 

ความเป็นกลางขึ้นได้ตามปรารถนา
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๒.  ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มิได้เป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน

 ๒.๑ พม่า จนีมคีวามสมัพนัธ์ทางการทตูกับพม่าและสนบัสนนุรฐับาลของ อ ูเน 

วนิ ต่อคำาถามว่าถ้าเช่นนัน้ทำาไมจงึมข่ีาวว่าจนีสนับสนุนขบวนการต่างๆ ที่ต่อต้านรัฐบาล

พม่าที่ถูกต้องทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางแถบพรมแดนพม่า - จีน ฝ่ายจีนชี้แจง

ว่า ขอให้ฝ่ายไทยเข้าใจว่าจีนก็ต้องสนับสนุนเพ่ือนเก่าของตนบ้าง ซึ่งบุคคลเหล่านั้นได้

พึ่งพาอาศัยจีนมาต้ังแต่ก่อนท่ี อู เน วิน จะข้ึนมามีอำานาจ เช่นเดียวกับฝ่ายไทย 

ก็สนับสนุน อู นุ ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของไทยเหมือนกัน

 ฝ่ายไทยได้ชี้แจงว่า ไทยก็มีความสัมพันธ์ทางการทูตและสนับสนุนรัฐบาลของ 

อู เน วิน เช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่านั้น ขณะนี้กำาลังคลี่คลายไปในทางที่ดี 

กล่าวคือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปเยือนพม่าอย่างเป็น

ทางการเมื่อเร็วๆ นี้ และนายกรัฐมนตรีอูเนวินเองก็ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่าง

เป็นทางการ ฝ่ายไทยได้แสดงความจริงใจต่อฝ่ายพม่าในการขจัดปัญหาที่เคยมีต่อกันใน

อดีต และบัดนี้ อุ นุ ซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองมาพำานักอยู่ในประเทศไทยก็กำาลังจะเดิน

ทางไปพำานักยังสหรัฐแล้ว

 ๒.๒  ประเทศในอนิโดจนี

   ๒.๒.๑ ลาวและเขมร ฝ่ายจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับลาวและ

สนับสนนุรัฐบาลของเสดจ็เจ้าสวุรรณภมูา ต่อคำาถามว่าถ้าเช่นนัน้ทำาไมจนีจงึดำาเนนิการสร้าง

ถนนทางภาคตะวันตกเฉยีงเหนือของลาวประชดิชายแดนไทย ซึง่ฝ่ายลาวกล่าวว่ามไิด้ขอให้

สร้าง และยงัมกีองกำาลงัทางทหารป้องกันหน่วยสร้างทางดงักล่าวด้วย ถ้าจีนไม่ต้องการก่อ

ความหวาดระแวงขึ้นในภูมิภาคน้ี จีนก็ควรจะถอนหน่วยสร้างทางและกองกำาลังดังกล่าว

ออกไปเสีย ฝ่ายจีนได้ขอให้ฝ่ายไทยเข้าใจว่าสถานการณ์ในลาวเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

สงครามอนิโดจนี คร้ังที ่๑ และครัง้ที ่๒ กล่าวคอื จนีสนับสนนุการต่อต้านฝรัง่เศสและสหรฐั

ตามลำาดบั เมือ่สถานการณ์ในอนิโดจนีสงบลงอย่างแท้จรงิแล้ว การสนบัสนนุของจนีในลาว

ก็จะไม่มีความจำาเป็นอีกต่อไป ฝ่ายจีนได้กล่าวด้วยว่า ฝ่ายไทยก็คงจะมีความรู้สึกเช่น

เดียวกันเกี่ยวกับทหารไทยในลาว

   สำาหรบัเขมรนัน้ จนีไม่รบัรองรฐับาลสาธารณรฐัเขมร เพราะรบัรองรัฐบาล

ของสมเดจ็เจ้านโรดมสีหนุ ต่อคำาถามว่าทำาไมจนีจงึไม่รับรองรฐับาลสาธารณรฐัเขมรซึง่เป็น



28

รฐับาลทีถ่กูต้องตามกฏหมายทีต่ัง้อยูใ่นเขมร แต่กลับสนบัสนนุรฐับาลของสมเดจ็เจ้านโรดม

สีหนุซึ่งเป็นรัฐบาลพลัดถิ่น ฝ่ายจีนตอบว่าสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุเป็นเพื่อนเก่าของจีน 

ฉะนั้น เมื่อท่านถูกปฏิวัติขณะที่อยู่ในระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่ง ฝ่ายจีนจึงรู้สึกว่าจำาต้อง

สนับสนุนเพื่อนเก่าต่อไป ฝ่ายจีนได้กล่าวด้วยว่า ฝ่ายไทยก็กำาลังสนับสนุนฝ่ายที่เป็นมิตร

กับประเทศไทยในเขมรเช่นกัน อย่างไรก็ดี ฝ่ายจีนขอให้ฝ่ายไทยเข้าใจว่า ทั้งนี้มิได้

หมายความว่าจีนเข้ามาแทรกแซงในกิจการของเขมรโดยตรง เพราะความคล่ีคลายใน

สถานการณ์ภายในของเขมรย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการของชาวเขมรเอง

   ฝ่ายไทยได้ชีแ้จงให้ฝ่ายจนีทราบว่า ทหารไทยในลาวทีฝ่่ายจนีเอ่ยถงึนัน้ มไิด้

เป็นทหารประจำาการแต่เป็นอาสาสมัครซึ่งข้ามไปรบร่วมกับพี่น้องในประเทศลาวเพื่อต่อ

ต้านฝ่ายตรงกนัข้ามและอยูภ่ายใต้บงัคบับญัชาของกองทพัลาวโดยตรง สำาหรับท่าทขีองฝ่าย

ไทยต่อสถานการณ์ในลาวและเขมรโดยทัว่ไปนัน้ ประเทศไทยย่อมมีความวิตกกังวลว่าการ

รบพุ่งในลาวและเขมรจะลุกลามยิ่งข้ึนจนไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะมีผลบั้นปลายเช่นไร 

รัฐบาลไทยเชื่อมั่นว่าหากปล่อยประเทศท้ังสองให้คงอยู่โดยปราศจากการแทรกแซงจาก

ภายนอก ประชาชนของแต่ละประเทศกจ็ะสามารถขจดัปัญหาต่างๆ โดยลำาพงั ประเทศไทย

นัน้ไม่ปรารถนาอืน่ใดนอกจากที่จะให้มีการรับรองและเคารพอย่างเคร่งครัดต่อความเป็น 

กลางและบูรณภาพแห่งดินแดนของเขมรและลาว

   ๒.๒.๒ เวยีดนาม ฝ่ายไทยกล่าวว่า จนีน่าจะใช้อิทธพิลทีม่อียูก่บัฮานอย

ชกัจงูให้เวยีดนามเหนอืปฏบิตัติามความตกลงว่าด้วยสนัตภิาพในเวยีดนาม ณ กรงุปารสีอย่าง

เคร่งครดั และเหนีย่วรัง้มใิห้เวยีดนามเหนอืดำาเนินการรุกรานประเทศอื่นในอินโดจีนอีกต่อ

ไป โดยเฉพาะฝ่ายจนีควรระวงัมใิห้สหภาพโซเวียตหรอืผูน้ำาทางการเมอืงของเวยีดนามเหนอื

ทีฝั่กใฝ่ฝ่ายสหภาพโซเวยีตเข้าไปมอีำานาจ ณ กรงุฮานอย มากเกนิไป เพราะสหภาพโซเวียต

นัน้มไิด้แยแสต่อชวีติชาวเอเชยี เพยีงต้องการจะก่อความวุน่วายเพือ่เสรมิสร้างอำานาจของ

ตนเองเท่านั้น

   ฝ่ายจีนได้ช้ีแจงว่า จีนสนับสนุนเวียดนามเหนืออย่างใกล้ชิดในฐานะ 

เพือ่นบ้านทีย่ดึถอือดุมการณ์ทางการเมอืงและมรีะบบการปกครองเช่นเดยีวกนั อย่างไรกด็ี 

เวียดนามเหนือเป็นประเทศอิสระ ซ่ึงถึงแม้จะมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับจีน แต่ก็

มไิด้หมายความว่าจะเข้าไปควบคมุบบีบงัคบัให้รฐับาลเวยีดนามเหนอืทำาอะไรได้ ไม่เหมือน

สหภาพโซเวียตซึ่งยกกองทัพเข้าไปยึดครองมิตรประเทศ เช่น เช็คโกสโลวะเกีย
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   ฝ่ายจนีตัง้ข้อสงัเกตว่า เวยีดนามใต้ก็มมีติรประเทศเหมอืนกนั เช่น สหรฐั

และประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเคยให้การสนับสนุนแก่เวียดนามใต้ทางทหารโดยตรง

   ฝ่ายไทยได้ชี้แจงว่า เวียดนามใต้ขอให้รัฐบาลไทยส่งทหารไปช่วยเพื่อ 

ต่อต้านการรุกรานจากภายนอก แต่เม่ือสถานการณ์อำานวยกล่าวคือเวียดนามใต้แสดง 

ความสามารถว่าจะป้องกันตนเองได้ รัฐบาลไทยก็ได้ถอนกองกำาลังดังกล่าวกลับ

ประเทศไทย ทหารไทยรุ่นสุดท้ายในเวียดนามใต้ได้เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อต้นปี 

๒๕๑๕ โดยทั่วไปแล้วรัฐบาลไทยมีความประสงค์ที่จะเห็นชาวเวียดนามใต้สามารถตัดสิน

โชคชะตาทางการเมืองของตนด้วยตนเองโดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก  

อันสถานการณ์ดังกล่าวน้ีจะบังเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือมีการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วย

สันติภาพในเวียดนาม ณ กรุงปารีส อย่างเคร่งครัดโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๓. ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่เป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน

  ๓.๑ มาเลเซียและอินโดนีเซีย ฝ่ายจีนเคยมีความสัมพันธ์อันดีกับอินโดนีเซีย

สมยัประธานาธบิดซีกุาร์โน ถงึขนาดทีจ่นีมไิด้รบัรองมาเลเซยีซึง่เป็นประเทศทีอ่นิโดนเีซยี

เคยดำาเนินนโยบายประจันหน้าต่อต้านอย่างรุนแรง แต่ภายหลังค.ศ. ๑๙๖๕ เม่ือความ

สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับอินโดนีเซียถูกระงับไป ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ

มาเลเซียได้ดีขึ้นเรื่อยๆ จนบัดน้ีประเทศท้ังสองได้เปิดการเจรจาว่าด้วยความสัมพันธ์ทาง 

การทูตต่อกนัแล้ว ณ กรงุนวิยอร์ก

  ๓.๒  ฟิลปิปินส์ ฝ่ายจนียงัมไิด้ส่งคณะใดๆ ไปเยอืนประเทศนี ้แต่คาดว่าในเรว็ๆ 

นี้คงจะส่งคณะผู้แทนทางการค้าไปสำารวจตลาดการค้าฟิลิปปินส์

 ๓.๓ สิงคโปร ์เป็นที่น่าสังเกตว่าฝ่ายจีนมิได้เอ่ยถึงสิงคโปร์เลยในการสนทนา

  ฝ่ายจีนกล่าวว่า จีนเข้าใจดีว่าประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนแต่ละประเทศมี

สถานการณ์ภายในแตกต่างกัน ฉะนั้น จีนจึงมิได้หวังว่าประเทศทั้ง ๕ นี้จะมีความสัมพันธ์

กับจีนในระดับเดียวกันได้ทันที เพราะแต่ละประเทศย่อมจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

ด้วยตนเอง

 ฝ่ายไทยแสดงความยินดีท่ีฝ่ายจีนมีความเข้าใจเช่นนั้น และกล่าวว่าประเทศ

สมาชิกสมาคมอาเซียนมีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารต่อ
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กันอยู่เสมอ ฉะนั้น จึงทราบแล้วว่ามาเลเซียกับจีนได้เปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการ  

ณ กรุงนิวยอร์ก เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๑๖ รัฐบาลไทยจะเฝ้าดูความคืบหน้าในการเจรจา

ระหว่างมาเลเซียกับจีนและบทบาทของจีนต่อประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนด้วยความ

สนใจอย่างใกล้ชิดต่อไป

๔.  ไทย

 ๔.๑ ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรฐัประชาชนจนี ฝ่ายจนีกล่าวว่า ใน

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนั้น ฝ่ายจีนมิได้เรียกร้องให้ไทยตัดความสัมพันธ์กับ

สาธารณรัฐจีนเสียก่อนแต่ประการใด (ฝ่ายจีนเรยีกว่ารฐับาลเชยีงไคเชค็) เพราะถ้าจนีเรยีก

ร้องดงันัน้กค็งจะมไิด้มาเยอืนประเทศไทยโดยเรว็เช่นนี ้ จนีเข้าใจดว่ีารัฐบาลไทยกับรัฐบาล

เชียงไคเช็คมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกันมาเป็นเวลานาน ฉะนั้น การที่จะตัดสัมพันธภาพดัง

กล่าวเสียโดยกระทนัหนัย่อมเป็นไปโดยลำาบาก อย่างไรกด็ ีจนีหวงัว่ากาลเวลาจะช่วยแก้ไข

ความยากลำาบากนี้ได้ ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนก็

ดีขึ้นเป็นลำาดับ การแลกเปลี่ยนคณะนักกีฬาและคณะนักธุรกิจ ตลอดจนการติดต่ออย่าง

ไม่เป็นทางการระหว่างนกัการทตูของประเทศทัง้สองย่อมนำาไปสูค่วามเข้าใจดขีึน้ระหว่าง

ประเทศ และระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

  ในการนี้ จีนมีความยินดีที่จะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนคณะนักกีฬาต่อไป 

เช่นคณะนกักฬีาแบดมนิตนั วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล เป็นต้น นอกจากนัน้ จนีพร้อม

ทีจ่ะแลกเปลีย่นนกัวชิาการอกีด้วย เช่น การแลกเปลีย่นผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย์ เป็นต้น

  ฝ่ายไทยแสดงความยินดีท่ีจีนเข้าใจท่าทีของไทยต่อสาธารณรัฐจีนเพราะไทย

นั้นก็มีความรู้สึกเหมือนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในส่วนท่ีเกี่ยวกับมิตรประเทศ กล่าว

คอื ไม่ต้องการทีจ่ะทอดทิง้เมือ่ตกอยูใ่นสภาพโดดเด่ียว อย่างไรกด็รัีฐบาลไทยประสงค์ทีจ่ะ

เหน็จีนขจดัปัญหาท่ีมอียูร่ะหว่างกันโดยสนัติวิธ ีและในการน้ีมีความยินดีที่มีข่าวว่าท้ังสอง

ฝ่ายกำาลังเจรจากันที่ฮ่องกง แต่ฝ่ายจีนไม่สามารถยืนยันในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้

  ในส่วนที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคณะนักกีฬาต่อกันนั้น ฝ่ายไทยเห็นพ้องต้อง

กนักบัฝ่ายจนีและจะสนบัสนนุให้มกีารแลกเปลีย่นคณะนกักฬีาเทเบลิเทนนสิ แบดมนิตัน 

วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล ต่อไป ในการนี ้คณะรฐัมนตรไีด้ลงมตอินมุตัใิห้คณะนกักฬีา

ไทยเดนิทางไปแข่งขนัชงิชนะเลศิเอเชยี แอฟรกิา ลาตนิอเมรกิา ระหว่างวนัที ่๒๗ สงิหาคม 
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ถึง ๗ กันยายน ๒๕๑๖ ณ กรุงปักกิ่งแล้ว ส่วนการแลกเปลี่ยนคณะนักกีฬาประเภทอื่นนั้น 

ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกันได้โดยตรงต่อไป

  นอกจากนี้ ฝ่ายไทยไม่ขัดข้องในการท่ีจะมีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญซ่ึงกัน

และกัน เพราะการแลกเปลี่ยนคณะนักกีฬาก็ดี คณะนักวิชาการก็ดี ย่อมอำานวยให้ความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศท้ังสองบรรลุถึงความเข้าใจอันดีต่อกัน จนอาจมีการติดต่ออย่าง

เป็นทางการได้ในอนาคตเม่ือได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ

จนเป็นที่เข้าใจกันดีแล้ว ในการน้ี ฝ่ายไทยก็ได้เปิดช่องทางสำาหรับการติดต่อไว้แล้วตาม

เมืองต่างๆ ที่ประเทศทั้งสองมีสถานเอกอัครราชทูตหรือสำานักงานถาวรตั้งอยู่ร่วมกันโดย

เฉพาะกรุงวอชิงตัน นิวยอร์ก บรัสเซลส์ เจนีวา และโตเกียว

 ๔.๒  ปัญหาเกีย่วกบัการค้าระหว่างไทยกับสาธารณรฐัประชาชนจนี ฝ่ายจนีได้

กล่าวว่า เมื่อ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งในฐานะ

ทีป่รกึษาคณะนกักีฬาเทเบลิเทนนสิไทยและเมือ่คณะนกัธรุกจิไทยได้เดนิทางไปดงูานการ

แสดงสินค้าฤดูใบไม้ร่วงที่กวางตุ้งเมื่อ ๒๑๕๑ ฝ่ายจีนได้แสดงความสนใจที่จะเปิดการค้า

กบัประเทศไทยเป็นอนัมาก เพราะต้องการซือ้สนิค้าไทยหลายประเภทด้วยกนั เช่น นำา้ตาล

และปอ เป็นต้น แม้แต่ข้าวจนีก็สนใจในการซือ้เพ่ือส่งไปช่วยเหลอืมติรประเทศทีข่าดแคลน 

เช่น จีนซ้ือข้าวพม่าเพือ่ส่งไปช่วยศรลีงักา เป็นต้น ในขณะเดยีวกนัจนีก็หวงัจะขายสินค้าแก่

ประเทศไทยเป็นการแลกเปลีย่น โดยยึดหลักการแห่งความเสมอภาคในผลประโยชน์ร่วม

กัน แต่จนบัดนี้ จีนสังเกตว่าฝ่ายไทยยังมิได้มีความเคลื่อนไหวประการใดในอันที่จะขาย

สินค้าแก่จีน หรือซื้อสินค้าจากจีน ซึ่งในการนี้ จีนสังเกตด้วยว่า ไทยยังมีกฎหมายห้าม

ปรามมิให้ค้าขายกับจีนอยู่ ซึ่งจีนย่อมถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อจีน

 ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายจีนเข้าใจว่า ไทยจำาต้องพิจารณาเรื่องการค้าขายกับจีน 

ด้วยความระมัดระวัง เพราะไทยขาดดุลย์การค้าโดยทั่วไปอยู่แล้ว หากเปิดการค้า 

กับจีนอีกก็จะเป็นการเพิ่มภาระแก่เศรษฐกิจการค้าของไทยให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ด ี

ฝ่ายไทยกำาลังพิจารณาเรื่องการค้ากับจีนอย่างใกล้ชิด และเม่ือพร้อมเพรียงเม่ือใดก็จะ 

เปิดการค้ากับจีนได้

 ๔.๓ ปัญหาทหารจีนก๊กมินตั๋งท่ีตกค้างอยู่ในประเทศไทย ฝ่ายจีนแสดงความ

เป็นห่วงใยว่าทหารจนีก๊กมนิตัง๋ยงัถอือาวธุครบครนัอยูท่างภาคเหนอืของประเทศไทย และ
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ดำาเนินการก่อสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ทางแถบที่ใกล้ชิดกับชายแดนภาคใต้ของจีน 

และในการมาเยอืนประเทศไทยครัง้นี ้ฝ่ายจนีกม็คีวามเป็นห่วงในแง่ความปลอดภัยในเมือ่

ประเทศไทยยังมีทหารจีนก๊กมินตั๋งถืออาวุธอยู่

 ฝ่ายไทยได้ชี้แจงว่า ทหารจีนก๊กมินตั๋งท่ีลี้ภัยมาจากแผ่นดินใหญ่ของจีนภาย

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองน้ัน บัดน้ีมีอายุมากแล้ว และดำารงชีวิตอยู่โดยสงบ มี

จำานวนหนึ่งเท่านั้นที่กระทำาการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งฝ่ายไทยก็ได้ดำาเนินมาตรการ

เพื่อควบคุมบุคคลเหล่านี้แล้วโดยให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและอำานวยความสะดวกในการ

หากิน เช่น ช่วยหาพันธุ์พืชและผลไม้ไปให้เพาะปลูก เป็นต้น

 ๔.๔ ปัญหาชาวจีนโพ้นทะเล ฝ่ายจีนได้ชี้แจงว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนม ี

นโยบายสนบัสนนุให้ชาวจนีโพ้นทะเลมคีวามจงรกัภกัดต่ีอรฐับาลของประเทศทีต่นพำานกั

อยู่ และต้องการให้ชาวจีนเหล่านั้นผสมกลมกลืนเข้ากับประชาชนในท้องถิ่น

 ฝ่ายไทยแสดงความยินดทีีส่าธารณรัฐประชาชนจนีมท่ีาทเีช่นนัน้ต่อชาวจนีโพ้น

ทะเลและแสดงความหวังว่า เมื่อฝ่ายจีนได้มาเห็นสถานการณ์ ในประเทศไทยด้วยตนเอง

แล้ว ก็จะสังเกตไดว้่าคนไทยนั้นปราศจากอคตต่ิอชนเช้ือชาตอ่ืิน ชาวจีนโพ้นทะเลพำานกัอยู่

ในประเทศไทยอย่างผาสกุ เพราะไม่เคยถูกเบยีดเบยีน มีอิสระเสรีภาพท่ีจะดำาเนินวิถีชีวิต

อย่างเต็มที่ สังคมไทยยินดีต้อนรับบุคคลเชื้อชาติจีนมาแต่โบราณกาล 

๔.๕ ปัญหาเร่ืองกองกำาลังทางทหารของสหรัฐในประเทศไทย ฝ่ายจีนได้แจ้งว่า  

ในหลักการจีนไม่เห็นชอบด้วยในการที่สหรัฐหรือมหาอำานาจอื่นใดมีกองกำาลังทหารหรือ

ฐานทัพตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกไกล นอกจากนั้นในหลักการจีนไม่เห็นด้วย

กับสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันทั้งหลายในภูมิภาคนี้ที่มีมหาอำานาจสนับสนุนอยู่ด้วย และ

ประณามความคิดของสหภาพโซเวียตที่จะให้มีระบบความมั่นคงร่วมกันในเอเชีย (แต่ฝ่าย

จนีมไิด้เอ่ยถงึองค์การ สปอ.) อย่างไรก็ด ีในส่วนทีเ่กีย่วกบักองกำาลงัทหารสหรฐัในภมูภิาค

นี้รวมทั้งในประเทศไทยด้วย จีนเข้าใจดีว่าเป็นผลสืบเน่ืองมาจากสถานการณ์ในอดีต  

เมื่อสถานการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไป จีนก็หวังว่าความจำาเป็นสำาหรับกองกำาลังทหารสหรัฐ

ก็จะหมดสิ้นไปด้วย ในการนี้จีนตระหนักดีว่าอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าสถานการณ์ที่ 

ทุกฝ่ายพึงปรารถนาบังเกิดขึ้น แต่เมื่อกองกำาลังทหารสหรัฐและทหารต่างชาติอื่นๆ  

ได้ถอนออกไปแล้ว ประเทศในภูมิภาคน้ีก็จะสามารถดำาเนินการปรับภูมิภาคให้เป็นเขต

แห่งความเป็นกลางได้อย่างแท้จริง
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ฝ่ายไทยได้ชี้แจงว่า ตราบใดที่การละเมิดการหยุดยิงและความตกลงว่าด้วย

สันติภาพยังคงก่อความไม่สงบในอนิโดจนีอยูป่ระเทศไทยก็ยงัคงเหน็ว่ามคีวามจำาเป็นทีจ่ะ

ต้องเปิดฐานทัพและอำานวยความสะดวกให้แก่กองกำาลังทหารสหรัฐ ทั้งนี้เพื่อยังให้มีการ

ปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยสันติภาพในเขมรและลาวอย่างเคร่งครัด รฐับาลไทยตระหนกัดี

ว่ามผีลเสยีในการทีรั่บกองกำาลงัทหารสหรฐัเข้ามาในประเทศ แต่กจ็ำาต้องรบัไว้เพราะถอืว่า

สถานการณ์อันไม่มัน่คงในเขมรและลาวกระทบกระเทือนความมัน่คงและเสถยีรภาพของ

ประเทศไทยและของทัง้ภูมภิาคนีโ้ดยตรง อย่างไรกด็ ีหากรฐับาลไทยเหน็ว่ากองกำาลงัทหาร

สหรัฐไม่มีความจำาเป็นอีกต่อไปแล้ว กองกำาลังทหารดังกล่าวก็จะถอนไปเองอย่างไม่มี

ปัญหา นอกจากนี้ฝ่ายไทยได้ยืนยันว่า กองกำาลังทหารสหรัฐในประเทศไทยไม่มีส่วนแต่

ประการใดในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย ซึ่งฝ่ายไทยถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคน

ไทยด้วยกันเท่านั้น

๔.๖ ปัญหาเร่ืองวทิยเุสยีงประชาชนไทยและการสนบัสนนุผูก่้อการร้าย ฝ่ายจนีขอให้

ฝ่ายไทยเข้าใจว่า ในหลกัการจีนสนับสนุนเพ่ือนชาวต่างประเทศที่ยึดถืออุดมการณ์ทาง 

การเมืองเดียวกันทั่วโลกมิใช่แต่เพ่ือนชาวไทยเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันจีนก็ไม่สามารถ

บีบบังคับให้เพื่อนชาวต่างประเทศดังกล่าวทำาอะไรได้ เพราะจะถูกกล่าวหาว่าถืออำานาจ

ควบคุมเพื่อนให้เป็นแค่บริวารเท่านั้น ดุจพฤติการณ์ของสหภาพโซเวียต

สำาหรับกรณีวิทยุเสียงประชาชนไทย ในทางปฏิบัติฝ่ายจีนขอยำ้าว่าเป็นกิจการซ่ึง

ดำาเนินโดยเพือ่นชาวไทย และไม่ได้อยูภ่ายใต้การควบคมุของรฐับาลจนีโดยตรงแต่อย่างใด 

วิทยุเสียงประชาชนไทยจะกระจายเสียงเช่นไรนั้น ฝ่ายไทยน่าจะถือว่าเป็นกาโฆษณา 

ชวนเช่ือออกอากาศ เป็นสิง่เลก็น้อยเท่านัน้ ในขณะเดยีวกนัขอให้ฝ่ายไทยรบัฟังวทิยปัุกกิง่

ซึ่งเป็นสถานีวิทยุของรัฐบาลในส่วนท่ีเก่ียวกับประเทศไทยดูบ้าง เพราะจะสังเกตว่า 

ได้ผ่อนปรนแนวการออกข่าวไปมากแล้ว

สำาหรับการสนับสนุนการกระบวนการปลดแอกแห่งชาติก็เช่นกัน ในหลักการจีน

สนับสนุนเพื่อนชาวไทยทีย่ดึถอือดุมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน และการสนับสนุนนี้ได้ทำา

อย่างเปิดเผยมาโดยตลอด จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสนับสนุนที่เป็นส่วนหนึ่งของ

ประวัติศาสตร์แล้ว อย่างไรก็ดี ขอให้ฝ่ายไทยเข้าใจว่า จีนไม่มีวันที่จะระดมรี้พลเข้ามา 

ครอบครองประเทศไทย และแม้แต่ในการสนับสนุนเพ่ือนชาวไทย จีนก็ตระหนักดีว่า 

การปฏิวตันิัน้เป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถส่งออกมาขายกันได้ (revolution cannot be exported) 
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หากประชาชนไทยส่วนใหญ่ไม่ต้องการการปฏวิตัแิล้ว การปฏวัิตกิจ็ะไม่มทีางบงัเกดิขึน้ได้

ในประเทศไทย

นอกจากนี้ ฝ่ายจีนขอให้ฝ่ายไทยแยกการพิจารณา (make the distinction) 

พฤติการณ์ของจีนออกเป็นการกระทำาตามอดุมการณ์ทางการเมอืงของพรรคและนโยบาย

ของรฐับาล กล่าวคอื พรรคคอมมวินสิต์จนีอาจจะสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ไทย แต่ทั้งนี้

มิได้หมายความว่าไทยกับจีนจะมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐต่อรัฐไม่ได้

ฝ่ายไทยได้แสดงความข้องใจว่า ไทยแยกการพิจารณาพฤติการณ์ของจีนออก

เป็นการกระทำาของพรรคกับของรัฐบาลโดยลำาบาก เพราะไทยเห็นว่าการกระทำาของทั้ง

สองนั้นมีความขัดแย้งต่อกัน (mutual contradiction) ก็ในเมื่อรัฐบาลจีนมีนโยบายผ่อน

ปรนประนปีระนอมจนคณะนกักฬีาเทเบลิเทนนสิจนีก็มาเล่นอยูใ่นประเทศไทยแล้ว ทำาไม

จนีจงึจำาต้องปล่อยสถานวีทิยเุสยีงประชาชนไทยให้ใช้ดนิแดนจนีและอปุกรณ์จนีได้ นอกจาก

นั้น ทำาไมจีนจึงจำาต้องสนับสนุนผู้ก่อการร้ายในประเทศไทย

ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายจนีเข้าใจว่า ประเทศไทยนัน้ไม่เคยเป็นเมอืงขึน้ของใคร เป็นอสิระ

มาแต่โบราณกาล ไทยกับจีนก็มีความสัมพันธ์อันดีมาแต่ก่อน กองทัพจีนไม่เคยรุกรานไทย

ดงัทีเ่คยทำากบัพม่าและญวน ฉะนัน้ประเทศไทยจงึไม่ต้องการการปลดแอกจากใคร ด้วยเหตุ

นีร้ฐับาลจงึเรยีกฝ่ายตรงกนัข้ามว่าเป็นเพยีงผูก่้อการร้ายเท่านั้น เมื่อการณ์เป็นเช่นนี้ ฝ่าย

ไทยจึงถือว่าจีนมีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรต่อไทยเม่ือปล่อยให้วิทยุเสียงประชาชนไทยซึง่มสีถานี

ตัง้อยูใ่นประเทศจนีโฆษณาชวนเชือ่โจมตเีสยีดสรีฐับาลไทย และยงัสนบัสนนุผูก่้อการร้ายใน

ประเทศไทยอีกด้วย

ฝ่ายไทยได้ยำา้ว่า รฐับาลไทยมนีโยบายเป็นมติรกบัทกุประเทศทีไ่ม่เป็นปฏปัิกษ์ต่อ

ไทยไม่ว่าประเทศนัน้ๆ จะยดึถืออดุมการณ์ทางการเมอืงหรือมรีะบบการปกครองทีแ่ตกต่าง

กบัของไทยมากเพยีงใด ฝ่ายไทยยนิดทีีบ่ัดนี้การประจันหน้ากันในอดีตกำาลังเปลี่ยนแปลง

เป็นการยดืหยุน่ ประนปีระนอม และความเข้าใจซึง่กนัและกนั ฝ่ายไทยเชือ่มัน่ว่าทกุประเทศ

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้จำาต้องมคีวามรบัผดิชอบร่วมกันในความเพยีรพยายาม

ทีจ่ะก่อให้เกดิสถานการณ์อนัจะนำาไปสูเ่สถยีรภาพทางการเมอืง ความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิ

และสงัคมและสนัตภิาพทีแ่ท้จรงิในภูมภิาคนี ้ข้อเสนอของไทยทีจ่ะเรียกประชมุประชาชาติ

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทัง้มวลมีวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้เท่านั้น เพราะเราจำาต้องกำาหนด
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โชคชะตาของเราเองโดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอกโดยทางตรงและโดยทางอ้อม 

จนกระทัง่ในทีส่ดุภมูภิาคนีจ้ะปราศจากความตงึเครยีด และแต่ละประเทศจะดำารงอยู่ใน

เสรีภาพ สันติภาพ อิสรภาพ และบูรณาการแห่งดินแดนที่มั่นคง ในส่วนที่เกี่ยวกับ

ประเทศไทยโดยเฉพาะรฐับาลต้องการเห็นสนัตภิาพในอนิโดจนีต่อจากนัน้กองกำาลงัทหาร

สหรฐักจ็ะถอนออกไปได้ ซึง่จะเป็นปัจจยัหนึง่อนัจะอำานวยให้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็น

เขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลางได้อย่างแท้จริง

๕. คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสำาหรับเอเชียและตะวันออกไกล (ECAFE)

 ๕.๑ คณะดูงาน กระทรวงการต่างประเทศจีนกำาลังเตรียมตัวบุคคลที่จะมาดู

งาน ECAFE และดูสภาพความเป็นอยู่ในท้องถิ่นในประมาณเดือนกันยายน ๒๕๑๖ ตาม

ทีไ่ด้แจ้งให้เลขาธกิาร อูยุน่ และได้เรยีนให้ ฯพณฯ รฐัมนตรทีบวงมหาวทิยาลยัของรฐัทราบ

แล้ว ณ กรุงโตเกียว ระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการ สมยัที ่๒๙ เมือ่เดอืนเมษายน 

ศกนี ้ คณะดงูานดงักล่าวนีจ้ะประกอบด้วยเจ้าหน้าทีท่ีจ่ะมาประจำาสำานกังานถาวรของจีน

ประจำา ECAFE ด้วย

 ฝ่ายไทยได้แจ้งให้ฝ่ายจีนทราบว่า ฝ่ายไทยยินดีต้อนรับคณะดูงานจีนดังกล่าว 

ขอให้บอกผ่านคณะกรรมาธิการฯ หรือสำานักงานถาวรประจำาสหประชาชาติ ณ  

กรุงนิวยอร์ก เนิ่นๆ เท่านั้นว่าจะมาเมื่อไร ฝ่ายไทยจะได้เตรยีมการต้อนรบัให้สมเกยีรติ  

ฝ่ายไทยได้แจ้งว่า หากคณะดงูานจนีจะมาถึงกรงุเทพฯ ก่อนวนัท่ี ๑๕ กันยายน ก็จะเป็น 

การดเีพราะหลงัจากนัน้แล้ว รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะไม่อยูเ่พราะ

จะเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

 ๕.๒ จำานวนเจ้าหน้าที่จีนที่จะมาประจำาสำานักงานถาวรฯ ฝ่ายจีนได้แจ้งว่าจะ

เป็นจำานวนจำากัด แต่ขอให้ฝ่ายไทยเข้าใจว่าย่อมจะต้องเหมาะสมกับสภาพงานและฐานะ

ของผู้แทนของจีน และขอให้ฝ่ายไทยเห็นใจว่าสำานักงานถาวรฯ นี้จะมีลักษณะพิเศษไม่

เหมอืนกบัสำานกังานของผูแ้ทนถาวรฯ คนอืน่ ซึง่สามารถใช้เจ้าหน้าทีแ่ละอปุกรณ์ต่างๆ ของ

สถานเอกอัครราชทูตของตน

 ฝ่ายไทยรับเรื่องนี้ไว้พิจารณา

 ๕.๓ การติดต่อทางโทรคมนาคม ฝ่ายจนีหวงัว่าฝ่ายไทยจะอำานวยความสะดวก

ให้แก่สำานักงานถาวรของจีนประจำา ECAFE โดยการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องติดต่อทาง
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โทรคมนาคมกับกระทรวงการต่างประเทศจีน ณ กรุงปักกิ่งด้วย เพราะเครื่องติดต่อ 

ดังกล่าวเป็นของธรรมดาและเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการทูตปัจจุบัน ซ่ึงหากไม่มีเสียแล้ว 

ผู้แทนถาวรของจีนก็จำาต้องบินกลับไปปรึกษาหารือยังกรุงปักกิ่งบ่อยครั้ง และจะไม่เป็น 

ผู้แทนถาวรที่แท้จริงตามชื่อ

 อนึง่ ฝ่ายจนีตระหนกัดว่ีาสำานกังานถาวรของจนีท่ีจะเปิด ณ กรงุเทพฯ นัน้ย่อม

มหีน้าทีโ่ดยตรงเพือ่ตดิต่อกบั ECAFE เท่านัน้ อย่างไรกด็ ีการทีจ่นีมสีำานกังานอยูท่ีก่รงุเทพฯ 

ย่อมจะมผีลดต่ีอความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกับจีนต่อไป

 เก่ียวกับการติดต่อกับฝ่ายจีนเน่ืองในโอกาสท่ีคณะนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

สาธารณรฐัประชาชนจนีเดนิทาง เข้ามาแข่งขนัในประเทศไทยนี ้กระทรวงการต่างประเทศ

พิจารณาแล้ว ใคร่ขอตั้งข้อสังเกตดังต่อไปนี้

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะนี้อาจคาดได้ว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างไม่เป็นทางการจะดีข้ึนเรื่อยๆ 

เพราะจีนมีท่าทีที่จะผูกมิตรกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทั่วไป ทั้งนี้

เนือ่งมาจากพลงัผลกัดนัของสถานการณ์ทางการเมอืงระหว่างประเทศปัจจบุนัโดยเฉพาะ

ในกรณีการแตกแยกระหว่างสหภาพโซเวียตกับจีนเอง

๒. ปัญหาอินโดจีน สถานการณ์อันไม่สงบในอินโดจีนเป็นปัญหาที่แท้จริงสำาหรับ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะประเทศทั้งสองสนับสนุนคู่

ปรบัคนละข้างกนั ฝ่ายไทยเหน็ว่าจนีมหีน่วยก่อสร้างและทหารทางภาคตะวนัตกเฉยีงเหนอื

ของลาวประชิดชายแดนไทยและจีนสนับสนุนรัฐบาลพลัดถ่ินของสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุ  

ซึง่ฝ่ายไทยถือว่าเป็นท่าททีีไ่ม่เป็นมติรต่อไทย ส่วนฝ่ายจนีกอ้็างว่าไทยมทีหารในลาวและ

สนับสนุนฝ่ายตรงกันข้ามกับมิตรของจีนในเขมร

กล่าวโดยสรุป ทั้งสองฝ่ายอาจกล่าวหากันได้ว่าต่างฝ่ายต่างแทรกแซงในกิจการ

ภายในของลาว เขมรและเวียดนามตราบเท่าที่สถานการณ์ในอินโดจีนยังไม่สงบ

ฉะนัน้ หากสถานการณ์ในอนิโดจนีสงบลงเมือ่ใดส่ิงทีเ่ป็นอปุสรรคในความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศทัง้สองกม็ทีางทีจ่ะสลายตวัไปด้วย เช่น ฝ่ายจนีกล่าวว่าจะถอนหน่วยสร้าง

ทางและกองทหารออกจากภาคตะวนัตกเฉยีงเหนอืของลาวและฝ่ายไทยกล่าวว่ากองทหาร

สหรัฐก็จะถอนออกไปได้จากประเทศไทย เป็นต้น
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ทัง้นี ้ใคร่ขอกราบเรยีนว่า อาจคาดได้ว่ากองกำาลงัสหรฐัในประเทศไทยกด็ ีองค์การ 

สปอ. กด็ ีเป็นปัจจยัระดับรองในการพิจารณาของจีน เพราะจีนถือว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นผล

สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในอินโดจีนทั้งนั้น ถึงแม้ว่าจีนจะไม่เห็นชอบด้วยในหลักการ

กบัการทีม่กีองกำาลงัทหารต่างชาตติัง้อยู่ในภมิูภาคเอเชียและตะวนัออกไกล ตลอดจนการ

มีองค์การการป้องกันร่วมกันในภูมิภาคนี้ที่มหาอำานาจเกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็ตาม

๓. ปัญหาทหารจีนก๊กมินตั๋งท่ีตกค้างอยู่ในประเทศไทย ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่

อกีปัญหาหนึง่สำาหรบัความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัสาธารณรฐัประชาชนจนี และครัง้นีม้ไิด้

เป็นคร้ังแรกที่ฝ่ายจีนได้ยกเรื่องน้ีข้ึนพูดเพราะอาจคาดได้ว่าจีนเห็นว่าไทยสนับสนุนพวก

ชาวจีนที่เป็นเสี้ยนหนามต่อแผ่นดินจีน ฉะนั้นเมื่อมีการยกเลิกสถานีวิทยุเสียงประชาชน

ไทยกับการสนับสนุนผู้ก่อการร้ายในประเทศไทยขึ้นพูดกับจีน ฝ่ายจีนจึงมักจะยกเรื่อง

ทหารจีนก๊กมินตั๋งซึ่งตกค้างอยู่ในประเทศไทยท่ีก่อสถานการณ์อันไม่พึงปรารถนาทาง

พรมแดนจีนภาคใต้และสถานีวิทยุก๊กมินตั๋งท่ีตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยข้ึนพูด

เป็นการโต้ตอบบ้างเสมอ

๔. ปัญหาเรื่องวิทยุเสียงประชาชนไทยและการสนับสนุนผู้ก่อการร้าย เรื่องนี้ฝ่าย

จนีไม่เหน็ว่าเป็นปัญหาสำาหรบัความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัสาธารณรฐัประชาชนจนี ทัง้นี้

เพราะในกรณแีรกจีนถอืว่ามิได้ควบคมุกิจการของวทิยเุสยีงประชาชนไทยโดยตรง และขอ

ให้ฝ่ายไทยถือว่าเป็นการโฆษณาชวนเช่ือ เป็นสิ่งเล็กน้อยเท่านั้น ฝ่ายจีนเชิญชวนให ้

ฝ่ายไทยฟังวิทยุปักกิ่งซึ่งเป็นวิทยุของรัฐบาลแทน ซึ่งเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยอย่าง

ผ่อนปรนมากแล้ว

ในกรณีการสนับสนุนผู้ก่อการร้ายก็เช่นกัน ฝ่ายจีนเห็นว่าการปฏิวัติเป็นส่ิงที่ 

ขายไม่ออกถ้าไม่มีคนซื้อหรืออีกนัยหนึ่งหากประชาชนไทยส่วนใหญ่ไม่ต้องการการปฏิวัติ  

การปฏิวัติก็จะไม่มีทางบังเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยและยำ้าว่าจีนไม่มีวันที่จะระดมรี้พล 

เข้ามาครอบครองประเทศไทย

ในสายตาของจีนสิ่งที่สำาคัญก็คือการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนสนับสนุนพรรค

คอมมิวนสิต์ไทยนัน้มไิด้ขัดแย้งกบัการทีไ่ทยกบัจนีจะมคีวามสัมพนัธ์อนัดรีะหว่างรฐัต่อรฐั 

ทัง้น้ี เพราะจนีถอืว่าความขัดแย้งอยูท่ีก่ารต่อสูร้ะหว่างรัฐบาลไทยกับพรรคคอมมวินสิต์ไทย

และผู้ก่อการร้ายไทยซึ่งเป็นปัญหาภายในของไทยซึ่งจีนไม่เกี่ยวข้องโดยตรง และในเมื่อ
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รัฐบาลไทยควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน

อาจสามารถติดต่อกันระหว่างรัฐต่อรัฐได้โดยดีต่อไป

๕. การตดิตามการตดิต่อกบัสาธารณรฐัประชาชนจนี ในขณะทีค่วามสมัพนัธ์อย่างไม่

เป็นทางการระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนกำาลังดีขึ้นเรื่อยๆ และรัฐบาลก็ได้เปิด

ช่องทางสำาหรับการติดต่อไว้แล้วตามเมืองต่างๆ ที่ประเทศทั้งสองมีสถานเอกอัครราชทูต

หรือสำานักงานถาวรตั้งอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะกรุงวอชิงตัน นิวยอร์ก บรัสเซลส์ เจนีวา และ

โตเกียว นอกจากนี้เมื่อจีนส่งคณะดูงานมาในเดือนกันยายน ศกนี้ หรือส่งคณะเจ้าหน้าที่

มาเปิดสำานักงานถาวรประจำา ECAFE ณ กรุงเทพฯ ฝ่ายไทยก็จะต้อนรับให้สมเกียรติอีก 

กระทรวงการต่างประเทศใคร่ขอเสนอการติดตามการติดต่อกับจีนในขั้นต่อไปดังนี้

 ๕.๑ การแลกเปลี่ยนคณะนักกีฬา กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนใน 

หลักการที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนคณะนักกีฬาประเภทต่างๆ กับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ต่อไป ทั้งนี้ เพราะการแลกเปลี่ยนดังกล่าวย่อมนำาไปสู่ความเข้าใจดีขึ้นระหว่างประเทศ

และระหว่างประชาชนของท้ังสองประเทศ แต่เน่ืองด้วยดังที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว  

การกีฬาของจีนนั้นเป็นกีฬาการเมือง เป็นการเปิดการติดต่อกันใหม่อย่างไม่เป็นทางการ

โดยไม่ต้องมีการรับรองหรือมีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน ฉะน้ัน ในโอกาสต่อไป

กระทรวงการต่างประเทศจงึหวงัว่าจะมกีารประสานงานระหว่างหน่วยราชการทีเ่กีย่วข้อง

อย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้ เพราะทางฝ่ายจีนนั้นเตรียมการล่วงหน้าอย่างดีเสมอ

 ๕.๒ การแข่งขนักฬีาเอเชยีนเกมส์ (Asian Game) ครัง้ต่อไป ณ กรงุเตหะราน 

ด้วยปรากฏว่าประเทศอิหร่านจะไม่ออกวีซ่าให้คณะนักกีฬาจากสาธารณรัฐจีนเดินทาง

เข้าไปแข่งขัน ณ กรุงเตหะราน กระทรวงการต่างประเทศจงึใคร่ขอเสนอว่า หากมกีารออก

เสยีงในทีป่ระชมุคณะกรรมการเอเชียนเกมส์เก่ียวกับผูแ้ทนของจนีในการแข่งขนั ผู้แทนของ

ไทยในการประชุมควรถือตนเป็นกลางและงดการออกเสียง

 ๕.๓ การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ ฝ่ายจีนได้เอ่ยถึงการแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ 

ทางการแพทย์ ซ่ึงกระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาสนับสนุนแล้ว (หนังสือกระทรวง 

การต่างประเทศ ที่ กต. ๐๓๐๔/ )

 ๕.๔ การแลกเปลีย่นทางการค้า ฝ่ายจนีให้ความสนใจต่อการค้ากบัประเทศไทย

มากถึงกับเอ่ยถึงประเภทของสินค้าที่จีนอยากซื้อจากประเทศไทย ทั้งนี้อาจคาดได้ว่า จีน
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ถือว่าการค้าเป็นอีกขั้นหนึ่งในการปรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองให้ดีขึ้นต่อไป 

ด้วยเหตุนี้จีนจึงได้แสดงความข้องใจว่าฝ่ายไทยยังมิได้ตอบสนองท่าทขีองจีนในเรือ่งน้ีแต่

อย่างใด ซึง่กระทรวงการต่างประเทศพจิารณาแล้วจกัทำาการตดิต่อประสานงานกับหน่วย

ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความกระจ่างต่อไป

จึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
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4. 
แนวกำรเจรจำกับฝ่ำยจีน 

เนื่องในโอกำสที่คณะนักกีฬำแบดมินตันไทย 
เดินทำงไปแข่งขัน ณ กรุงปักกิ่ง 
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๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๖

กราบเรียน ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๑๖ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๘.๔๕ น. ได้ม ี

การประชมุข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพือ่กำาหนด

แนวการเจรจากับฝ่ายจีนเนื่องในโอกาสที่ นายแผน วรรณเมธี อธิบดีกรมการเมือง และ

นายเตช บนุนาค หวัหน้ากองเอเชียตะวนัออก กรมการเมอืง จะร่วมเดนิทางกับคณะนกักฬีา

แบดมินตันไทยซึ่งจะไปแข่งขัน ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๒ สิงหาคม ศกนี้

ปรากฏสาระสำาคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

๑. แนวการเจรจาโดยทั่วไป

ฝ่ายไทยจะยึดถือแนวการเจรจาโดยท่ัวไป โดยอาศัยประโยชน์จากความขัดแย้ง 

ที่ปรากฏอยู่ระหว่างจีนกับสหภาพโซเวียตและระหว่างจีนกับเวียดนามเหนือ

ฝ่ายไทยจะชีแ้จงแก่ฝ่ายจนีว่า เป็นผลประโยชน์ของจนีทีจ่ะช่วยสนบัสนนุเอกภาพ

และเสถยีรภาพของประเทศไทย เพราะไทยเป็นกญุแจสำาคญัอนัจะนำาไปสู่ความมัน่คงของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นด่านท่ีจะสกัดกั้นอำานาจและอิทธิพลของทั้ง

สหภาพโซเวียตและเวียดนามเหนือมิให้สามารถแผ่ขยายเข้ามาในภูมิภาคนี้ได้
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ฝ่ายไทยจะใช้ประโยชน์จากความหวาดระแวงเกรงกลัวที่จีนมีต่อสหภาพโซเวียต

โดยกล่าวถึงการปฏิวัติในอาฟกานิสถานเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งสหภาพโซเวียตสนับสนุนอยู่เต็มที่ 

และจะถามว่าฝ่ายจีนจะมีความรู้สึกเช่นไรหากสหภาพโซเวียตมีอิทธิพลเหนือทุกประเทศ

ในอนุทวีปเอเชียใต้ ตั้งแต่อาฟกานิสถานถึงบังคลาเทศ อันอาฟกานิสถานนั้นจะเป็นฐาน

บ่อนทำาลายเอกภาพของปากีสถานเพราะรัฐบาลใหม่ของอาฟกานิสถานภายใต้อิทธิพล

ของสหภาพโซเวยีตคงจะสนบัสนนุขบวนการแยกดนิแดนของชาวพชุทซูึง่เป็นชนกลุ่มน้อย

ในปากีสถานอย่างแน่นอน หากชาวพุชทูสามารถแยกตนออกตั้งประเทศพุชทูนิสถานขึ้น

ภายใต้อทิธพิลของสหภาพโซเวยีตแล้ว จนีก็จะเหลอืแต่ปากสีถานเท่านัน้ทีเ่ป็นมติรประเทศ

ในอนุทวีปเอเชียใต้ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเอง สำาหรับไทยนั้น ฝ่ายไทยจะกล่าว

ว่าหากจะต้องเลือกระหว่างสหภาพโซเวียตหรือจีนก็คงจะเลือกจีนก่อนเพราะเป็นชาว

เอเชียด้วยกัน

อย่างไรก็ดี ฝ่ายไทยจะชี้แจงแก่ฝ่ายจีนด้วยว่า ไทยไม่ต้องการที่จะเกี่ยวข้องใน 

ความขัดแย้งระหว่างประเทศใดๆ ทั้งสิ้น และได้ร่วมกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน

ประกาศปฏิญญาว่าด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพและ 

ความเป็นกลางเมื่อปลายปี ๒๕๑๔ ในการนี้ รัฐบาลไทยได้แสดงความจริงใจให้ประจักษ์

โดยการแสดงความเห็นชอบในหลักการต่อการเปลี่ยนลักษณะขององค์การ สปอ. ให้เป็น

องค์การความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและสงัคมมากกว่าองค์การความร่วมมอืทางทหาร และ

ต่อมารัฐบาลไทยได้เจรจากับสหรัฐเกี่ยวกับการถอนกองกำาลังสหรัฐออกจากประเทศไทย

ในเมือ่สงครามอินโดจนีกำาลงัสิน้สดุลง ซึง่สหรฐักไ็ด้เริม่ถอนทหารออกไปจากประเทศไทย

แล้ว แต่ถึงแม้ประเทศไทยต้องการที่จะเป็นกลางอย่างจริงใจ ความปรารถนาน้ีประสบ

อุปสรรคเพราะยังมีผู้ก่อการร้ายซ่ึงได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกโดยเฉพาะจาก

เวียดนามเหนือบ่อนทำาลายเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศอยู่ อันเสถียรภาพ 

ความมั่นคงและความเป็นกลางของไทยน้ันเป็นประโยชน์ต่อจีนด้วยเหตุผลดังท่ีกล่าวมา

แล้ว

 ขณะนี ้ฝ่ายไทยมคีวามยนิดทีีม่กีารตดิต่อแลกเปลีย่นความคิดเหน็อย่างไม่เป็น

ทางการกับฝ่ายจีนเสมอ แต่ด้วยเหตุว่าการติดต่อนี้ขาดช่วงมาเป็นเวลานานจึงยังม ี

ความหวาดระแวงต่อกันอยู่บ้าง ฝ่ายไทยหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะค่อยๆ ร่วมมือกันสร้าง

บรรยากาศแห่งความไว้ใจซึ่งกันและกันในโอกาสต่อไป
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๒. หัวข้อสำาหรับการเจรจา

 ๒.๑  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน

   ๒.๑.๑ การแลกเปลีย่นคณะนกักีฬา ฝ่ายไทยสนบัสนนุให้มกีารแลกเปลีย่น

คณะนักกีฬาระหว่างประเทศท้ังสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาประเภทที่ไม่มีการแตะกาย 

เช่น เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน และวอลเลย์บอล เป็นต้น

   ในการนี้ ฝ่ายไทยจะถือโอกาสเชิญคณะนักกีฬาแบดมินตันจีนที่จะ 

เดินทางมาแข่งขันที่มาเลเซียในเร็วๆ น้ี แวะแข่งขันที่ กรุงเทพฯ ก่อนเดินทางกลับ 

ประเทศจีนด้วย

   ในขณะเดยีวกนั ฝ่ายไทยจะแจ้งให้ฝ่ายจนีทราบว่าไทยยนิดทีีจ่ะพยายาม

หาโอกาสให้จีนได้มาแข่งขันแบดมินตันกับมาเลเซียและอินโดนีเซียที่กรุงเทพฯ

   ๒.๑.๒ การแลกเปลี่ยนคณะนักวิชาการ ฝ่ายไทยพร้อมที่จะแลกเปลี่ยน

คณะนักวิชาการกับจีน ฝ่ายไทยจะแจ้งให้ฝ่ายจีนทราบด้วยว่าการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ

ทางการแพทย์อาจเริ่มได้ทันที

   ๒.๑.๓ การแลกเปลี่ยนทางการค้า ฝ่ายไทยกำาลังพิจารณาแก้ไขประกาศ

คณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๓ อยู่ และคาดว่าการค้ากับจีนในระดับรัฐต่อรัฐจะเปิดได้ในเร็วๆ นี้

   ฝ่ายไทยจะกล่าวว่า ตามที่จีนได้แสดงความประสงค์ที่จะซื้อ ปอ นำ้าตาล 

ข้าว และข้าวโพดจากไทยนัน้ ไทยสนใจทีจ่ะซือ้นำา้มนัดิบชนดิ Albion Light Grade crude 

oil จากจีน ฉะนั้นขอให้ฝ่ายจีนพิจารณา (ฝ่ายไทยอยากจะทราบว่าจีนจะสามารถขาย

นำ้ามันดิบได้ถูกกว่าราคาของซาอุดิอาระเบียหรือไม่)

   ๒.๑.๔ กองกำาลังทหารสหรัฐในประเทศไทย ฝ่ายไทยจะแจ้งให้ฝ่ายจีน

ทราบว่ารัฐบาลไทยได้เจรจากับสหรฐัเกีย่วกับการถอนกองกำาลงัสหรัฐออกจากประเทศไทย

ในเมื่อสงครามอินโดจีนกำาลังสิ้นสุดลง และสหรัฐได้เริ่มถอนทหารออกจากประเทศไทย

แล้ว

   ในส่วนที่เกี่ยวกับกองกำาลังทหารต่างชาติในภูมิภาคน้ัน ฝ่ายไทยจะถาม

ฝ่ายจีนว่า จีนจะมีความรู้สึกเช่นไรหากเขมรแดงที่ฝักใฝ่สหภาพโซเวียตขึ้นมามีอำานาจใน
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เขมรและอนุญาตให้สหภาพโซเวียตใช้กำาปงสมเป็นฐานทัพเรือสหภาพโซเวียต เพราะถ้า

เหตุการณ์คลี่คลายไปเช่นน้ันก็จะหมายความว่าสหภาพโซเวียตจะสามารถใช้ฐานทัพเรือ

ทางอนิเดยีตะวนัออก เกาะอนัดามนัของอนิเดยี กำาปงสม ตลอดขึน้ไปจนถงึวลาดวิอสตอค 

(Vladivostok) ใกล้ชายแดนตะวนัออกเฉยีงเหนอืของจีนห้อมล้อมจนีทางทะเลอกีทางหนึง่

ขึ้นต่อไปจากวงล้อมจีนทางอนุทวีปเอเชียใต้จากอาฟกานิสถานถึงบังคลาเทศซึ่งสร้าง 

สำาเร็จแล้ว

   ๒.๑.๕ ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย ฝ่ายไทยจะกล่าวว่า ฝ่ายจีน 

ได้มาเห็นด้วยตนเองแล้วว่าในประเทศไทยน้ัน คนไทยปราศจากอคติต่อชนเชื้อชาติอื่น  

ชาวจีนโพ้นทะเลพำานักอยู่ในประเทศไทยอย่างผาสุก เพราะไม่เคยถูกเบียดเบียน มีอิสระ

เสรีภาพที่จะดำาเนินวิถีชีวิตอย่างเต็มที่ สังคมไทยยินดีต้อนรับบุคคลเช้ือชาติจีนมาแต่

โบราณกาล และชาวจีนเหล่านี้ก็สามารถปรับตัวเป็นคนไทยไปในที่สุด

   ฝ่ายไทยมีความยินดีท่ีจีนมีนโยบายสนับสนุนให้ชาวจีนโพ้นทะเลมี 

ความจงรักภักดีต่อรัฐบาลของประเทศท่ีตนพำานักอยู่ และต้องการให้ชาวจีนเหล่าน้ัน 

ผสมกลมกลืนเข้ากับประชาชนในท้องถิ่น เพราะฝ่ายไทยเล็งเห็นว่าความระสำ่าระส่ายของ 

ชาวจีนโพ้นทะเลย่อมจะมีส่วนบ่ันทอนเสถียรภาพและความมั่นคงของไทยซ่ึงจะไม่เป็น

ประโยชน์แก่ทั้งไทยและจีนเองด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

   ๒.๑.๖ วทิยเุสยีงประชาชนไทย ฝ่ายไทยรบัทราบท่าทีของฝ่ายจนีว่าสถานี

วิทยุดังกล่าวนี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีนโดยตรงและฝ่ายไทยได้สังเกตแล้ว

ด้วยว่าวิทยุปักกิ่งซึ่งเป็นวิทยุของรัฐบาลได้ผ่อนปรนแนวการออกข่าวในส่วนที่เกี่ยวกับ

ประเทศไทยไปมากแล้ว

   อย่างไรก็ดี วิทยุเสียงประชาชนไทยตั้งอยู่ในประเทศจีนและดำาเนินการ

โจมตรีฐับาลไทยและผูน้ำาไทยด้วยวาจาอนัหยาบคายเป็นเนอืงนจิยงัให้ฝ่ายไทยมคีวามรูส้กึ

ว่าท่าทีของวิทยุเสียงประชาชนไทยเป็นท่าทีของรัฐบาลจีนด้วย ชาวไทยบางคนถึงกับต้ัง

คำาถามว่าทำาไมรัฐบาลไทยจงึไม่ประณามรฐับาลจนีเก่ียวกบัเร่ืองนีท้างวิทยบุ้าง แต่ฝ่ายไทย

ได้งดเว้นการกล่าวถงึจนีทางสือ่มวลชนแล้วโดยสิน้เชิง เพราะคำานงึถงึความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศทั้งสอง ฉะนั้นฝ่ายไทยจึงหวังว่าฝ่ายจีนจะแสดงท่าทีเป็นมิตรกับฝ่ายไทยบ้าง 

โดยงดเว้นการอ้างข่าวของวิทยุเสียงประชาชนไทยโดยวิทยุปักกิ่งเช่นกัน
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   ๒.๑.๗ การสนับสนุนผู้ก่อการร้าย ฝ่ายไทยจะแสดงความยินดีว่าผู้นำาจีน

รุ่นเก่า เช่น จอมพลเชน ยี และนายพลลินเปียว ได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพราะบุคคลทั้งสองนี้

สนับสนุนการก่อการร้ายในประเทศไทยอย่างเปิดเผย ฝ่ายไทยจะแสดงความหวังว่าใน

สถานการณ์ปัจจุบันฝ่ายจีนจะผ่อนปรนการสนับสนุนผู้ก่อการร้ายลงตามลำาดับ ท้ังน้ี 

เพราะฝ่ายจนีย่อมตระหนกัดว่ีาประเทศไทยนัน้ไม่เคยเป็นเมอืงขึน้ของมหาอำานาจใด ฉะนัน้

สงครามปลดแอกจึงไม่มีความหมายสำาหรับประเทศไทย เป็นการก่อสถานการณ์ขึ้นโดย

ฝืนธรรมชาติอันไม่ยังผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเลย

   ๒.๑.๘ ทหารจีนก๊กมินตั๋งท่ีตกค้างอยู่ในประเทศไทย ฝ่ายไทยจะชี้แจง 

แก่ฝ่ายจนีอีกครัง้หนึง่ว่า ทหารจนีก๊กมนิตัง๋ดงักล่าวนัน้บดันีม้อีายมุากแล้ว และรฐับาลไทย

มโีครงการทีจ่ะอพยพบคุคลเหล่านีแ้ละครอบครวัออกจากเขตล่อแหลมเพือ่นำาไปตัง้รกราก

ในทำาเลใหม่และสนับสนุนให้เป็นเกษตรกรที่ดีต่อไป

   ฝ่ายไทยยอมรับว่ามีทหารจีนก๊กมินตั๋งจำานวนหน่ึงซึ่งมีพฤติการณ์อัน 

มิชอบด้วยกฎหมายแต่รัฐบาลไทยก็มีโครงการท่ีจะปราบปรามบุคคลเหล่านี้ให้ราบคาบ

เพราะเป็นเสี้ยนหนามต่อแผ่นดินไทยเหมือนกัน ยกตัวอย่างเป็นต้นว่า ฝ่ายไทยได้จับกุม 

นายโล ซิงฮัน ราชายาเสพย์ติดให้โทษแห่งบริเวณชายแดนพม่า - ไทย - จีน - ลาว ได้เมื่อ

เรว็ๆ นี ้และได้ส่งตวัให้รฐับาลพม่านำาไปดำาเนนิการตามกระบวนการแห่งกฎหมายต่อไปแล้ว

๓.  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านของไทยกับจีน

 ๓.๑ เวียดนาม ฝ่ายไทยจะตั้งข้อสังเกตว่าเท่าที่ทราบผู้นำาเวียดนามเหนือฝักใฝ่

ฝ่ายสหภาพโซเวียต เพราะสหภาพโซเวียตให้การสนับสนุนทางอาวุธยุทโธปกรณ์แก่

เวยีดนามเหนอืเป็นอนัมาก ฉะนัน้จงึใคร่จะถามฝ่ายจนีว่าจนีจะปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้ 

คงอยูต่่อไปหรือฝ่ายไทยนัน้เหน็ว่าจนีควรจะมส่ีวนเหนีย่วรัง้เวยีดนามเหนอืไว้บ้าง โดยเฉพาะ 

เมื่อเวียดนามเหนือดำาเนินการแทรกซึมบ่อนทำาลายรัฐบาลของเสด็จเจ้าสุวรรณาภูมา 

ในราชอาณาจักรลาว ซึ่งจีนและไทยต้องการที่จะสนับสนุนให้มีเสถียรภาพเช่นเดียวกัน

 ๓.๒ ลาวและเขมร ฝ่ายไทยจะแจ้งแก่ฝ่ายจีนว่าไทยต้องการและสนับสนุนให้

ลาวและเขมรเป็นกลางอย่างแท้จรงิและมเีสถยีรภาพและความมัน่คง เพราะลาวและเขมร

เป็นเพื่อนบ้านของไทย ไทยต้องการให้ทหารต่างชาติท้ังหมดถอนตัวออกไปจากประเทศ

ทั้งสองนี้
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 ในกรณีลาว ไทยหวงัว่าจนีจะถอนกองกำาลงัทหารและช่างก่อสร้างถนนออกไป 

เมื่อลาวได้ตั้งรัฐบาลผสมใหม่ขึ้นเรียบร้อยแล้ว

 ในกรณีเขมร ฝ่ายไทยจะถือโอกาสยำ้าว่าไทยรับรองรัฐบาลท่ีถูกต้องตาม

กฎหมาย ณ กรุงพนมเปญ ไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำาของรัฐบาลไทยนั้น ไทยไม่ต้องการที่จะ

แทรกแซงในกิจการภายในของเขมรและขอช้ีแจงว่าข่าวว่ามีทหารจ้างไทยอยู่ในเขมรนั้น

ไม่มมีลูความจรงิแต่อย่างใด ไทยต้องการให้เขมรมสีนัตภิาพและเสถยีรภาพ ด้วยเหตนุีฝ่้าย

ไทยจึงมีความกังวลว่าเขมรแดงบางกลุ่มฝักใฝ่ฝ่ายสหภาพโซเวียตและได้แสดงท่าทีว่าจะ

ไม่ยุติการสู้รบแม้เมื่อสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุเสด็จกลับมา ข่าวนี้ส่อให้เห็นว่าสมเด็จเจ้า

นโรดมสีหนุอาจจะมิได้มีอิทธิพลที่แท้จริงต่อขบวนการต่างๆ ที่ต่อต้านรัฐบาลของจอมพล

ลอนนอล ฝ่ายไทยจึงเป็นห่วงว่าความแตกแยกในเขมรจะก่อให้เกิดสถานการณ์อันจะ

อำานวยให้สหภาพโซเวียตเข้ามามีบทบาทสำาคัญในประเทศนี้ได้

 ๓.๓ พม่า ฝ่ายไทยจะถามว่าฝ่ายจนีได้ตดิตามการปฏิบตัขิองสหภาพโซเวยีตใน

พม่าบ้างหรอืไม่ เพราะสหภาพโซเวยีตได้สร้างโรงพยาบาลขึน้ทีต่องยีใ่กล้ชายแดนจนี ฝ่าย

ไทยตีความว่าบทบาทของสหภาพโซเวียตในพม่าเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของสหภาพ

โซเวยีตทีจ่ะห้อมล้อมจนี เม่ือเรว็ๆ นีน้ายแพทย์สหภาพโซเวยีตประจำาโรงพยาบาลทีต่องยี่

สองคนกถ็กูจบัไปเรยีกค่าไถ่ ซึง่ฝ่ายไทยคาดว่าบคุคลทัง้สองนีอ้าจเป็นสายลบัทีท่ำาการหา

ข่าวตามชายแดนจีนก็เป็นได้

 ๓.๔ มาเลเซีย ฝ่ายไทยจะแสดงความยินดีท่ีจีนกับมาเลเซียได้เริ่มเจรจาเพื่อ

สถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทูตต่อกนัแล้ว ณ นครนวิยอร์ค เมือ่วนัที ่๒๑ มถินุายน ๒๕๑๖ 

ทั้งนี้ เพราะไทยกับมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นพิเศษ

และมกีารแลกเปลีย่นข่าวสารต่อกนัเสมอ ฝ่ายไทยจะยกเรือ่งนีข้ึน้พดูเพือ่จะยำา้แก่ฝ่ายจนี

ว่าจนีจะไม่สามารถแยกไทยกบัมาเลเซยีจากกนัหรอืทำาให้ประเทศทัง้สองไม่ไว้วางใจกนัได้

เพื่อผลประโยชน์ของตน

๔.  ไทยกับจีนในสหประชาชาติ

 ๔.๑  คณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิสำาหรับเอเชียและตะวนัออกไกล (ECAFE) ฝ่าย

ไทยจะแจ้งแก่ฝ่ายจนีว่า ฝ่ายไทยยนิดทีีจ่ะต้อนรบัคณะผูแ้ทนถาวรของจนีประจำา ECAFE 

เพราะไทยตระหนักดีว่า เมื่อจีนเปิดสำานักงานถาวร ณ กรุงเทพฯ แล้ว ถึงแม้สำานักงานฯ 
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ดังกล่าวจะมีหน้าที่ทำางานของ ECAFE โดยเฉพาะก็ตาม แต่ก็จะมีผลดีต่อความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกบัจีนบ้างด้วย เพราะหากประเทศท้ังสองมีปัญหาอะไรระหว่างกันกจ็ะสามารถ

ตดิต่อกนัได้อย่างใกล้ชดิโดยเรว็ อย่างไรกดี็ ฝ่ายไทยหวังว่าโดยท่ีความสัมพันธ์ระหว่างไทย

กับจีนขาดช่วงมาเป็นเวลานาน ไทยจึงหวังว่าจีนจะไม่ทำาอะไรอย่างฮวบฮาบอันจะก่อให้

เกิดความหวาดกลัวขึ้นได้ในหมู่คนไทย

   ๔.๑.๑ จำานวนเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายไทยจะถามว่าจีนได้กำาหนดแล้วหรือยังว่า

เจ้าหน้าที่ประจำาสำานักงานถาวรฯ จะมีจำานวนเท่าไร

   ๔.๑.๒ สถานที ่ฝ่ายไทยจะช่วยฝ่ายจีนหาสถานที่ตั้งสำานักงานถาวรฯ ให้

   ๔.๑.๓ การตดิต่อโทรคมนาคม ฝ่ายไทยจะแจ้งว่ากรมไปรษณย์ีกลางของ

ไทยมีบริการที่ทันสมัยสำาหรับการติดต่อทางโทรคมนาคมสาธารณะกับทุกประเทศในโลก 

(public telecommunications) และจะอำานวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายจีนอย่างเต็มที่

   ถ้าฝ่ายจีนแสดงความต้องการที่จะติดต้ังเครื่องส่งวิทยุโทรคมนาคม 

ของตนเอง (private telecommunications) ฝ่ายไทยจะรับไว้พิจารณาแต่จะยำ้าว่า 

ตามอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยสิทธิของคณะผู้แทนทางการทูตซึ่งรัฐบาลไทยอนุโลม 

ใช้การอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องติดต่อทางโทรคมนาคมอยุ่ในดุลยพินิจของรัฐบาลท้องถิ่น 

และขอแจ้งให้ฝ ่ายจีนทราบว่ารัฐบาลไทยมิได้อนุญาตให้คณะผู้แทนทางการทูต  

ณ กรุงเทพฯ ทุกคณะติดตั้งเครื่องส่งวิทยุโทรคมนาคม

   ๔.๑.๔ ความปลอดภยั ฝ่ายไทยจะให้ความปลอดภยัแก่ฝ่ายจนีทีเ่หมาะสม 

ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายจีนอย่าคิดว่าไทยควบคุมเฝ้าดูตัวผู้แทนทางการทูตจีน หากเป็นเพียง 

การระมัดระวังให้เจ้าหน้าที่จีนมีความปลอดภัย ณ กรุงเทพฯ อย่างไม่ประมาทเท่านั้น

   ๔.๑.๕ คณะดูงาน ฝ่ายไทยจะถามฝ่ายจีนอีกครั้งหน่ึงว่าจีนจะส่งคณะ 

ผู้แทนมาดูงาน ECAFE เมื่อไร เพื่อฝ่ายไทยจะได้เตรียมการต้อนรับที่เหมาะสม

 ๔.๒  การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

   ๔.๒.๑ สมัยประชุมปี ๒๕๑๕ ฝ่ายไทยมีความยินดีที่คณะผู้แทนไทยและ

คณะผู้แทนจีนได้ร่วมมือกันอย่างดีท่ีนิวยอร์ค โดยเฉพาะเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๕  

เมือ่ผูแ้ทนถาวรไทยดำารงตำาแหน่งประธานของกลุม่เอเชยี และฝ่ายไทยหวงัว่าความร่วมมอื 
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ดังกล่าวนี้จะคงมีต่อไป

   ๔.๒.๒ สมัยประชุมปี ๒๕๑๖ ฝ่ายไทยจะแจ้งแก่ฝ่ายจีนว่ารัฐมนตรี 

ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และหวังว่าจะได้มี

โอกาสพบปะกับคณะผู้แทนจีน ณ นครนิวยอร์ค

อนึ่ง ฝ่ายไทยจะแจ้งแก่ฝ่ายจีนด้วยว่าหากนายกรัฐมนตรีโจวเอินไลจะเดินทางไป

เปิดหอประชุมที่จีนช่วยรัฐบาลศรีลังกาสร้าง ณ กรุงโคลัมโบ เมื่อใด ฝ่ายไทยย่อมจะยินดี

ต้อนรับหากเครื่องบินโดยสารของนายกรัฐมนตรีจีนจะแวะเติมนำ้ามันหรือแวะพักที่ 

ท่าอากาศยานดอนเมือง

 จึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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5. 
กำรติดต่อกับฝ่ำยจีน 

เนื่องในโอกำสที่คณะนักกีฬำแบดมินตันไทย
เดินทำงไปแข่งขันเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี  

ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน
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กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ได้มีบัญชาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการเจรจากับฝ่ายจีนเน่ืองในโอกาสที่ข้าราชการ

กระทรวงการต่างประเทศ ๒ นาย คือ นายแผน วรรณเมธี อธิบดีกรมการเมือง และ 

นายเตช บุนนาค หัวหน้ากองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง ได้รับอนุมัติให้ร่วมเดินทาง

กบัคณะนกักฬีาแบดมนิตนัไทยซ่ึงไปแข่งขนัเพือ่เชือ่มสมัพนัธไมตร ีณ สาธารณรัฐประชาชน

จนี ระหว่างวนัที ่๕ - ๒๒ สงิหาคม ๒๕๑๖ ในฐานะทีป่รกึษาของคณะและเจ้าหน้าทีป่ระจำา

คณะตามลำาดับ นั้น 

ในการนี้ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับเจ้าหน้าที่ช้ันอาวุโสของ

กระทรวงการต่างประเทศจีน ซ่ึงประกอบด้วย นาย Lu Wei-Jao อธิบดีกรมเอเชีย  

นาย Cheng Jui-sheng รองอธิบดีกรมเอเชีย นาง Chang Lien ผู้รักษาการในตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๓ ครั้งด้วยกัน โดยมี นาย Liu Yong-ching  

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับประเทศไทย กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมเอเชียและ

นาย Li Mao แห่งสมาคมมิตรสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นล่ามภาษาไทย - จีนร่วมสนทนา

อยู่ด้วย

อนึ่ง พล ต.ท. ชุมพล โลหะชาละ หัวหน้าคณะแบดมินตันไทยได้เข้าร่วมในการ

สนทนาทุกครั้ง
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การสนทนานี้ได้มีขึ้นตามวันและเวลา ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

๑. เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๑๖ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๔๕ น. ณ International Club  

กรุงปักกิ่ง

๒. เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๑๖ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๔๕ น. ณ International Club  

กรุงปักกิ่ง

๓. เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๑๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ ภัตตาคารอาหารเสฉวน 

กรุงปักกิ่ง

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๑๖ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลาประชาชน 

กรงุปักกิง่ คณะนกักฬีาไทยพร้อมทัง้เจ้าหน้าทีไ่ด้เข้าเยีย่มคำานบั ฯพณฯ Teng Hsiao-ping 

รองนายกรัฐมนตรีจีน โดยฝ่ายจีนมี ฯพณฯ Wang Meng ประธานคณะกรรมการกีฬา

แห่งชาติและ ฯพณฯ Han Nien-lung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

(ฝ่ายกิจการเอเชีย) ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนั้น รองนายกรัฐมนตรีจีนได้แถลง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศของจีนโดยทั่วไปด้วย

ในการเดนิทางร่วมกบัคณะนกักีฬาแบดมินตนัไทยไปแข่งขนัเพือ่เชือ่มสมัพันธไมตรี 

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนนี้ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบนโยบาย

การต่างประเทศของจีนตลอดจนรายละเอียดและได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

ปัญหาต่างๆ ทีป่ระเทศไทยและสาธารณรฐัประชาชนจนีมผีลประโยชน์และความสนใจร่วม

กันอย่างกว้างขวาง สรุปสาระสำาคัญได้ดังต่อไปนี้

๑. ความคิดเห็นโดยทั่วไปของจีนเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศรวมท้ัง

ประเทศไทย

ฯพณฯ Teng Hsiao-ping  รองนายกรัฐมนตรีจีนได้แถลงความคิดเห็นโดยทั่วไป

ของจีนเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยดังต่อไปนี้

 ๑.๑ รองนายกรฐัมนตรไีด้สบืประวตัขิองความสมัพันธ์ระหว่างจนีกบัสหรฐักลับ

ไปถึงยุคสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์กับฝ่ายก๊กมินตั๋งและต้ังข้อสังเกตว่า

เมื่อฝ่ายก๊กมินตั๋งมีทหาร ๒ ล้านคน ฝ่ายคอมมิวนิสต์มีทหารเพียงไม่กี่หม่ืนคนเท่าน้ัน  

ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ สหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายก๊กมินตั๋งจนกระทั่ง 
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ฝ่ายนั้นสามารถมีทหารถึง ๔ ล้านคน ในขณะที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์มีทหารเพียง ๑ ล้านคน

เท่านัน้ แต่ในทีส่ดุฝ่ายคอมมวินสิต์กช็นะสงครามเพราะเป็นฝ่ายทีต่่อสู้เพือ่ความชอบธรรม 

 ๑.๒ ฉันใดก็ฉันนั้นในอินโดจีนซ่ึงเป็นที่ประจักษ์ว่าประเทศแต่ละประเทศใน 

อินโดจีนมีประชากรน้อยแต่ก็สามารถผนึกกำาลังกันต่อสู้ประเทศที่มีประชากรมากกว่าได้

 ๑.๓ ยกตัวอย่างเป็นต้นว่าในเขมร สมเด็จเจ้านโรดมสีหนุได้แถลงแล้วว่าจะ

ทำาการต่อสู้ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ไม่ว่าจะต้องใช้เวลา ๑๐ ๒๐ หรือ ๓๐ ปี แต่เป็นที่

คาดกันว่าสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุและชาวเขมรคงจะไม่ต้องทำาการสู้รบนานถึงเพียงนั้น

 ๑.๔ ในอดีตในสมัยราชวงศ์ฮ่ัน จีนเองเคยรุกรานเวียดนาม แต่ชาวเวียดนาม

ลกุข้ึนต่อสูแ้ละมวีรีสตรทีีเ่ป็นหวัหน้าทีม่ชีือ่เสยีง เมือ่นายกรฐัมนตรจีนีไปเยอืนกรงุฮานอย

ก็ได้ไปแสดงความสักการะต่ออนุสาวรีย์ของวีรสตรีเวียดนามที่กล่าวถึง บทเรียนจาก

ประวัติศาสตร์บทนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่กระทำาการรุกรานย่อมเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ในที่สุด

 ๑.๕ ในปัจจุบันมีอภิมหาประเทศ (superpower) ประเทศหนึ่ง คือ สหภาพ

โซเวียต ซึ่งเกะกะระรานย่ิงกว่าสหรัฐ สหภาพโซเวียตนับแต่รัฐบาลของครุสชอฟ มาได้

ประพฤติตนเป็นประเทศสังคมจักรวรรดินิยม (social imperialist) กระทำาการแผ่ขยาย

อิทธิพลไปท่ัวทุกทิศ ก้าวร้าวต่อประเทศอื่น ไม่มีสัจจะ แม้แต่จีนซึ่งสหภาพโซเวียตเคย

ตกลงทีจ่ะช่วยเหลอืกต้็องประสบความยากลำาบาก เพราะสหภาพโซเวยีตยกเลกิความช่วย

เหลอืเสยีโดยกระทนัหนั อย่างไรกด็ ีการกระทำาของสหภาพโซเวยีตเป็นการยกก้อนหนิขึน้

ทุ่มเท้าตัวเอง เพราะกลับสอนให้จีนต้องรู้จักพัฒนาตนเองโดยการพึ่งลำาแข้งของตัวเอง 

ฉะนั้นจีนควรจะมอบเหรียญตราแก่สหภาพโซเวียตให้ใหญ่ยิ่งกว่าโคมไฟบนเพดานศาลา

ประชาชนอีก

 ๑.๖ สำาหรับจีน นั้น ในการดำาเนินนโยบายการต่างประเทศ จีนยึดถือหลัก 

ปัญจศีลาแห่งบันดุง และมีความประสงค์ที่จะคบกับทุกประเทศแม้ว่าประเทศนั้นๆ จะมี

ลัทธิการเมืองและระบบการปกครองต่างกับจีน

 ๑.๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน จีนกับไทยมีความ

สมัพนัธ์อนัดีมาแต่โบราณกาล จนีไม่เคยรุกรานไทย ในปัจจบุนัจนีกบัไทยต่างเป็นประเทศ

ที่กำาลังพัฒนา ต่างเป็นประเทศในโลกที่ ๓ ด้วยกัน และจีนหวังว่าไทยก็จะประสบความ
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สำาเรจ็ในการพฒันาเช่นกัน ปัญหาหรอือปุสรรคใดๆ ทีค่งเหลอือยูใ่นความสมัพนัธ์ระหว่าง

ไทยกับจีนคงจะค่อยหายไปเองตามลำาดับ

๒.  รายละเอียดในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายจีน

 ๒.๑ การแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัสถานการณ์การเมอืงระหว่างประเทศ

โดยทั่วไป

 ฝ่ายจีนขอขอบคุณฝ่ายไทยที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะนักกีฬา

เทเบิลเทนนิสจีนที่เดินทางเข้ามาแข่งขันในประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน ศกนี้ และ 

กล่าวว่าจีนกับไทยเป็นเพื่อนบ้านกัน เมื่อคนไทยไปเมืองจีน ชาวจีนก็ยินดีต้อนรับเช่นกัน 

ฝ่ายจีนเสริมด้วยว่าจีนชอบรับแขกเป็นนิสัยอยู่แล้ว

 ฝ่ายไทยขอบคุณในไมตรีจิตของฝ่ายจีน และกล่าวว่าเป็นที่น่าเสียดายที ่

คณะนักกฬีาเทเบลิเทนนสิจนีพำานกัอยู ่ณ กรงุเทพฯ เพยีงสปัดาห์เดยีว แม้กระนัน้นกักฬีาไทย

ก็ได้เรียนรู้จากนักกีฬาจีน การแสดงฝีมือของนักกีฬาจีนในโอกาสนั้นเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ

ของชาวไทย ถงึกบัมผีูช้มจากจงัหวดัทีห่่างไกลจากนครหลวง ฉะนัน้จงึหวงัว่าหากมโีอกาส

หน้าคณะนักกีฬาจีนจะพำานักอยู่ในประเทศไทยนานกว่าครั้งที่แล้ว

 ฝ่ายจีนกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนมีมา เป็นเวลา ๒,๐๐๐ กว่าปี

แล้ว นับแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น แต่ในระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ได้ลดน้อยลง 

อย่างไรก็ดี ๒๐ ปีเป็นระยะเวลาอันสั้นในสายตาของประวัติศาสตร์ บัดน้ีทั้งไทยและจีน

ต่างมีความปรารถนาที่จะฟื้นฟูการติดต่อกันใหม่อย่างฉันมิตร เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๑๕ 

ฯพณฯ ประสิทธิ ์กาญจนวฒัน์ กไ็ด้เดนิทางไปยงัสาธารณรฐัประชาชนจีนในฐานะทีป่รกึษา

คณะนักกีฬาเทเบิลเทนนิสไทยและได้เปิดการติดต่อระหว่างประเทศทั้งสองอีกครั้งหนึ่ง 

และเป็นทีค่าดได้ว่าการตดิต่อระหว่างประชาชนของทัง้สองประเทศจะมีมากขึน้อกี ซ่ึงการที่

ประชาชนของแต่ละประเทศได้ไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ของกันและกันย่อมจะก่อให้ 

เกิดความเข้าใจอันดีขึ้นระหว่างกัน ฝ่ายจีนเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยจะมี

มากขึ้นอย่างไม่เป็นปัญหา เพราะเป็นความปรารถนาของประชาชนของทั้งสองประเทศ

 ฝ่ายไทยได้กล่าวว่า จีนเป็นแผ่นดินใหญ่ ไทยเป็นประเทศเล็ก แต่ประชาชน 

ของทั้งสองมีจิตใจสนิทสนมกัน และถึงแม้ว่าในระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์
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ระหว่างกันจะห่างเหินไป แต่ความใกล้ชิดทางจิตใจยังคงอยู่เช่นเดิม รองอธิบดีกรมเอเชีย

ของกระทรวงการต่างประเทศจีนซึ่งติดตามคณะนักกีฬาเทเบิลเทนนิสจีนที่ไปแข่งขัน ณ 

กรงุเทพฯ เมือ่เดอืนมถินุายน ศกนี ้ในฐานะรองหวัหน้าคณะคงได้ไปเหน็มาด้วยตนเองแล้ว

ว่าความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศทัง้สองเริม่ปรบัเข้าสูห่นทางเดมิแล้ว อย่างไรกด็ ีการทีจ่ะ

เป็นมติรกนันัน้ มติรย่อมต้องเห็นใจซึง่กนัและกนั ช่วยกันและเอือ้อารต่ีอกนั ความไม่เข้าใจ

ซึ่งกันและกันจึงจะบังเกิดขึ้นสมความปรารถนาของทั้งสองฝ่าย

 ฝ่ายจีนกล่าวว่าการทีไ่ทยกบัจนีได้เหนิห่างกนัไปเป็นเวลา ๒๐ ปีนัน้ เป็นผลสบื

เนื่องมาจากการไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน จริงอยู่ในประวัติศาสตร์จีนเคยรุกรานประเทศอื่น 

แต่ภายหลังการปลดปล่อยจีนยึดถือหลักปัญจศีลแห่งบันดุงในการดำาเนินนโยบายต่าง

ประเทศ กล่าวคือ การอยู่ร่วมกันโดยสันติ การเคารพบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและ

กัน การไม่รุกรานซึ่งกันและกัน การไม่แทรกแซงซ่ึงกันและกัน และการเคารพใน 

ความเสมอภาคและผลประโยชน์ของกนัและกนั แต่โฉมหน้าของจนีภายหลงัการปลดปล่อย

กลับถูกบิดเบือน ทั้งท่ีในฐานะประเทศสังคมนิยมจีนมิอาจไปรุกรานประเทศอื่นใดได้  

เพราะถ้าจีนไปรุกรานประเทศอื่นจีนก็จะกลายเป็นประเทศสังคมจักรวรรดินิยม เช่น 

สหภาพโซเวียต ซึ่งรุกรานประเทศเช็คโกสโลวะเกียด้วยกำาลังอาวุธ และใช้กำาลังควบคุม

บรรดาประเทศในยุโรปตะวันออก สนับสนุนให้อินเดียรุกรานปากีสถาน ตลอดจนมีทหาร

กว่า ๑ ล้านคนตั้งอยู่ตามชายแดนของจีน

 ฝ่ายจีนขอให้ฝ่ายไทยเข้าใจว่าจีนไม่มีส่วนร่วมในนโยบายของสหภาพโซเวียต 

จีนเองถูกพวกจักรวรรดินิยมรุกรานอยู่เป็นเวลา ๑๐๐ กว่าปี บัดนี้จีนก็ยังเป็นประเทศที่

ล้าหลัง จำาเป็นจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะพัฒนาประเทศสำาเร็จ และถึงแม้ว่าจีนจะ 

เข้มแข็งขึ้น จีนก็จะไม่รุกรานประเทศอื่น จีนพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศ 

เพื่อนบ้าน เช่น เนปาลซึ่งเป็นราชอาณาจักร เป็นต้น การที่จีนไม่มีความสัมพันธ์อันดีกับ

สหภาพโซเวียตและอินเดียน้ันมิได้เป็นความผิดของจีน สหภาพโซเวียตสนับสนุนอินเดีย 

ให้รุกรานปากีสถาน และต่อมาอินเดียไม่ยอมปล่อยเชลยศึกปากีสถานตามมติของ

สหประชาชาติ นอกจากนั้นสหภาพโซเวียตและอินเดียยังมีปัญหาชายแดนกับจีนอีกด้วย 

ฝ่ายจีนยอมรับสถานภาพเดิมของชายแดน และถึงแม้จะมีการรุกลำ้าจีนก็พร้อมที่จะเจรจา

หาทางแก้ไขด้วย แต่ฝ่ายตรงกันข้ามต่างหากที่ไม่ยอมร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องนี้ จีนยินดีที ่

ไม่มีปัญหาชายแดนกับไทย
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 ฝ่ายไทยกล่าวว่า ไทยได้ติดตามพฤติการณ์ของสหภาพโซเวียตในประเทศจีน

อย่างใกล้ชดิ และมคีวามยินดทีีจ่นีสามารถสร้างสะพานข้ามแม่นำา้แยงซเีกียงทีน่านกงิสำาเรจ็ 

ซึ่งสะพานดังกล่าวนี้ทราบว่าเป็นโครงการหนึ่งที่สหภาพโซเวียตเลิกให้ความช่วยเหลือแก่

จีนอย่างกระทันหัน

 ฝ่ายจีนกล่าวว่ายังมีอีก ๑๐๐ กว่าโครงการที่สหภาพโซเวียตเลิกให้ความช่วย

เหลอือย่างกระทนัหันและเรยีกผูเ้ช่ียวชาญกลบัหมด แต่พฤตกิารณ์ของสหภาพโซเวยีตเป็น

ผลดต่ีอจนีในทางอ้อม เพราะจนีต้องหดัอาศยัตนเอง การพ่ึงประเทศอืน่นัน้เป็นไปไม่ได้ใน

ที่สุด เพราะอภิมหาประเทศถืออำานาจเป็นใหญ่ ดำาเนินการกดขี่ขูดรีดประเทศอื่นเป็น 

เนืองนจิ ท่านประธานเหมาได้แถลงไว้แล้วว่าจนีจะไม่มีวนัเป็นอภิมหาประเทศ และหากจนี

มีท่าทีที่จะเป็นเช่นนั้นเมื่อใดก็ขอให้ฝ่ายไทยวิจารณ์

 ฝ่ายไทยแสดงความยินดีที่จีนมีนโยบายการต่างประเทศที่ยึดถือหลักการอยู่ 

ร่วมกนัโดยสนัต ิเพราะประเทศไทยกม็นีโยบายเช่นเดยีวกัน ดงัปรากฏในคำาแถลงนโยบาย 

การต่างประเทศของรัฐบาลไทย อันมีใจความว่าไทยพร้อมท่ีจะเป็นมิตรกับทุกประเทศที่

ไม่มุ่งร้ายต่อไทยแม้ประเทศนั้นๆ จะยึดถืออุดมการณ์และมีระบอบการปกครองแตกต่าง

กับไทย ไทยมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับจีนในส่วนที่เก่ียวกับการแผ่ขยายอิทธิพลของ

สหภาพโซเวียตมาทางเอเชียและตะวันออกไกล ทางภาคอนุทวีปเอเชียใต้ ไทยสังเกตว่า 

ได้มีการปฏิวัติเมื่อเร็วๆ น้ีท่ีอัฟกานิสถานซ่ึงมีหัวหน้าท่ีฝักใฝ่ฝ่ายสหภาพโซเวียตมาก่อน 

นอกจากนั้นทางมหาสมุทรอินเดียตะวันออกยังมีข่าวด้วยว่าสหภาพโซเวียตต้องการจะมี

ฐานทพัเรอืดำานำา้ในหมูเ่กาะอนัดามนัของอนิเดยี เกีย่วกบัเรือ่งนีฝ่้ายจนีคงทราบข่าวดกีว่า

ไทย

 ฝ่ายจีนยืนยันว่าสหภาพโซเวียตมีนโยบายท่ีจะแผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วโลก  

มคีวามมักใหญ่ใฝ่สงูและมมีอืยาวยิง่นกั จดุหนกัของการผลกัดนัของสหภาพโซเวยีตขณะนี้

คือภูมิภาคตะวันออกกลาง แต่เอเชียก็อยู่ในความสนใจเป็นอันมากของสหภาพโซเวียต

เหมือนกัน ยกตัวอย่างกรณีที่สหภาพโซเวียตสนับสนุนอินเดียให้รุกรานปากีสถานและให้

ไม่คืนเชลยศึกปากีสถานภายหลังการรบพุ่งสิ้นสุดลง แม้ปากีสถานจะดำาเนินนโยบายผิด

พลาดมาก่อนแต่ก็เป็นเรื่องภายในของประเทศนั้น ประเทศอื่นไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้อง 

ในอาฟกานิสถานก็เช่นกัน เหตุการณ์เหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าการรับความช่วยเหลือหรือ 

ผูเ้ชีย่วชาญจากสหภาพโซเวยีตเป็นอนัตราย นายทหารอาฟกานสิถานกไ็ด้รับการฝึกฝนมา
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จากสหภาพโซเวียต ฉะนั้นเราจึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการติดต่อกับประเทศสังคม

จักรวรรดินิยม

 ๒.๒ สมาคมอาเซียนกับการกำาหนดให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่ง

สันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง

 ฝ่ายไทยตัง้ข้อสงัเกตว่าในเมือ่สถานการณ์ระหว่างประเทศเป็นดงัทีจ่นีได้กล่าว

มา ฝ่ายไทยจึงคิดว่าจีนควรมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างเสถียรภาพขึ้นในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ เพราะหากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขาดเสถียรภาพแล้ว ช่องว่างที่อิทธิพลสหภาพ

โซเวียตจะแผ่ขยายเข้ามาได้จะบังเกิดขึ้น การท่ีประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนริเริ่ม

นโยบายและประกาศปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่ง

สนัตภิาพ เสรภีาพ และความเป็นกลางกเ็พือ่จะสกดักัน้มใิห้อภิมหาประเทศฉวยโอกาสเข้า

มาแทรกแซงในภูมิภาคนี้

 ฝ่ายจีนกล่าวว่า ในอดีตสหรัฐเคยรุกรานประเทศในเอเชีย แต่บัดนี้ปัญหาอยู่ที่

ว่าสหภาพโซเวยีตพยายามทีจ่ะเข้ามาแทนท่ีโดยอ้างว่าจะมสีญูญากาศบงัเกิดขึน้ในภมูภิาค

นี ้แต่ความจริงมไิด้เป็นเช่นนัน้ สญูญากาศจะไม่บงัเกดิขึน้ในเอเชีย เพราะเอเชียมีชาวเอเชีย

จำานวนมากเป็นเจ้าของครอบครองอยู่แล้ว จีนเห็นด้วยกับปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ของ

ประเทศสมาชกิสมาคมอาเซยีนว่าด้วยเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นเขตแห่งความเป็นกลาง 

แต่ความเป็นกลางนั้นเป็นเรื่องลำาบาก และจะต้องระวังมิให้อภิมหาประเทศเข้ามา

แทรกแซงได้

 ๒.๓ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศในอินโดจีน

 ฝ่ายจนีแสดงความยนิดทีีบ่ดันีค้วามสมัพนัธ์ระหว่างจีนกบับรรดาประเทศเพือ่น

บ้านในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ดขีึน้เป็นลำาดบั ยกตวัอย่างเป็นต้นว่า ขณะนีจี้นกำาลงัเจรจา

เพือ่เปิดความสมัพันธ์ทางการทตูกบัมาเลเซยี ส่วนการตดิต่อกบัอนิโดนเีซยีอาจจะช้าหน่อย

แต่จีนก็รอได้

 ฝ่ายไทยกล่าวว่าไทยมีนโยบายท่ีจะสร้างมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียว

กับจีน และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นมีความใกล้ชิดเป็นพิเศษ มีการ 

แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันเสมอ ฝ่ายไทยแสร้งถามว่า ฝ่ายจีนได้รับข่าวบ้างหรือไม่
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เกี่ยวกับนายแพทย์สหภาพโซเวียต ๒ คน ที่ถูกจับไปเรียกค่าไถ่จากโรงพยาบาลโซเวียตที่

ตองยี่ ประเทศพม่า สำาหรับไทยนั้นสหภาพโซเวียตมีพฤติการณ์ที่ส่อพิรุธในพม่า และนาย

แพทย์สหภาพโซเวียตที่ถูกจับไปอาจจะเป็นผู้สืบราชการลับก็ได้

 ฝ่ายจีนกล่าวว่าสหภาพโซเวียตให้ความสนใจต่อพม่าเป็นอันมาก พยายาม

เล็ดลอดเข้าไปแทรกแซงในกิจการภายในของประเทศนั้นโดยอาศัยการช่วยเหลือทาง

เศรษฐกิจและทางทหารเป็นเครื่องมืออำาพรางการแผ่ขยายอิทธิพล พม่าพยายามรักษา

ความเป็นกลางและทวีความระมัดระวังต่อสหภาพโซเวียตเสมอ พฤติการณ์ของสหภาพ

โซเวียตในพม่าที่อาจมีผลกระทบกระเทือนจีนน้ันเป็นส่วนหนึ่งของการแผ่ขยายอิทธิพล

ของสหภาพโซเวียตโดยทั่วไป สหภาพโซเวียตพยายามคุกคามจีนพยายาม “ชี้ปลายหอก” 

มายังจีนเสมอ จีนเข้าใจฐานะของพม่าดีที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตไว้

เพราะพม่าเองเป็นประเทศท่ีเป็นกลาง ฝ่ายจีนปรารภว่าบัดนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพม่า

กบัไทยกด็ขีึน้มาก ความสมัพนัธ์ระหว่างจนีกบัพม่ากเ็ช่นกนั กระทรวงการต่างประเทศจนี

เพิ่งส่งรองอธิบดีกรมเอเชียไปเป็นเอกอัครรัฐทูตคนใหม่ประจำาประเทศพม่าเมื่อเร็วๆ นี้

 ฝ่ายไทยกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าชาเย็นไปชั่วระยะหนึ่งเนื่อง

ด้วย อู นุ อดีตนายกรัฐมนตรีพม่าขอลี้ภัยทางการเมืองมาพำานักอยู่ในประเทศไทย บัดนี้ 

ปัญหานัน้ได้คลีค่ลายไปในทางทีด่แีล้ว ความเข้าใจอนัดรีะหว่างประเทศทัง้สองกำาลังบังเกดิ

ขึน้ใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกบันโยบายของไทยทีจ่ะผกูมิตรกับประเทศเพือ่นบ้าน เมือ่เพือ่นบ้าน

ของไทยทางทิศตะวนัตกมท่ีาทเีป็นมติรไทยกส็บายใจ ฝ่ายไทยหันไปกล่าวถงึประเทศเพือ่น

บ้านของไทยทางทิศตะวันออก และแสร้งขอความคิดเห็นของจีนต่อบทบาทที่สหภาพ 

โซเวียตมีต่อเวียดนามเหนือ

 ฝ่ายจนีกล่าวว่าสหภาพโซเวยีตกำาลงัพยายามทีจ่ะเพิม่อทิธพิลในเวยีดนามเหนอื

อย่างไม่มีปัญหา แต่จะบรรลุผลหรือไม่นั้นจะต้องรอดูกันต่อไป ชาวเวียดนามเคยถูกพวก

จักรวรรดินิยมรุกรานมาช้านาน แต่ด้วยความวีระอาจหาญชาวเวียดนามได้สามารถขับไล่

ฝรั่งเศสและรัฐบาลขายชาติออกไปจนสำาเร็จ ด้วยเหตุนี้ชาวเวียดนามคงจะไม่ปล่อยให้

สหภาพโซเวียตเข้าไปมีอิทธิพลเป็นแน่ เม่ือสงครามสิ้นสุดลงแล้ว เวียดนามคงอยากจะมี

ความสัมพันธ์ฉันมิตรกับไทย ลาวและเขมรก็คงจะมีความประสงค์เช่นเดียวกัน ในลาวจีน

สนับสนุนการเจรจาระหว่างทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือตั้งรัฐบาลผสม ในเขมรสถานการณ์ยัง
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สับสนอยู่ หากสหรัฐสามารถยุติสงครามในเขมรได้จีนจะยินดี โดยทั่วไปแล้วจีนจะยินด ี

ถ้าอินโดจีนตั้งอยู่ในสภาพสันติ และประชาชนของแต่ละประเทศในอินโดจีนคงจะไม่ยอม

ให้สหภาพโซเวียตเข้าไปมีอิทธิพลเป็นแน่

 ฝ่ายไทยกล่าวว่าไทยมีนโยบายสนับสนุนให้ลาวเป็นกลางอย่างแท้จริงโดย

ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก ในเขมรกเ็ช่นกนัรฐับาลได้แถลงยำา้หลายครัง้แล้วว่า

ไทยไม่ต้องการทีจ่ะแทรกแซงในกจิการภายในของเขมร เพราะเขมรจะปกครองโดยรฐับาล

ใดเป็นเรื่องของเขมรเอง ข่าวว่ามีทหารไทยอยู่ในเขมรนั้นไม่เป็นความจริง ฝ่ายไทยขอ

ยืนยันว่าไม่มีและไม่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการในเขมร ไทยให้

ความช่วยเหลอืต่อรฐับาลเขมรโดยส่งข้าวไปให้เมือ่ขาดแคลน โดยช่วยฝึกทหารให้เมือ่เขมร

ไม่มีอุปกรณ์เพียงพอ ฝ่ายไทยไม่เคยปิดบังความช่วยเหลือโดยตรงดังกล่าว ทั้งน้ี เพราะ

รัฐบาลไทยมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลของจอมพลลอนนอล ซึ่งเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตาม

กฎหมายทีต่ัง้อยูใ่นดนิแดนเขมร ฝ่ายไทยมคีวามวติกกงัวล ต่อสถานการณ์ในลาวและเขมร

กเ็พราะเป็นทีท่ราบกนัดอียูแ่ล้วว่ามทีหารเวยีดนามเหนอืปฏบิตักิารอยูม่ากมายในประเทศ

เพื่อนบ้านของไทยทั้งสองนี้ถึงแม้ว่าเวียดนามเหนือจะปฏิเสธไม่ยอมรับก็ตาม

 ฝ่ายไทยกล่าวต่อไปว่าไทยต้องการเป็นมติรดกีบัเวยีดนามเหนอืโดยไม่คำานงึถึง

เหตุการณ์ในอดีต ทั้งนี้ เพราะไทยกับเวียดนามเหนือตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน จะอยู่กัน 

ฉันมิตรหรือเป็นศัตรูต่อกัน ไทยต้องการจะเป็นมิตรและได้แสดงท่าทีให้ประจักษ์แล้ว  

ไทยทาบทามเวียดนามเหนือให้เข้าร่วมประชุม ๑๐ ชาติ เพื่อพิจารณาอนาคตของเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต้ภายหลงัสงครามในอนิโดจนีสิน้สดุลง ไทยอยากให้เวยีดนามเหนอืเหน็ว่า 

การประชุมดังกล่าวน้ีจะมีประโยชน์ในทางท่ีสร้างสรรค์ต่อเวียดนามเหนือเอง แต่

เวยีดนามเหนอืกลบัไม่สนองตอบการเชือ้เชญิแต่อย่างใด เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ ศกนี ้ประเทศ

สมาชิกสมาคมอาเซียนได้เชิญเวียดนามเหนือให้มาเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมระดับ

รัฐมนตรีของสมาคมท่ีประเทศไทย เวียดนามเหนือไม่แต่ปฏิเสธแต่กลับแถลงคำาตอบ 

ด้วยถ้อยคำาในทางที่ไม่ดีอีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อไทยขอให้เวียดนามเหนือร่วมกันร้ือฟื้น 

การเจรจาเกี่ยวกับชาวญวนพลัดถิ่นจำานวน ๕๐,๐๐๐ คน ท่ีพำานักอยู่ในประเทศไทย 

เวียดนามเหนือก็ไม่สนองตอบอีกเช่นกัน

 ในส่วนที่เกีย่วกับเวยีดนามเหนือนี ้ฝ่ายไทยแสดงความคดิเหน็วา่จนีมีทางที่จะ
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ช่วยเหลือได้มาก โดยเฉพาะในการชักจูงเวียดนามเหนือให้เลิกรุกรานประเทศอื่นใน 

อินโดจีน ตั้งอยู่ในความสงบและร่วมมือกับประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ฝ่ายจีนกล่าวว่าเกี่ยวกับอินโดจีน จีนมีความเห็นเหมือนกับไทยบ้างไม่เหมือน

กบัไทยบ้าง สถานการณ์ในอินโดจนีซึง่ยงัสบัสนอยูเ่ป็นผลสืบเนือ่งมาจากนโยบายของสหรฐั 

อันนโยบายของสหรัฐนั้นได้นำาภัยพิบัติมาสู่ประเทศในอินโดจีนและมาสู่สหรัฐเอง บัดนี้

สงครามในเวียดนามและในลาวได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่สงครามในเขมรยังเป็นไปอย่างดุเดือด 

ในกรณีเขมรจีนถือว่ารัฐบาลลอนนอลเป็นฝ่ายขบถ จีนถือว่ารัฐบาลของสมเด็จเจ้านโรดม

สหีนเุป็นรฐับาลทีถ่กูต้องตามกฎหมาย สถานการณ์ในเขมรจนีถอืว่ามจีดุเริม่ต้นมาจากการ

ปฏวิติัของฝ่ายปฏกิิรยิา บดันีล้อนนอลปกครองแต่เพยีงกรงุพนมเปญเท่านัน้ ตกอยูใ่นความ

ยากลำาบากมาก ในขณะเดียวกันรัฐบาลของสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุกลับเป็นฝ่ายที่ได้รับ 

การรบัรองมากขึน้ จนีหวงัว่าไทยคงจะเหน็สภาพเช่นนีแ้ล้ว จนีเหน็ว่าหากสงครามในเขมร

เรือ้รงัต่อไปจะไม่เป็นผลดต่ีอไทยและเขมรเลย และหากสงครามยตุลิงเขมรกค็งจะเป็นมติร

กับประเทศอื่น อย่างไรก็ดีจีนทราบว่าประเทศท้ังสามในอินโดจีนมีความรู้สึกเกี่ยวกับ

ประเทศไทยมาก เพราะเครื่องบินที่ไปทิ้งระเบิดเหนืออินโดจีนบินไปจากฐานทัพใน

ประเทศไทย ฝ่ายจีนเสริมว่าแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสหรัฐ

 ในส่วนท่ีเกีย่วกบัเวียดนามเหนอืนัน้ ฝ่ายจนีกล่าวว่าเวยีดนามเหนอืเป็นประเทศ

สังคมนิยมมิอาจไปรุกรานประเทศอื่นได้ อย่างไรก็ดีในเมื่อพรมแดนของประเทศในอินโด

จนีตดิต่อกนั ทหารของแต่ละประเทศกอ็าจเคลือ่นไหวไปมาในดนิแดนของประเทศอืน่บ้าง 

หากสงครามในอินโดจีนยุติลงปัญหาเช่นนี้ก็จะหมดไป การที่เวียดนามเหนือมิได้แสดง 

ความพร้อมเพรียงที่จะเข้าร่วมในการประชุม ๑๐ ชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงจะ

เป็นเพราะสงครามเพิ่งสิ้นสุดลงสำาหรับเวียดนามเหนือ จีนเองอยากให้ไทยกับประเทศทั้ง

สามในอินโดจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน จีนสนับสนุนให้ประเทศในอินโดจีนมีสันติภาพ

และเป็นกลางอย่างแท้จริง ท้ังน้ี เพราะสันติภาพและความเป็นกลางของอินโดจีนจะม ี

ผลดีต่อจีนเหมือนกัน กล่าวคือจีนจะได้ใช้เวลาพัฒนาตนเอง

 ฝ่ายไทยกล่าวว่าไทยเห็นพ้องต้องกันกับจีนเกี่ยวกับสถานการณ์ในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้และในอินโดจีนในสองประการด้วยกัน กล่าวคือ ในประการแรก  

หากสหรัฐถอนตัวออกไปจากภูมิภาคน้ีสูญญากาศจะไม่บังเกิดขึ้น เพราะชาวเอเชีย 
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ตะวันออกเฉียงใต้เองเป็นเจ้าของภูมิภาคน้ีอยู่แล้ว ฉะนั้นสูญญากาศจึงไม่มีทางที่จะ 

บังเกิดขึ้น ในประการท่ีสอง ไทยก็ต้องการให้ประเทศในอินโดจีนดำารงอยู่ในความเป็น 

กลางและปกติสุขเช่นเดียวกับจีน เพราะเม่ือประเทศเหล่านี้ปกติสุขแล้วสงครามจาก 

อินโดจีนก็จะไม่ลุกลามมายังประเทศไทย

 ฝ่ายไทยแจ้งว่าไทยเองก็พยายามท่ีจะสร้างสภาพแห่งความเป็นกลางตาม

ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ กล่าวคือพยายามท่ีจะมิให้มีกองกำาลังต่างประเทศตั้งอยู ่ใน

ประเทศไทยและพยายามที่จะไม่มีสนธิสัญญาทางทหารกับประเทศนอกภูมิภาค แต่ทั้งนี้

ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศเพื่อยังให้เกิดสภาพการณ์ที ่

พงึปรารถนาได้ช้าหรอืเรว็ ในกรณกีองกำาลงัต่างประเทศในประเทศไทย ฝ่ายไทยจะเจรจา

กบัสหรัฐเพือ่ขอให้ถอนกองกำาลงัออกไป การท่ีกองกำาลงัเหล่านีต้ัง้อยูใ่นประเทศไทยกเ็พือ่

จะอำานวยให้สงครามอินโดจีนสิ้นสุดลงเท่านั้น เมื่อหมดความจำาเป็นในหน้าที่แล้วสหรัฐก็

สามารถถอนออกไปได้และไทยจะเจรจากับสหรัฐเก่ียวกับการถอนกองกำาลังออกไปเป็น

ลำาดบัภายหลงัวนัที ่๑๕ ส.ค. ๒๕๑๖ ในกรณสีนธสิญัญาทางทหาร ไทยมสีนธสิญัญาป้องกนั

ร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฝ่ายไทยถือโอกาสยืนยันว่าสนธิสัญญานี้ไม่เป็นภัย 

ต่อจีน ขณะนี้องค์การ สปอ. กำาลังเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่อย่างเปิดเผย กำาลังลดบทบาททาง

ทหารและเน้นบทบาททางเศรษฐกิจและสังคม การที่องค์การ สปอ. กำาลังปรับปรุงตัวเอง

อย่างยิ่งใหญ่นี้ก็เพ่ือจะให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่

เปลี่ยนแปลงไป

 ฝ่ายจีนกล่าวว่า จีนเป็นห่วงทหารกว่าล้านคนของสหภาพโซเวียตที่ตั้งอยู่ตาม

ชายแดนจีนและการที่สหภาพโซเวียตมีนโยบายที่จะขยายอิทธิพลไปทั่วทุกทิศ ในขณะที่

สหรัฐกำาลังพยายามหดตัวลง และถอนกำาลังออกไป 

 ฝ่ายไทยเสริมว่า ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่สหรัฐกำาลังถอนกำาลังออกไป ไทยก็

วิตกเหมือนกันว่าสหภาพโซเวียตจะพยายามขยายอิทธิพลเข้ามา

 ฝ่ายจีนรับว่าจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้

 ๒.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน

 ฝ่ายไทยกล่าวว่าไทยไม่มเีจตนาท่ีจะเจรจาแต่ต้องการแลกเปล่ียนความคดิเหน็
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กับฝ่ายจีน โดยถือว ่าเป็นการสนทนาต่อจากที่รองอธิบดีกรมเอเชีย กระทรวง 

การต่างประเทศจีน ได้ไปริเริ่มไว้กับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทยที่กรุงเทพฯ 

เมื่อเดือนมิถุนายน ศกนี้

 ฝ่ายจีนยินดีแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับทุกเรื่องกับฝ่ายไทยอย่างเปิดอก

และไม่สำารวม เพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีความเข้าใจซ่ึงกันและกัน ฝ่ายจีนกล่าวว่านักกีฬา

เทเบลิเทนนสิของทัง้สองประเทศได้บกุเบิกทางนำาหน้าไปแล้ว ถงึเวลาทีน่กัการทตูจะต้อง

ตามให้ทัน

   ๒.๔.๑ การแลกเปลี่ยนคณะนักกีฬาและนักวิชาการ

   ฝ่ายไทยแจ้งว่ารัฐบาลไทยได้มีมติเห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนคณะ

นักกีฬาต่อไปและให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการทาง 

การแพทย์ได้ (หนังสือสภาความมั่นคงแห่งชาติ ลับมาก ที่ สร ๐๔๐๑/๓๗๘๑ ลงวันที่  

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖)

   ในกรณีแรก ฝ่ายไทยทราบว่าคณะนักกีฬาแบดมินตันจีนจะเดินทาง 

ไปแข่งขันที่มาเลเซียในเร็วๆ น้ี ฉะน้ันฝ่ายไทยจึงมีความยินดียิ่งที่จะขอเชิญด้วยวาจาให้ 

คณะนกักฬีาจนีชดุนัน้แวะเล่นในประเทศไทยก่อนเดนิทางกลบัประเทศจนี และในโอกาส

ต่อไปฝ่ายไทยมเีจตนาทีจ่ะจัดให้คณะนกักฬีาแบดมนิตนัจนีแข่งขนักับมาเลเซยี อนิโดนเีซยี 

และไทย ณ กรุงเทพฯ ด้วยถ้าเป็นไปได้

   ในกรณีทีส่อง ฝ่ายไทยพร้อมทีจ่ะแลกเปลีย่นนกัวชิาการโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งนักวิชาการทางการแพทย์กับจีนทันที เพราะคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย 

นอกจากนีฝ่้ายไทยเหน็ว่าไทยกับจนีควรจะช่วยกนัคดิดวู่าควรมกีารแลกเปล่ียนนกัวชิาการ

ในสาขาอื่นๆ อีกหรือไม่ เช่นทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เป็นต้น

   ฝ่ายจีนแสดงความยินดีต่อคำาแถลงของฝ่ายไทยและไม่มีข้อขัดข้อง  

ฝ่ายจีนแจ้งเรื่องให้องค์กรท่ีเก่ียวข้องทราบ จีนต้องไปเยือนตอบทางการกีฬาแบดมินตัน

อย่างแน่นอน และจะแจ้งให้สหสมาคมการกีฬาของจีนกำาหนดเวลาที่เหมาะสม ในส่วนที่

เกี่ยวกับการแลกเปล่ียนนักวิชาการทางการแพทย์จีนก็เห็นว่าเป็นความคิดท่ีดี เพราะ

แพทยศาสตร์เป็นวิชาการท่ีนำาสวัสดิภาพไปสู่ประชาชน ขณะนี้สาขาวิชาการแพทย์ใน
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ประเทศจีนที่โด่งดังคือการฝังเข็ม แต่ฝ่ายไทยสนใจสาขาวิชาใดขอให้ติดต่อไป จีนยินดี

ต้อนรับ และจีนเองยินดีที่จะมาดูความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์ของไทยเสมอ

   ๒.๔.๒ การติดต่อในองค์การสหประชาชาติ

   ฝ่ายไทยแสดงความยินดีที่คณะผู้แทนไทยกับคณะผู้แทนจีนได้มีการร่วม

มอืกนัอย่างดทีีอ่งค์การสหประชาชาต ิณ นครนวิยอร์ค โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ผูแ้ทนถาวร

ของไทยดำารงตำาแหน่งประธานกลุ่มเอเชียระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อ

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๕ ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยต่อไปในปีนี้ รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และคิดว่าคงจะมี

โอกาสพบปะกับหัวหน้าคณะผู้แทนจีนด้วย

   ฝ่ายจีนกล่าวว่าย่อมไม่เป็นปัญหา

   ฝ่ายไทยแสดงความยินดีท่ีจีนจะเปิดสำานักงานผู้แทนถาวรประจำา

สำานักงานใหญ่ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสำาหรับเอเชียและตะวันออกไกล (ECAFE) 

ณ กรุงเทพฯ ในเร็ววันนี้ เพราะจะอำานวยให้มีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดขึ้นอีก ฝ่ายไทย

ถามว่าคณะเจ้าหน้าที่จีนท่ีจะไปดูงาน ECAFE และสภาพความเป็นอยู่ในท้องถิ่นจะมา

กรุงเทพฯ เมื่อใด ฝ่ายไทยจะได้เตรียมการต้อนรับที่เหมาะสม

   ฝ่ายจีนตอบว่าจีนรู้สึกลำาบากใจเกี่ยวกับเรื่องน้ี เพราะได้เรียนให้อดีต

เลขาธิการบริหาร อู ยุ่น แห่ง ECAFE และ ฯพณฯ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ รัฐมนตรีว่าการ

ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ทราบว่าจะส่งคณะดูงานมากรุงเทพฯ ในเดือนกันยายน ศกนี้ 

ฝ่ายจีนขอขอบคุณรัฐบาลไทยท่ีให้ความสนใจต่อเรื่องน้ีอยู่เสมอ แต่จนบัดน้ี จีนก็ยังต้อง

ตรึกตรองอยู่เพราะขาดเจ้าหน้าที่ซ่ึงในกรมกองที่เก่ียวข้องต่างติดงานจากสำานักงานใหญ่

องค์การสหประชาชาตทิีน่วิยอร์คกนัหมด ฉะนัน้จนีจงึจำาเป็นต้องเฝ้าดสูถานการณ์ไปก่อน

   ฝ่ายไทยกล่าวว่าจีนกับไทยยังสามารถติดต่อกันได้อีกหลายแห่ง โดย

เฉพาะตามประเทศที่ทั้งสองมีสถานทูตตั้งอยู่ด้วยกัน ซึ่งฝ่ายจีนเห็นด้วยและพร้อมที่จะ

ติดต่อกับฝ่ายไทยทุกแห่ง

   ๒.๔.๓ ปัญหาเรื่องชาวจีนโพ้นทะเล 

   ฝ่ายจีนกล่าวว่า ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชีย 
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ตะวันออกเฉยีงใต้มักจะมคีวามเป็นห่วงเป็นใยต่อปัญหาชาวจนีโพ้นทะเล ฝ่ายจีนขออธบิาย

ว่า ชนเชื้อชาติจีนที่พำานักอยู่ต่างประเทศนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน ชาวจีนที่พำานักอยู่

ต่างประเทศมาหลายชัว่คนและได้ทำาการสมรสกบัชาวท้องถิน่ จนีไม่ถือว่าเป็นชาวจนีแล้ว

และไม่มีความสัมพันธ์กับจีนแม้แต่น้อย แต่ถ้าบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถผสมกลมกลืนเข้า

กับชาวท้องถิ่นจึงจะถือว่าเป็นชาวจีนโพ้นทะเล เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่ง จึงมีนโยบาย

สนับสนุนให้ชาวจีนโพ้นทะเลถือสัญชาติของประเทศท่ีบุคคลเหล่านั้นไปพำานักอยู่และไม่

เห็นด้วยกับการถือสองสัญชาติ จีนต้องการให้ชาวจีนโพ้นทะเลจงรักภักดีต่อรัฐบาลท้อง

ถิน่ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่ขดูรดีประชาชนในท้องถิน่ ถ้าชาวจนีโพ้นทะเลกระทำาผดิ รฐับาล

ท้องถิ่นจะส่งกลับไปยังประเทศจีน จีนก็ยินดีต้อนรับ แต่ขอติงว่าจีนมีประชากรมากอยู่

แล้ว และชาวจีนโพ้นทะเลท่ีกลับไปเมืองจีนก็มักจะเข้ากับสภาพความเป็นอยู่ในประเทศ

จีนปัจจุบันลำาบาก

   ฝ่ายไทยแสดงความยินดีต่อท่าทีของจีนเก่ียวกับปัญหาเรื่องชาวจีนโพ้น

ทะเลและชี้แจงว่าตามที่ปรากฏตัวเลขว่ามีชาวจีนโพ้นทะเลพำานักอยู่ในประเทศไทย

ประมาณ ๓ ล้านกว่าคนนั้นไม่เป็นความจริงเสียทีเดียว ในแง่ของกฎหมายไทยเราถือว่ามี

คนต่างด้าวเชือ้ชาตจินีเพยีง ๔๐๐,๐๐๐ คนเท่านัน้ นอกจากนีฝ่้ายไทยมคีวามยนิดอีกีด้วย

ที่ปรากฏข่าวว่าจีนได้ยุบเลิกคณะกรรมาธิการชาวจีนโพ้นทะเลไปแล้ว ฝ่ายไทยกล่าวต่อ

ไปว่าฝ่ายจีนคงจะทราบดีถึงสถานภาพของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย ซึ่งผสม

กลมกลืนเข้ากับชาวท้องถ่ินได้ดียิ่งกว่าในประเทศอื่น ท้ังน้ีเพราะคนไทยไม่เคยมีอคติต่อ

บุคคลเชื้อชาติอื่น ชาวจีนพำานักอยู่ในประเทศไทยด้วยความผาสุกมาแต่โบราณกาล ฝ่าย

ไทยเห็นว่าหากไม่มีการแทรกแซงจากภายนอกแล้วชาวจีนโพ้นทะเลคงจะไม่เป็นภัยต่อ

ประเทศไทย

   ฝ่ายจนีกล่าวว่านโยบายของรฐับาลเจยีงไคเชค็ไม่เหมอืนกบันโยบายของ

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ฝ่ายเจียงไคเช็คต้องการให้ชาวจีนโพ้นทะเลมีความจงรัก

ภกัดต่ีอไต้หวนั หารายได้จากชาวจนีโพ้นทะเล และใช้พวกปฏกิริิยาในหมูช่าวจนีโพ้นทะเล

ต่อต้านสาธารณรัฐประชาชนจีน สำาหรับกรณีชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยนั้น ขณะนี้

ไทยกับจีนยังไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันฉะนั้นจึงยังไม่ขอพูดถึงรายละเอียด
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   ๒.๔.๔ ปัญหาเรื่องการค้า

   ฝ่ายไทยแจ้งว่าไทยมีความสนใจในนำ้ามันดิบของจีนชนิด Albion Light 

Grade crude oil และขอทราบว่าจนีจะสามารถขายได้โดยวธิกีารใด ในปรมิาณเท่าใด ใน

ราคาเท่าใด และในช่วงเวลาใด

   ฝ่ายจีนรับว่ามีนำ้ามันดิบขายและกำาลังเพิ่มปริมาณการส่งออกตามลำาดับ 

ตลาดนำ้ามันดิบของจีนขณะนี้คือ ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ และเวียดนามเหนือ ขณะนี้จีนกำาลัง

ขายนำ้ามันดิบให้แก่ญี่ปุ่นในปริมาณประมาณ ๑ ล้านตันต่อปี และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกใน

ปีหน้า ฝ่ายจนีถามว่าฝ่ายไทยประสงค์จะขายสนิค้าอะไรต่อกนับ้างเป็นการแลกเปลีย่นเพือ่

ยังให้การค้าขายสมดุลย์แก่กัน

   ฝ่ายไทยเห็นด้วยว่าการค้าควรจะสมดุลย์แก่กันจะได้ไม่มีการเอารัดเอา

เปรียบซึ่งกันและกัน และแจ้งว่าไทยมีข้าวโพด ปอ นำ้าตาล ท่ีอาจจะขายแก่จีนเป็นการ

แลกเปลี่ยนได้

   ฝ่ายจีนปรารภว่าการค้าระหว่างไทยกับจีนนั้นยังมีอุปสรรคกีดขวางทาง

อยู่คือกฎหมายของไทยที่ห้ามมิให้ไทยค้าขายกับจีน จีนทราบว่าไทยกำาลังพิจารณา

กฎหมายฉบับนี้อยู่ และมีข่าวว่ามีทางเลือกอยู่สองทางคือ ยกเลิกเสียหรือปรับปรุงแก้ไข

บางส่วนเท่านั้น ในสายตาของจีนนั้นอยากให้ยกเลิกกฎหมายฉบับนั้นเสีย การค้าระหว่าง

ประเทศจึงจะแจ่มใส แต่เรื่องน้ีย่อมเป็นเรื่องภายในของไทย จีนขอให้ไทยพิจารณา 

ตรึกตรองดูเอง ส่วนรูปแบบของการค้านั้นอาจเป็นไปโดยเอกชนหรือเป็นแบบระหว่างรัฐ

ต่อรัฐก็ได้ไม่เป็นปัญหา ขณะนี้จีนก็ค้ากับบริษัทเอกชนของญี่ปุ่น

   ฝ่ายไทยชี้แจงว่ารัฐบาลกำาลังพิจารณากฎหมายที่จีนอ้างถึงน้ีอยู่ และ 

เมื่อทราบความรู้สึกของจีนก็จะนำามาเรียนให้รัฐบาลทราบเพื่อประกอบในการพิจารณา 

ต่อไป ขณะนี้ฝ่ายไทยขอทราบรายละเอียดเก่ียวกับสินค้าของจีนเพื่อนำากลับมารายงาน 

ให้รัฐบาลพิจารณาด้วย

   ฝ่ายจนีกล่าวว่ายงัไม่สามารถหารายละเอยีดให้ได้ เพราะยงัมแีต่ความคิด

ในหลักการ แต่ขออย่าให้ไทย “ดูหม่ิน” การค้าของจีน และเรื่องนำ้ามันดิบนั้นจะแจ้งให้

กระทรวงที่เกี่ยวข้องหาตัวเลขที่จำาเป็นให้ตามความปรารถนาของไทย
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   ๒.๔.๕ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน

   ฝ่ายจนีกล่าวว่าความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัจนีขณะนีอ้ยูใ่นระดบัการไป

มาหาสู่ระหว่างประชาชน ฝ่ายจีนขอให้ไทยพิจารณาดูว่าความสัมพันธ์เช่นนี้จะคลี่คลาย

ไปนานเท่าไรจนกว่าจะถงึความสมัพนัธ์ในระดบัปกต ิซึง่จนีหมายถงึความสมัพนัธ์ทางการ

ทูต จีนมีจิตใจที่จะรอคอยไทยได้ แต่จีนมีหลักการว่าความสัมพันธ์ปกติกับจีนคือการตัด

ความสัมพันธ์กับไต้หวัน และการแลเห็นว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของจีน ฝ่ายจีนทราบดี

ว่าไทยมคีวามยากลำาบากเกีย่วกบัเรือ่งนีแ้ต่จนีอดทนรอ ด้วยเหตนุีจี้นจงึสนบัสนนุให้มกีาร

ไปมาหาสูร่ะหว่างประชาชนไปพลางก่อน อย่างไรกด็สีภาพการณ์ทีจ่ำาเป็นต้องสร้างคอืการ

ให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันเหินห่างไปมิใช่ตรงกันข้าม

   ฝ่ายไทยยนิดทีีจ่นีแจ้งให้ทราบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัไต้หวนัเป็น

อุปสรรคต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในระดับปกติ ฝ่ายไทยชี้แจงว่า ในสายตาของ

ไทย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นมีอยู่ ๒ ชนิดด้วยกัน กล่าวคือ ความสัมพันธ์ปกติ

และความสมัพนัธ์ทางการทตู ฝ่ายไทยเหน็ว่าความสมัพนัธ์ปกตริะหว่างประเทศเป็นไปได้

โดยปราศจากความสัมพันธ์ทางการทูต เพราะประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน

นั้นไม่จำาเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไทยกับจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมานานนับ

พันปีโดยไม่ต้องมีความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งควรถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการเท่านั้น

   ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันนั้น เปรียบเสมือน

เสื้อเก่าซึ่งจะสลัดทิ้งโดยกระทันหันก็รู้สึกลำาบากใจ แต่ไทยขอยืนยันว่าขณะนี้ไทยมิได้

พยายามเพิ่มความสัมพันธ์กับไต้หวันให้มากยิ่งขึ้นเลย

   ฝ่ายไทยเสริมว่า การปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนั้นย่อม

ต้องขึน้กบัโอกาสทีเ่หมาะสม หากเรว็เกนิไปหรอืช้าเกนิไปอาจจะมผีลร้ายต่อสมัพนัธภาพ

ระหว่างประเทศทั้งสองโดยทั่วไป ฉะนั้นโอกาสที่จีนรออยู่นั้นอาจจะเร็วหรือช้าไม่แน่ แต่

ถ้ามองไปในแง่ดีอาจจะไม่นานนักก็ได้

   ฝ่ายจีนถามถึงปริมาณการค้าระหว่างไทยกับไต้หวัน

   ฝ่ายไทยไม่สามารถแจ้งรายละเอียดให้ทราบได้ แต่คิดว่าคงจะไม่เป็น

ปัญหาต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน เพราะประเทศอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางการทูต

กับจีนก็ยังค้าขายกับไต้หวันอยู่
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   ฝ่ายจีนรับว่าเป็นเช่นนั้น ยกตัวอย่างญี่ปุ่นเป็นต้น ถ้าปัญหาการเมืองแก้

ตก ปัญหาการค้าก็อาจเจรจากันได้ นอกจากนั้น จีนไม่ต้องการให้พี่น้องที่ไต้หวันประสบ

ความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วย

   ฝ่ายไทยกล่าวว่านโยบายของรฐับาลถือว่าปัญหาไต้หวันเป็นปัญหาภายใน

ของจีนเอง ถ้าฝ่ายจีนสามารถแก้ได้สำาเร็จ ไทยก็จะสะดวกใจ ฝ่ายไทยแสร้งถามว่า  

ขณะนี้มีการติดต่อระหว่างจีนกับไต้หวันจริงตามข่าวหรือไม่

   ฝ่ายจีนตอบว่าได้ข่าวเช่นน้ันเหมือนกัน จีนเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหา

ไต้หวันได้โดยสันติ บัดนี้ชาวไต้หวันที่อยู่ต่างประเทศก็มาเยี่ยมญาติในประเทศจีนไม่ขาด

สาย จีนยินดีต้อนรับ มาอย่างเปิดเผยก็ได้ลับก็ได้ เมื่อเขามาเห็นเมืองจีนแล้วจะได้เข้าใจ

สภาพที่แท้จริงของจีน บัดนี้จีนยินดีที่สหรัฐรับรู้ว่าปัญหาไต้หวันเป็นปัญหาภายในของจีน 

และจีนกับสหรัฐมีสำานักงานติดต่อซึ่งกันและกัน ญี่ปุ่นก็มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน

แล้ว สถานการณ์ทั่วไปไม่เหมือนกับเก่า สิ่งท่ีสุกงอมแล้วย่อมจะตกลงมาเอง ถ้าปัญหา

ไต้หวันยังขัดขวางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนอยู่ จีนก็รอได้ ไทยจะรักษา

ความสัมพันธ์ไว้ในระดับปัจจุบันก็ทำาได้เช่นกัน แต่ฝ่ายจีนขอยำ้าว่าความสัมพันธ์ปัจจุบัน 

จนีไม่ถอืว่าเป็นความสมัพนัธ์ปกตเิพราะไม่มกีารรบัรองซึง่กนัและกันและไม่มคีวามสัมพันธ์

ทางการทูตระหว่างกัน

   ๒.๔.๖ ปัญหาเรื่องผู้ก่อการร้าย

   ฝ่ายไทยยินดีท่ีฝ่ายจีนแจ้งความข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายการค้าและ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัไต้หวนัให้ทราบ เพราะไทยกม็คีวามข้องใจทีใ่คร่จะแจ้งให้จนี

ทราบเช่นกนั กล่าวคอืปัญหาผูก่้อการร้ายในประเทศไทยซึง่หากจีนจะช่วยแก้ไขบ้างจะเป็น

ประโยชน์มาก ไทยทราบว่ารัฐบาลจีนมีนโยบายที่จะอยู่ร่วมกับประเทศอื่นโดยสันติ  

แต่พรรคคอมมวินสิต์จนีจะสนบัสนนุพรรคคอมมิวนสิต์อืน่ต่อไปรวมทัง้พรรคคอมมวินสิต์ไทย 

ฝ่ายไทยไม่เข้าใจว่าเมื่อรัฐบาลจีนมีนโยบายอยู่ร่วมกันโดยสันติแล้ว เหตุไฉนพรรค

คอมมวินสิต์จนีจงึสนบัสนนุผูก่้อการร้ายในประเทศไทย ฝ่ายไทยยำา้ว่าไทยไม่เคยเป็นเมอืง

ขึ้นของประเทศใด ฉะน้ันจึงไม่ต้องการการปลดแอก การก่อการร้ายทำาให้ไทยตกอยู่ใน

ฐานะลำาบาก เพราะต้องสิ้นเปลืองกำาลังคนและกำาลังทรัพย์ไปปราบปราม ซึ่งทรัพยากร

ของประเทศที่กล่าวถึงนั้น น่าจะนำาไปพัฒนาสวัสดิภาพของประชาชนมากกว่า ฝ่ายไทย
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ยำ้าต่อไปว่า ไทยไม่เคยใช้กำาลังต่างชาติมาปราบปรามผู้ก่อการร้ายแต่ใช้กำาลังของไทยเอง

เท่านัน้ แต่ไทยเชือ่ว่าถ้าผูก่้อการร้ายมิได้รบัการสนบัสนนุจากภายนอก รฐับาลกจ็ะสามารถ

ปราบปรามได้โดยเร็ว ฉะนั้นหากจีนรักสันติจริงก็ขอให้ช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วย

   ฝ่ายจีนขอให้ฝ่ายไทยหวนกลับไปพิจารณาแถลงการณ์ร่วมจีน - สหรัฐ 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ซึ่งปรากฎข้อความตอนหนึ่งว่า “ประเทศต้องการเอกราช 

ประชาชาติต้องการการปลดปล่อย และประชาชนต้องการการปฏิวัติ” อย่างไรก็ดี

ประชาชนในแต่ละประเทศจะปฏิวัติหรือไม่นั้นย่อมเป็นเรื่องของเขาเอง ถ้าเขาจะปฏิวัติ

ประเทศอื่นจะไปห้ามปรามก็ไม่ได้ แต่ถ้าเขาไม่ต้องการปฏิวัติ ประเทศอื่นจะไปแทรกแซง

ยัดเยียดให้ปฏิวัติก็ไม่ได้เช่นกัน จีนสนับสนุนการต่อสู่ที่ชอบธรรมโดยหลักการ พรรค

คอมมิวนิสต์จีนไม่เคยอำาพราง “จุดยืน” ที่จะสนับสนุนการปฏิวัติทั่วโลก แต่จีนไม่มีสิทธิ์ที่

จะเข้าไปแทรกแซงในกิจการภายในของประเทศใด ฉะนั้นจีนจึงไม่สามารถช่วยเหลือไทย

ในปัญหาผูก่้อการร้ายได้ และในระดบัรฐับาลจนียดึถือหลกัปัญจศลีแห่งบนัดงุเป็นนโยบาย 

จนีไม่เหน็ว่าปัญหาผูก่้อการร้ายเป็นอปุสรรคขดัขวางความสมัพนัธ์ระหว่างรฐับาลไทยกบั

รัฐบาลจีน

   ฝ่ายไทยกล่าวว่าไทยจะไม่ติดใจเลยถ้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะสนับสนุน

พรรคคอมมวินสิต์อืน่รวมทัง้พรรคคอมมวินสิต์ไทยทางอดุมการณ์และทางกำาลังใจ แต่การ

สนับสนนุของพรรคคอมมวินสิต์จนีต่อพรรคคอมมวินสิต์ไทยมมีากไปกว่านัน้ มกีารส่งอาวธุ

และผู้เชี่ยวชาญทางทหารมาช่วยด้วย

   ฝ่ายไทยอยากจะเชื่อในความบริสุทธิ์ใจที่รัฐบาลจีนกล่าวว่ามีต่อรัฐบาล

ไทย แต่การแสดงออกในการสนับสนุนผู้ก่อการร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนยังไม่ลดลง 

ไทยอยากให้จีนไม่เพียงแต่พูดว่าจะอยู่ร่วมกันโดยสันติเท่าน้ันแต่ปฏิบัติตามคำาพูดอย่าง

จริงจังด้วย เพื่อจะได้แสดงให้เห็นว่าฝ่ายจีนมีเจตนาบริสุทธิ์โดยแท้

   ฝ่ายจนีกล่าวว่าการทีค่อมมวินสิต์ไทยลกุขึน้มาปฏวิตัโิดยไม่กลัวความตาย

นั้น ต้นเหตุมิได้มาจากต่างประเทศแต่มีเค้ามูลอยู่ภายในประเทศไทยเอง แรงกระตุ้นทาง

ความคิดเท่านั้นอาจจะมาจากภายนอกบ้างเพราะชาวคอมมิวนิสต์ยึดถือลัทธิของ Marx- 

Lenin ซึ่ง Marx เป็นชาวเยอรมันและ Lenin เป็นชาวรัสเซีย แต่ลัทธิ Marx-Lenin นั้น 

ประชาชนของแต่ละประเทศต้องนำาไปประยกุต์ให้เข้ากบัสถานการณ์ในท้องถิน่ของตนเอง 



69

จะเอามายัดเยียดจากภายนอกท้ังดุ้นไม่ได้ การท่ีพรรคคอมมิวนิสต์ให้ความสนับสนุนซึ่ง

กันและกันจะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่น้ันไม่ถูก เพราะการสนับสนุนเป็นไปในทางจิตใจ

มากกว่าอืน่มไิด้มกีารชีข้าดให้ปฏวิตักินั ส่วนการปฏวิตัจิะทวคีวามรนุแรงขึน้หรอืลดลงนัน้

เป็นปัญหาภายในของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดีฝ่ายจีนขอยำ้าว่าจีนต้องการจะมีความ

สมัพนัธ์ทางการทตูกบัไทยบนพืน้ฐานของการอยูร่่วมกนัโดยสนัต ิจนีเข้าใจดว่ีาไทยต้องการ

จะพัฒนาประเทศ ถ้าไทยยังไม่ไว้ใจจีนก็ขอให้รอดูต่อไป ดูพฤติการณ์ของจีนกับประเทศ

เพื่อนบ้านอื่นๆ ฝ่ายจีนขอให้ไทยเข้าใจว่าการยึดหลักปัญจศีลของจีนนั้นมิได้เป็นยุทธวิธี

หรือนโยบายชั่วคราว จีนจะปฏิบัติตาม ขณะนี้จีนเห็นว่าการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชน

เป็นความปรารถนาของทัง้สองฝ่าย เป็นการรอดูซึง่กนัและกนัเพือ่ให้ความเข้าใจบงัเกดิขึน้ 

จีนมั่นใจว่าไทยจะไม่ผิดหวัง

   ๒.๔.๗ ปัญหาทหารจีนก๊กมินตั๋งในประเทศไทย

   ระหว่างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาเรื่องผู้ก่อการร้าย  

ฝ่ายจนีได้ยกเรือ่งปัญหาทหารจนีก๊กมนิตัง๋ขึน้มาพดูกลางคนั โดยกล่าวว่าทหารจนีก๊กมนิตัง๋ 

ทีต่ัง้รกรากอยูใ่นประเทศไทยกไ็ด้ไปก่อกวน ก่อการร้ายตามชายแดนภาคใต้ของจนีเหมอืน

กัน จีนพยายามบังคับตนเองไว้ และจีนไม่ถือว่าปัญหาทหารจีนก๊กมินตั๋งเป็นเงื่อนไข 

ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับไทย

   ฝ่ายไทยกล่าวว่าทหารจีนก๊กมินตั๋งที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงการปกครองพื้นแผ่นดินใหญ่จีนไม่คิดว่าจะเป็นภัยต่อจีน รัฐบาลไทยได้

เจรจากบัรฐับาลไต้หวนัให้รบับคุคลเหล่านีก้ลบัไปแล้วเป็นจำานวนมาก ทีเ่หลืออยูก่แ็ก่เฒ่า 

ลูกหลานที่มีอยู่ฝ่ายไทยได้จัดนิคมให้เป็นหลักแหล่งและสนับสนุนให้เป็นเกษตรกรที่ดี 

เพราะพวกนีเ้คยปลกูและค้าฝ่ินซึง่เป็นยาเสพย์ตดิให้โทษทีเ่ป็นภัยต่อสงัคม พวกทหารจนี

ก๊กมินตั๋งที่กระทำาการอันมิชอบด้วยกฏหมาย จะถูกปราบปรามโดยฝ่ายไทย ยกตัวอย่าง

นาย Lo Sing-han ราชายาเสพย์ตดิให้โทษ ฝ่ายไทยจบัได้และส่งตวัให้ฝ่ายพม่าดำาเนนิการ

ทางกฎหมายเรียบร้อยไปแล้ว แต่ทหารจีนก๊กมินตั๋งที่ปฏิบัติการนอกประเทศนั้นฝ่ายไทย

ย่อมไม่สามารถที่จะควบคุมได้

   ฝ่ายจีนกล่าวว่าพวกจนีก๊กมินตัง๋ไม่เพยีงแต่คดัค้านสาธารณรัฐประชาชน

จีนมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้วเท่าน้ันแต่คุกคามความปลอดภัยของจีนด้วย แต่จีน 
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ก็อดกลั้นไว้ ไทยจะดำาเนินการเช่นใดต่อพวกจีนก๊กมินตั๋งนั้นย่อมอยู่ในดุลยพินิจของ 

ไทยเอง แต่ในหลักการไทยไม่ควรอนุญาตให้พวกจีนก๊กมินตั๋งคุกคามจีนในขณะที่ไทยกับ

จีนกำาลังพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน

   ฝ่ายไทยกล่าวว่าไทยระวังมิให้พวกจีนก๊กมินต๋ังก่อความไม่สงบอยู่แล้ว 

และขอให้จีนมั่นใจว่าไทยจะพยายามควบคุมบุคคลเหล่านี้มิให้กระทำาส่ิงที่มิชอบด้วย

กฎหมายต่อไป

   ๒.๔.๘ วิทยุเสียงประชาชนไทย

   ฝ่ายไทยแสดงความยนิดทีีส่งัเกตว่าวทิยปัุกกิง่ได้เปล่ียนแนวการออกข่าว

เกีย่วกบัประเทศไทยไปมากแล้ว สำาหรบัสือ่มวลชนไทยนัน้ไม่เอ่ยถงึสาธารณรฐัประชาชน

จนีในทางร้ายเลย อย่างไรกด็ฝ่ีายไทยยงัมคีวามข้องใจอยูว่่าสถานวีทิยเุสยีงประชาชนไทย

ตั้งอยู่ในดินแดนจีนและดำาเนินการกระจายเสียงโจมตีผู้นำาไทยด้วยถ้อยคำาหยาบคายเป็น

เนอืงนจิ บดิเบอืนข้อเทจ็จริงเกีย่วกับประเทศไทยหลายประการ ซึง่ไม่เป็นธรรมต่อรฐับาล

ไทยและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนด้วย รัฐบาลจีนจะม ี

ความคิดอย่างใดเกี่ยวกับสถานีวิทยุเสียงประชาชนไทยน้ันย่อมอยู่ในดุลยพินิจของจีนเอง 

แต่ฝ่ายไทยเหน็ว่าหากสถานวิีทยปัุกกิง่จะไม่อ้างบทความของวิทยเุสยีงประชาชนไทยเลย

ก็จะเป็นการริเริ่มในทางที่สร้างสรรค์

   ฝ่ายจีนกล่าวว่าสถานีวิทยุเสียงประชาชนไทยเป็นของคนไทยมิได้เป็น 

ของรัฐบาลจีน ฉะนั้นจีนจึงจะเข้าไปแทรกแซงในกิจการของเขาไม่ได้ อันที่จริงจีนเอง 

กถ็กูโจมตโีดยสถานวีทิยเุป็นจำานวนมาก เช่นวทิยมุอสโก วทิยเุสยีงอเมรกิา สถานวีทิยขุอง

พวกเชียงไคเช็ค เป็นต้น จีนไม่ให้ความสนใจต่อการกระจายเสียงของสถานีวิทยุเหล่านี้นัก 

เพราะถือว่าต่างก็พยายามโฆษณาให้คนเชื่อ บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อ ชาวจีนบางคนก็

คงจะเชือ่วทิยตุ่างชาตทิีโ่ฆษณาโจมตรีฐับาลจนีเหมอืนกนั ฝ่ายจนีเสริมว่าพดูยากว่าสถานี

วทิยเุสยีงประชาชนไทยตัง้อยูท่ีไ่หนแน่ เช่นเดยีวกับวทิยเุสยีงประชาชนพม่าและวทิยภุาษา

มาเลเซีย เป็นเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์ที่สนับสนุนกัน  รัฐบาลจีนเองยังมิได้สำารวจไปให้

ทั่วถึง
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   ๒.๔.๙ ถนนจีนในลาว

   ฝ่ายไทยไม่ทราบว่าถนนทีจ่นีกำาลงัดำาเนนิการสร้างอยูท่างภาคเหนอืของ

ลาวใกล้ชายแดนไทยจะใช้เพื่อการใด ไทยเป็นห่วงว่าจะใช้สำาหรับการลำาเลียงอาวุธมาให้

ผู้ก่อการร้ายในประเทศไทย ไทยเข้าใจว่าเมื่อลาวสามารถตั้งรัฐบาลผสมขึ้นได้แล้วจีนจะ

มอบถนนให้แก่รัฐบาลผสมของลาว ขณะน้ีมีข่าวว่ามีทหารจีนประจำาการอยู่ในบริเวณน้ี

มากพอสมควร ไทยเข้าใจว่าทหารพวกนี้คงจะปฏิบัติการป้องกันถนนเท่านั้นแต่ก็มีผู้ที่คิด

ไปในทางอื่นเหมือนกัน อย่างไรก็ดีไทยทราบว่าจีนได้ถอนกำาลังบางส่วนกลับไปแล้วแต่ไม่

ทราบข้อเทจ็จรงิทีแ่น่นอน ในแง่ทีด่ไีทยหวงัว่าจนีจะถอนทหารออกหมดและมอบถนนให้

แก่รัฐบาลผสมของลาว

   ฝ่ายจีนชี้แจงว่าจีนมีความตกลงกับลาวที่จะช่วยพัฒนาการคมนาคมของ

ลาวให้เจริญ จีนมีทหารอยู่ในบริเวณนี้จริงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองกำาลังทหารปืนใหญ่ต่อสู้

อากาศยาน ทัง้นี ้เพราะประเทศลาวเคยอยูใ่นภาวะสงครามเคยมเีครือ่งบนิทิง้ระเบดิสหรฐั

บนิอยูเ่หนอืภูมปิระเทศเสมอ เมือ่มกีารยตุกิารทิง้ระเบดิในลาวแล้วจนีกส็ามารถถอนกำาลงั 

ปตอ. กลับประเทศได้บ้าง ฝ่ายจีนตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายไทยมีข่าวสารดีจึงทราบว่าจีนถอน

กองกำาลังบางส่วนออกจากลาวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมอบถนนให้แก่ฝ่ายลาวนั้น 

จีนจะรอฟังการตัดสินของรัฐบาลผสมของลาวซึ่งอาจจะขอให้จีนอยู่สร้างถนนต่อก็ได้  

จีนไม่เคยคิดว่าถนนที่จีนสร้างในลาวจะนำาภัยมาสู่ประเทศไทย แต่ถ้าไทยมีส่วนร่วมใน

สงครามอินโดจีนถนนในลาวก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อไทยได้ เมื่อสงครามอินโดจีนสิ้นสุดลง

และไทยมคีวามสมัพันธ์อนัดกีบัลาว ถนนทีจี่นสร้างในลาวก็จะเป็นทางหลวงแห่งสันตภิาพ 

จีนขอให้ไทยอย่าได้เป็นห่วงต่อถนนที่จีนสร้างในลาว จีนเชื่อว่าสงครามอินโดจีนจะยุติลง

ในไม่ช้า ต่อไปไทยอาจจะสามารถใช้ถนนเหล่านี้ติดต่อกับทางภาคใต้ของจีนก็ได้

   ฝ่ายไทยติงว่าบางกระแสข่าวอ้างว่าจีนดำาเนินการสร้างถนนในลาวเกิน

ข้อความในความตกลง 

   ฝ่ายจีนกล่าวว่าจีนปฏิบัติตามความตกลงกับลาวและจะไปสร้างถนน

ตามใจชอบในลาวไม่ได้

   ฝ่ายไทยกล่าวว่าไทยมคีวามวติกกงัวลเกีย่วกบัสถานการณ์ในลาวเป็นอนั

มากเพราะลาวกบัไทยเป็นพีน้่องกนั พดูภาษาเดยีวกัน ฝ่ายไทยได้ถอืโอกาสยำา้อกีครัง้หนึง่
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ว่าไทยต้องการให้ลาวมีสันติภาพและเป็นกลางอย่างแท้จริง 

ฝ่ายจีนกล่าวว่าจีนไม่ปรารถนาให้ประเทศท่ีตั้งอยู่ใกล้เคียงรบพุ่งกันและยำ้าว่าจีน

ต้องการจะพฒันาประเทศซึง่ยากทีจ่ะกระทำาได้หากมกีารรบพุ่งอยูใ่กล้ชายแดนจนี จนีเอง

ปรารถนาให้ไทยกับลาวและไทยกับเขมรอยู่ร่วมกันโดยสันติ สุดท้ายฝ่ายจีนสรุปว่าความ

เห็นของไทยกับจีนที่เหมือนกันก็มีอยู่มาก ปัญหาที่ความเห็นไม่ตรงกันเป็นสิ่งธรรมดา แต่

คงจะมีการแก้ไขให้ตกไป จีนหวังว่าการท่ีท้ังสองฝ่ายมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างจะไม่เป็น

อปุสรรคต่อการพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐประชาชนจนีให้ดข้ึีนต่อไป

๓.  สรุปใจความจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างไทยกับจีน

 ๓.๑ จีนกับสหภาพโซเวียต

 ฝ่ายจนีมคีวามเกลยีดชังหวาดระแวงและเกรงกลวัสหภาพโซเวยีตมากเกนิคาด 

และได้ยำ้าถึงการที่สหภาพโซเวียตมีทหารตั้งอยู่ตามชายแดนจีนถึงล้านกว่าคนหลายครั้ง 

 ๓.๒ จีนกับสหรัฐ

 ฝ่ายจนีไม่ตดิใจทีม่กีองกำาลงัทหารสหรฐัตัง้อยูใ่นประเทศไทยหรอืการทีไ่ทยกบั

สหรัฐเป็นภาคีในองค์การ สปอ. ตรงกันข้ามเมื่อฝ่ายไทยเอ่ยถึงเรื่องนี้ ฝ่ายจีนกลับหันไป

พูดถึงภัยจากสหภาพโซเวียตและเมื่อฝ่ายไทยกล่าวถึงการถอนทหารสหรัฐออกจาก

ประเทศไทยซึ่งอาจจะเปิดช่องทางให้สหภาพโซเวียตเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคนี้ได้  

ฝ่ายจนีกล่าวสวนมาว่าจะต้องพจิารณาเรือ่งนีซ้ึง่เป็นการแปลกในเมือ่จนีมนีโยบายว่าทหาร 

ต่างชาติทั้งหมดควรจะถอนกลับสู่ประเทศของตน

 ๓.๓ จีนกับอินโดจีน

 เป็นที่คาดได้ว่าในส่วนลึกฝ่ายจีนต้องการให้สงครามในอินโดจีนยุติลงอย่าง

จริงใจ เพราะสงครามในอินโดจีนย่อมหมายความว่าจีนจะต้องแข่งกับสหภาพโซเวียตใน

การสนับสนุนฝ่ายคอมมิวนิสต์ ซ่ึงจีนไม่อยู่ในฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีพอที่จะสู้กับสหภาพ

โซเวียตได้ นอกจากนั้นจีนต้องการให้ชายแดนทางใต้ของจีนตั้งอยู่ในความสงบในขณะท่ี

จีนต้องเผชิญกับการคุกคามจากทางเหนืออย่างหนักอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่คาดได้ว่า

จีนคงจะไม่สนับสนุนเวียดนามเหนือให้แข็งกร้าวเสมอไป และอันท่ีจริงในการสนทนากับ

ไทย จีนออกปากแก้ตัวแทนเวียดนามเหนือเสมอ ท่าทีของจีนต่อสถานการณ์ในอินโดจีน
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โดยท่ัวไปนัน้อาจจะมีผลถ่วงความทะเยอทะยานของเวยีดนามเหนอืได้บ้างในทีส่ดุ แต่ทัง้นี้

ย่อมขึ้นอยู่กับบทบาทของสหภาพโซเวียตด้วยโดยปริยาย

 ๓.๔ จีนกับชาวจีนโพ้นทะเล

 ฝ่ายจนีแถลงนโยบายสนบัสนนุชาวจนีโพ้นทะเลให้จงรกัภกัดต่ีอรฐับาลท้องถิน่

อีกครั้งหนึ่งและเน้นว่านโยบายของสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เหมือนกับ

ของไต้หวัน แต่ฝ่ายจีนยังไม่ขอพูดถึงรายละเอียดของนโยบายเพราะขณะนี้ไทยกับ

สาธารณรัฐประชาชนจีนยังมิได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน

 ๓.๕ จีนกับองค์การ ECAFE

 ฝ่ายจีนยังไม่พร้อมที่จะส่งเจ้าหน้าที่มาดูงานหรือมาเปิดสำานักงานผู้แทนถาวร

ประจำา ECAFE ทัง้นีเ้พราะกระทรวงการต่างประเทศจนีขาดเจ้าหน้าทีท่ีช่ำานาญในงานของ

สหประชาชาติ

 ๓.๖ จีนกับพรรคคอมมิวนิสต์ไทย

 สังเกตตามนำ้าเสียงในการสนทนา กระทรวงการต่างประเทศจีนมีความลำาบาก

ใจที่บางส่วนในวงการชั้นนำาของจีนให้ความสนับสนุนโดยตรงแก่พรรคคอมมิวนิสต์ไทย ผู้

ก่อการร้ายในประเทศไทย ตลอดจนวิทยุเสียงประชาชนไทย และเป็นที่คาดได้ว่าปัญหานี้

เป็นปัญหานโยบายทีท่ำาให้ฝ่ายจนีเองแตกแยกกนัเหมอืนกัน ทัง้นี ้หาได้หมายความว่าฝ่าย

หนึง่ของจนีไม่สนบัสนนุพรรคคอมมวินสิต์ไทย ซึง่ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะพรรคคอมมวินสิต์

จนีจะต้องแถลงเสมอว่าสนบัสนนุการปฏวิตัทิัว่โลก แต่ปัญหาอยูท่ีว่่าจะเน้นการสนบัสนนุ

ทางอดุมการณ์และทางกำาลงัใจเท่านัน้หรอืจะให้ความช่วยเหลือทางอาวธุยุทโธปกรณ์ด้วย 

แนวนโยบายของจนีเกีย่วกบัเรือ่งนีจ้ะชดัขึน้ภายหลงัการประชุมพรรคคอมมวินสิต์จนีระดบั

ชาติครั้งที่ ๑๐ หากรัฐบาลจีนชุดปัจจุบันสามารถจัดการประชุมได้

 ๓.๗ จีนกับจีนก๊กมินตั๋งในประเทศไทย

 เมื่อฝ่ายจีนตกอยู่ในฐานะลำาบากเกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนผู้ก่อการร้ายและ

วิทยุเสียงประชาชนไทย จีนจะต้องยกเรื่องทหารจีนก๊กมินตั๋งขึ้นพูดเป็นการโต้ตอบเสมอ 

และแสดงความเหน็ว่าไทยไม่ควรให้ทหารจนีก๊กมนิตัง๋เข้าไปก่อการร้ายในประเทศจนี แต่

อนัทีจ่ริงจนีไม่ถอืว่าปัญหาทหารจนีก๊กมินต๋ังนีเ้ป็นอปุสรรคในการพฒันาความสัมพนัธ์กบัไทย
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 ๓.๘ ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับไทย

 เป็นที่คาดได้ว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการท่ีจะมีความสัมพันธ์ทางการ

ทูตกับไทย ทั้งนี้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการต่างประเทศโดยทั่วไปของรัฐบาลจีนชุด

ปัจจบุนั ซ่ึงไม่ต้องการให้จนีตกอยูใ่นสภาพโดดเดีย่วเช่นเมือ่ก่อนปี ๒๕๑๔ และไม่ต้องการ

ให้บรรดาประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นส่วนหนึง่ของการตวีงล้อมจนีโดยสหภาพ

โซเวียต ด้วยเหตุนี้จีนจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะพิสูจน์ให้ไทยเห็นว่าจีนมีท่าทีเป็นมิตรต่อ

ไทย ทั้งที่จีนทราบดีว่าไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันและมีความหวาดระแวง

ต่อจนี เพราะจนีสนบัสนนุผูก่้อการร้ายไทย อย่างไรก็ดจีนีพร้อมทีจ่ะรอการตดัสนิของฝ่าย

ไทยเกีย่วกบัความสมัพันธ์ทางการทตู ในขณะเดยีวกนัจนีมคีวามยนิดทีีจ่ะแลกเปล่ียนคณะ

นักกีฬาต่อไปและเริ่มแลกเปลี่ยนนักวิชาการทางการแพทย์กับไทย  เพราะถือว่าเป็นการ

เชื่อมสัมพันธไมตรีทั้งสิ้น 

 ๓.๙ การค้าระหว่างไทยกับจีน

 เป็นที่คาดได้ว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนถือว่าการค้าจะช่วยปรับปรุงความ

สัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนได้อีกขั้นหน่ึง แต่จีนมีความลำาบากใจเกี่ยวกับประกาศคณะ

ปฏิวัติฉบับที่ ๕๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๐๒ เพราะจีนถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อจีน

โดยเลือกนำาชื่อประเทศจีนโดยเฉพาะมาระบุในทางท่ีไม่เป็นมงคล ซึ่งเป็นการดูหม่ิน

สาธารณะรัฐประชาชนจีนโดยปริยาย อย่างไรก็ดีจีนทราบว่าฝ่ายไทยกำาลังพิจารณาเรื่อง

นีอ้ยู ่และหวงัอย่างยิง่ว่าไทยจะยกเลกิประกาศคณะปฏวิตัฉิบบันีเ้สียเพือ่ความสัมพนัธ์อนั

ดีระหว่างไทยกับจีน

อน่ึง ฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีนยำ้าเสมอว่าความสัมพันธ์ทางการทูตและทาง

เศรษฐกจิระหว่างไทยกบัสาธารณรฐัประชาชน จนี จะไม่กระทบกระเทอืนการค้าระหว่าง

ไทยกับไต้หวัน

จึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

                          พลตรี

                                     (ชาติชาย ชุณหะวัณ)

                                  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
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นายแผน วรรณเมธี อธิบดีกรมการเมือง และ นายเตช บุนนาค หัวหน้ากองเอเชียตะวันออก  

บนรถไฟจากเซินเจิ้นไปกวางโจว วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๑๖
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6. 
ผลกำรเดินทำงไปยัง 

สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
(เนื่องในโอกำสที่คณะผู้แทนไทยเดินทำงไปเจรจำซื้อน�้ำมัน)
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ที่ กต. ๐๑๐๐/

เรื่อง ผลการเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำานักเลขาธิการ ครม. ลับที่สุด ด่วนที่สุด ที่ สร.๐๒๐๒/๒๐๐๑๕  

ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๖

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัตินโยบายในการเจรจากับ

สาธารณรัฐประชาชนจีนตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอมา เนื่องในโอกาสที่คณะ 

ผู้แทนไทยเดินทางไปเจรจาซื้อนำ้ามันโซล่าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๙ 

- ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๖ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

บัดนี้ กระผมใคร่ขอกราบเรียนรายงานผลการเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชน

จีน ดังต่อไปนี้

๑. การรับรอง

ฝ่ายจีนได้ให้การรับรองแก่กระผมและคณะอย่างเป็นทางการทุกขณะท่ีเป็นแขก

ของสภาส่งเสริมการค้าต่างประเทศของจีน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖

ฝ่ายจีนได้จัดให้ นาย Chi I-fu รองประธานสภาส่งเสริมการค้าต่างประเทศสาขา



80

มณฑลกวางตุ้ง และนาย Chen Ping รองประธานสำานักงานกิจการระหว่างประเทศ  

มารับและส่งที่สถานีรถไฟนครกวางเจาและสนามบินกวางเจา

ทีก่รงุปักกิง่ นาย Hsiao Fang-chou รองประธานสภาส่งเสรมิการค้าต่างประเทศ

ของจีนและคณะได้มารับและส่งที่สนามบินปักกิ่ง

ฝ่ายจนีได้จดัให้คณะผูแ้ทนไทยเข้าพกั ณ โรงแรมปักกิง่ ซึง่เป็นโรงแรมชัน้หนึง่ของ

กรุงปักกิ่งสำาหรับการต้อนรับแขกเมือง

ระหว่างการพำานัก ณ กรุงปักกิ่ง นาย Wang Yao-ting ประธานสภาส่งเสริมการ

ค้าต่างประเทศของจีนได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาคารคำ่าให้แก่คณะผู้แทนไทยในวันที่ ๒๒ 

ธันวาคม ๒๕๑๖ และ ฯพณฯ Han Nien-lung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศ (ฝ่ายกิจการเอเชีย) ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารคำ่าให้แก่คณะผู้แทนไทยในวันที่ 

๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๖ กระผมได้จัดการเลี้ยงตอบแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

กบัการเดินทางไปยงัประเทศจนีของคณะผูแ้ทนไทยครัง้นี ้เมือ่คำา่วนัที ่๒๖ ธนัวาคม ๒๕๑๖

คณะผู้แทนไทยได้เดินทางออกจากกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๖ และ

ค้างแรมที่นครกวางเจา ในการน้ีฝ่ายจีนได้จัดให้พักท่ี Kwang-chon Guest House  

ซึ่งเป็นบ้านพักของรัฐบาลสำาหรับแขกเมือง และในคืนวันนั้น นาย Chang Keng-sheng 

รองประธานคณะกรรมการปฏิวัติแห่งมณฑลกวางตุ้งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารคำ่าให้แก่ 

คณะผู้แทนไทย

๒. การเข้าพบเจรจากับผู้นำาของจีน

คณะผูแ้ทนไทยได้เข้าพบเจรจาแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูน้ำาของจนีตามรายการ

ดังต่อไปนี้

 ๒.๑ นาย Wang Yao-ting ประธานสภาส่งเสริมการค้าต่างประเทศของจีน  

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ สภาส่งเสริมการค้าต่างประเทศ

ของจีน

 ๒.๒ ฯพณฯ Chen Chieh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๖ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ กระทรวงการค้าต่างประเทศ
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 ๒.๓ ฯพณฯ Han Nien-lung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

(ฝ่ายกิจการเอเชีย) วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๖ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ กระทรวง

การค้าต่างประเทศ (รายการนี้เฉพาะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ)

 ๒.๔ ประธานสภาส่งเสรมิการค้าต่างประเทศของจนี วนัที ่๒๖ ธนัวาคม ๒๕๑๖ 

เวลา ๑๔.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ สภาส่งเสริมการค้าฯ

 ๒.๕ ฯพณฯ Chou En-lai นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ฯพณฯ Li 

Hsien-nien รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ฯพณฯ Chiao Kuan-hua 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๖ เวลา ๑๗.๐๐ 

- ๑๘.๑๕ น. ณ ทำาเนียบรัฐบาล

นอกจากนีย้งัมรีายการปลกีย่อยอกีทีผู่แ้ทนไทยแยกไปเจรจารายละเอยีดในระดบั

เจ้าหน้าที่กับฝ่ายจีน เช่นในส่วนที่เกี่ยวกับรายการสินค้าและวิธีซื้อขาย ตลอดจนการจ่าย

ทรัพย์ผ่านธนาคารที่ทั้งสองฝ่ายรับรอง

๓. การเจรจาซื้อนำ้ามันโซล่าจากจีน

กระผมได้กราบเรยีนผลการเจรจาซือ้นำา้มนัโซล่าจากจนีในสาระสำาคัญเพือ่ ฯพณฯ 

ทราบแล้ว (หนังสอื กระทรวงการต่างประเทศ ท่ี กต. ๐๑๐๐/๔๓๔๑๒ ลงวนัที ่๓๐ ธนัวาคม 

๒๕๑๖) ในโอกาสนี ้กระผมใคร่ขอกราบเรยีนรายละเอยีดเพิม่เตมิบางประการในการเจรจา 

ดังนี้

ฝ่ายจีนได้ยำ้าแต่แรกเริ่มการเจรจาที่กรุงปักกิ่งว่า นำ้ามันโซล่าจำานวน ๕๐,๐๐๐ 

เมตรกิตนั ทีจ่นีขายให้ไทยครัง้นี ้จนีคำานงึถงึความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัจนีเป็นใหญ่ และ

นำ้ามันเป็นเพียง “สัญลักษณ์” ของความสัมพันธ์

อย่างไรก็ดี การเจรจาเกี่ยวกับราคาของนำ้ามันในระดับเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างหนัก

หน่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข่าวว่าองค์การประเทศส่งนำ้ามันออกฝ่ายอ่าวเปอร์เซียจะ

เพิ่มราคานำ้ามันหนึ่งเท่าตัวในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๑๗ ซึ่งทำาให้ฝ่ายจีนยกราคานำ้ามันของ

ตนขึน้บ้างจนเกินขดีความสามารถของฝ่ายไทยจะซ้ือได้ ฝ่ายไทยได้ต่อรองราคากบัฝ่ายจนี

อย่างเต็มที่และยอมซื้อนำ้ามันในราคาท่ีแพงข้ึนอีกเล็กน้อย แต่ก็ขอให้ฝ่ายจีนตระหนักว่า 

จีนเองได้กล่าวว่าการขายนำ้ามันให้ไทยครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่าง 
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ไทยกบัจนี ฉะนัน้ฝ่ายไทยจงึเหน็ว่านำา้มนังวดนีค้วรจะเป็นการซือ้ขายเพือ่มติรภาพในราคา

มติรภาพอนัจะเป็นนมิติรทีด่สีำาหรบัความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกับจนีต่อไป ส่วนการซือ้ขาย

หลังจากงวดนี้นั้นย่อมใช้ราคาตลาดโลกเป็นเกณฑ์ได้

ฝ่ายจีนได้รับข้อเสนอของฝ่ายไทยโดยดี และในบ่ายวันสุดท้ายที่คณะผู้แทนไทย

อยู่ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อฝ่ายจีนจัดให้คณะผู้แทนไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีโจว เอน-ไล นรม.

โจว เอน-ไล ก็กล่าวว่าจะต้องให้การค้าระหว่างไทยกับจีนประสบความสำาเร็จ และในส่วน

ที่เกี่ยวกับการซ้ือขายนำ้ามันถึงแม้ว่าราคาตลาดโลกกำาลังสับสน แต่ก็จะหาทางออกเกี่ยว

กับราคาให้ได้ และจะไม่ปล่อยให้คณะผู้แทนไทยกลับมามือเปล่า เพราะการค้าระหว่าง

ประเทศทั้งสองจะไม่ยุติลงด้วยนำ้ามันเท่านั้น อย่างไรก็ดี รองนรม. หลี่เซียนเนียน ได้ยำ้าว่า 

หากมีการค้าต่อไปในอนาคตก็จะใช้ราคาตลาดโลกเป็นเกณฑ์ ซึ่งฝ่ายไทยเห็นด้วย

เมื่อนายกรัฐมนตรี โจว เอน-ไล ได้แสดงท่าทีท่ีสร้างสรรค์เช่นนี้กับฝ่ายไทยแล้ว 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนจึงได้ยอมรับข้อเสนอของฝ่ายไทยเกี่ยวกับราคา และยกร่างตัวบทความ

ตกลงขึ้น ซึ่งมีการลงนามกันท่ีสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีนในวันที่ ๒๗ 

ธนัวาคม ๒๕๑๖ ซึง่เป็นความตกลงฉบบัแรกระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชน

จีน

แต่โดยท่ีฝ่ายจีนยอมขายนำ้ามันโซล่าให้แก่ไทยในราคาตำ่ากว่าราคาตลาดโลก  

ฝ่ายจีนจึงวิตกว่าหากตัวเลขเป็นที่รู้เห็นทั่วไป ประเทศอื่นก็จะกล่าวหาว่าฝ่ายจีนเลือก

ปฏิบัติให้แก่ไทยและจะมาขอซื้อในราคาเดียวกันบ้าง ฝ่ายจีนจึงให้ฝ่ายไทยรักษาราคา

นำ้ามันเป็นความลับโดยถือว่าเป็นราคาพิเศษเพื่อมิตรภาพ นอกจากนี้ ในความตกลงยังได้

ระบุไว้อย่างชัดแจ้งอีกว่า ราคาซ้ือขายนำ้ามันระหว่างจีนกับไทยต่อไปข้างหน้าจะกำาหนด

ตามราคาตลาดโลก

๔. สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศโดยทั่วไป

 ๔.๑ ความสมัพนัธ์ระหว่างสาธารณรฐัประชาชนจนีกบัสหภาพโซเวียต ฝ่ายจนี

มคีวามขมขืน่เกีย่วกบัสหภาพโซเวยีตเป็นอนัมากและหวาดระแวงในพฤตกิารณ์ของสหภาพ

โซเวียตทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย

 นรม. โจว เอน-ไล ถอืว่าสหภาพโซเวยีตสมยัปัจจบุนัดำาเนนินโยบายก้าวร้าวกว่า
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ประเทศรัสเซียสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเสียอีก นรม. โจว เอน-ไล กล่าวว่า สหภาพ

โซเวยีตเข้ายดึครองดนิแดนมากมายเพือ่จะทำาการรกุรานจีน ถงึแม้ว่าจนีมไิด้ต่อต้านสหภาพ

โซเวียตแต่ประการใด สหภาพโซเวียตก็ได้พยายามกดขี่ข่มเหงจีนเป็นเวลา ๑๐ กว่าปีแล้ว 

แต่ไม่ประสบผลสำาเรจ็เพราะถกูจนีผลกัดนัออกไป ในอดตีสหภาพโซเวยีตเคยทำาสนธสิญัญา

ไว้กบัจีนแต่ต่อมากฉ็กีท้ิงเสยี ผูเ้ชีย่วชาญทีส่หภาพโซเวียตเคยส่งมาช่วยเหลอืจนีกถ็กูเรยีก

กลับไป ด้วยเหตุนี้จีนจึงจำาต้องพึ่งตนเองและต้องระมัดระวังเฝ้าดูเจตจำานงของสหภาพ

โซเวียต

 นรม. โจว เอน-ไล กล่าวว่าประเทศไทยก็อยู่ในแนวหน้าของการคุกคามของ

สหภาพโซเวยีตทางภมูภิาคเอเชียตะวนัตก ซึง่เป็นเขตทีส่หภาพโซเวยีตกำาลงัขยายอทิธิพล

เข้ามาโดยผ่านอัฟกานิสถาน อินเดีย บังคลาเทศ และมหาสมุทรอินเดีย ด้วยเหตุนี้จึงรู้สึก

ยินดีที่บรรดาประชาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระมัดระวังต่อภัยดังกล่าว

 เม่ือคณะผู้แทนไทยเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการต่างประเทศ หัน เนียน-หลุง  

นายหัน เนียน-หลุงก็กล่าวว่าทวีปเอเชียกำาลังเผชิญการคุกคามจากสังคมจักรวรรดินิยม

โซเวยีตซึง่กระทบกระเทอืนความม่ันคงของภูมิภาคน้ี นายหนั เนยีน-หลงุ ได้ยกเรือ่ง “ระบบ

ความมั่นคงร่วมกันแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นความคิดของรัฐบาลสหภาพโซเวียตขึ้นประนามว่า

เป็นกลอุบายของสหภาพโซเวียตที่ถูกเปิดโปงแล้วโดยหลายประเทศ

 รัฐมนตรีช่วยว่าการต่างประเทศ หัน เนียน-หลุง ยำ้าว่าสหภาพโซเวียตดำาเนิน

การแทรกแซงบ่อนทำาลายและก่อวินาศกรรมทั่วโลก และจะไม่ละเว้นการกระทำาเช่นนี้ต่อ

ประเทศไทย

 ๔.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกา ฝ่ายจีน

ถอืว่าสหรฐัเป็นอภมิหาประเทศ (Super Power) เช่นเดยีวกบัสหภาพโซเวยีต และประเทศ

ทั้งสองแข่งขันกันเป็นผู้นำาของโลก นรม. โจว เอน-ไล ตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้สหรัฐดูว่า 

จะเป็นฝ่ายรับและสหภาพโซเวียตเป็นฝ่ายรุก

 อย่างไรก็ดี นรม. โจว เอน-ไล ปรารภว่าสหรัฐยังมิได้ถอนกองกำาลังออกไปจาก

เกาหลี ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และในประเทศไทยก็ยังคงกองกำาลังทางอากาศไว้อย่าง

เข้มแข็งด้วย 
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 เป็นที่น่าสังเกตว่า ฝ่ายจีนมิได้ติดใจในเรื่องฐานทัพสหรัฐในเอเชียโดยทั่วไป

เพราะนายกรัฐมนตรีโจว เอน-ไล ได้กล่าวต่อไปทันทีว่า ปัญหาที่เร่งด่วนคือประเทศเอเชีย

จะรวมตัวกันได้อย่างไร และจะรักษาอิสรภาพไว้ได้อย่างไร

 ฝ่ายจนีจะยกเรือ่งฐานทพัสหรัฐในประเทศไทยขึน้พดูโดยเฉพาะในกรณอีืน่มใิช่

กรณีความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐ

 ๔.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับญี่ปุ่น รัฐมนตรีช่วย

ว่าการต่างประเทศหนั เนยีน-หลงุ ตัง้ข้อสงัเกตว่าญีปุ่น่เป็นประเทศทีข่าดทรพัยากรแต่ใน

ขณะเดียวกันก็เป็นประเทศที่ดำาเนินการแผ่ขยายทางเศรษฐกิจ การนี้นำาไปสู่การแผ่ขยาย

ทางการเมืองและแม้แต่การแผ่ขยายทางทหาร และในปัจจุบันก็ยังมีพวกขวาจัดที่นิยม

ทหารในรัฐบาลญี่ปุ่น ในอดีตจีนประสบภัยพิบัติจากการรุกรานของญี่ปุ่น ฉะนั้นจีนจึงไม่

อยากให้ญีปุ่น่กลบัไปอยูภ่ายใต้อทิธพิลของทหารอีกซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อสหภาพโซเวยีต

 ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างจนีกบัญีปุ่น่ รฐัมนตรี

ช่วยว่าการค้าต่างประเทศปรารภว่า จนีเคารพนับถอืสญัญาการค้าทีท่ำากบัต่างประเทศโดย

เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับราคาสินค้าเช่น ราคานำ้ามันดิบที่จีนขายให้ญี่ปุ่น เป็นต้น แต่นัก

ธรุกิจญีปุ่น่ไม่เคารพนบัถอืสญัญาทีท่ำาไว้กบัจนี เช่น ขณะนีพ้ยายามจะบดิพล้ิวขึน้ราคาปุย๋

เคมีที่ทำาสัญญาไว้กับจีน โดยอ้างว่าปุ๋ยเคมีเป็นผลผลิตจากนำ้ามัน ราคาจึงต้องขึ้นกับราคา

นำ้ามันที่ญี่ปุ่นซื้อมาจากภาคตะวันออกกลาง

๕. สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ๕.๑ สมาคมอาเซียน ฝ่ายไทยได้ยำ้าในความสำาคัญและความเป็นปึกแผ่นของ

สมาคมอาเซียน และชี้แจงให้ฝ่ายจีนทราบถึงจุดประสงค์และความมุ่งหมายของสมาคม

อาเซยีนในการร่วมมอืกนัเพือ่สร้างเสถียรภาพและความเจรญิให้แก่ภมูภิาค ฝ่ายไทยได้แจ้ง

ให้ฝ่ายจีนทราบถึงวัตถุประสงค์ของปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ของประเทศสมาชิกสมาคม

อาเซยีนว่าด้วยเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นเขตแห่งสนัตภิาพ เสรภีาพ และความเป็นกลาง

ด้วย

 นรม. โจว เอน-ไล กล่าวว่า จีนสนับสนุนสมาคมอาเซียนตลอดจนความคิด 

เกี่ยวกับสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลางแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
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สมาชกิสมาคมอาเซยีน แต่เน้นว่าความคดินีจ้ะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความสำาเรจ็

 เม่ือคณะผู้แทนไทยเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการต่างประเทศ หัน เนียน-หลุง  

ฝ่ายไทยได้ปรารภด้วยว่าการท่ีประเทศเล็กๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รวมกันก่อตั้ง

สมาคมอาเซียนขึ้นก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงมีให้มีสภาวะสูญญากาศทางการเมืองในภูมิภาค 

ในกรณีที่มหาอำานาจถอนตัวออกไปจากเขตนี้ ทั้งนี้ เพื่อชิมลางปฏิกิริยาของจีน รัฐมนตรี

ช่วยว่าการต่างประเทศจนีได้กล่าวทนัทว่ีา ภมูภิาคนีค้วรจะเป็นของประชาชนของบรรดา

ประเทศในภมูภิาคเท่านัน้ และจนีจะต่อต้านความพยายามของสหภาพโซเวยีตทีจ่ะเข้ามา

แทรกแซงอย่างแน่วแน่

 ๕.๒  สถานการณ์ในอินโดจีน

   ๕.๒.๑ ปัญหาอินโดจีนโดยทั่วไป ฝ่ายไทยได้แจ้งให้ฝ่ายจีนทราบว่า 

ประเทศไทยรวมกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนอีก ๔ ประเทศ ได้เชิญชวนประเทศใน

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้อกี ๕ ประเทศ มาร่วมประชมุสดุยอดเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็

อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ข้อเสนอนี้ยังไม่

ประสบความสำาเร็จเนื่องจากปัญหาอินโดจีน

   นรม. โจว เอน-ไล กล่าวว่าความสำาเร็จของความคิดนี้ขึ้นอยู่กับการยุติ

สงครามในอินโดจีน ซึ่งขณะนี้ มีแนวโน้มไปในทางที่ดีแล้ว กล่าวคือ สหรัฐได้ถอนกำาลังไป

จากเวียดนามและยุติการทิ้งระเบิดเขมร

   เมื่อฝ่ายไทยยกเรื่องเดียวกันน้ีข้ึนพูดกับรัฐมนตรีช่วยว่าการต่างประเทศ 

หัน เนียน-หลุง รมช. ต. หัน เนียน-หลุง ได้กล่าวว่ากรณีเวียดนาม จีนถือว่าเป็นการรุกราน

ของสหรัฐ แต่จีนตระหนักดีว่ามีความคิดแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยทั่วไปแล้วจีนหวัง

ว่าไทยจะไม่เข้าไปพัวพนักบัการพพิาทในอนิโดจนีและคลายตวัออกจากปัญหานี ้ซึง่จะเป็น

ประโยชน์แก่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาวอินโดจีนทั้ง ๓ ตลอดจนความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกับจีน

   รมช. ต. หัน เนียน-หลุง เน้นว่าทั้งนี้เป็นข้อเสนอจากมิตรที่เป็นญาติ 

พี่น้องกันด้วยเท่านั้น
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   ๕.๒.๒ เขมร

   ฝ่ายไทยกับฝ่ายจีนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับเขมรอย่างกว้าง

ขวางและตรงไปตรงมา

   ฝ่ายไทยได้แจ้งให้ฝ่ายจีนทราบว่า ไทยกับเขมรมีความสัมพันธ์กันมา 

ช้านาน ส่วนหนึ่งของเขมรก็เคยเป็นดินแดนไทยที่ถูกพรากไปโดยจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส 

ต่อมาในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่๒ ฝ่ายไทยได้ให้ความสนบัสนนุต่อขบวนการกูช้าตขิองชาว

อนิโดจีนรวมทัง้ของสมเดจ็เจ้านโรดมสีหนดุ้วย ในปัจจบุนัไทยอยากให้เขมรธำารงบรูณภาพ

แห่งดินแดนและความเป็นกลางของตนไว้

   ฝ่ายไทยแสร้งกล่าวว่า หากสหรัฐถอนตัวออกไปจากภูมิภาคนี้โดยสิ้นเชิง 

สหภาพโซเวียตก็จะมีโอกาสเข้ามาแทนที่ โดยเฉพาะในเขมร ฝ่ายโซเวียตจับตามอง 

กำาปงสมอยู่แล้วและหมายจะใช้เป็นฐานทัพเรือของตน ซึ่งหากกำาปงสมตกเป็นของ 

สหภาพโซเวียต อ่าวไทยก็จะถูกปิดอันการนี้จะกระทบกระเทือนความมั่นคงของมาเลเซีย

และสิงคโปร์ด้วย

   นรม. โจว เอน-ไล กล่าวว่า  ทางที่ดีที่สุดสำาหรับเขมรก็คือปล่อยให ้

ชาวเขมรแก้ปัญหากันเองโดยปราศจ ากการแทรกแซงจากกองกำาลังต่างประเทศ  

การต่อต้านของฝ่ายสมเดจ็เจ้านโรดมสหีนตุ่อฝ่ายลอนนอลกอ็าศยัประชาชนภายในประเทศ

เป็นส่วนใหญ่ และเมือ่ก่อนปี ๒๕๑๓ ไม่มใีครเชือ่ว่าชาวเขมรจะมปีฏิกริยิารนุแรงถงึขนาดนี้

ต่อพวกอเมริกัน

   นรม. โจว เอน-ไล กล่าวต่อไปว่า สำาหรับประเทศไทยนั้นพัวพันอยู่กับ

เหตุการณ์เพราะมีการใช้ฐานทัพอากาศในประเทศไทย แต่ถ้าปล่อยชาวเขมรให้อยู่ตาม

ลำาพังแล้วเขาจะแก้ปัญหากันเองได้ และต่อไปก็จะเป็นมิตรกับไทย

   นรม. โจว เอน-ไล เสรมิว่า สำาหรับภยัจากสหภาพโซเวยีต หากการต่อต้าน

ของชาวเขมรมชียัพวกโซเวยีตกจ็ะไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ด้วยเหตนุีส้หภาพโซเวยีต

จึงต้องเปลี่ยนทิศทาง ทำาท่าหน้าไหว้หลังหลอก รับรองรัฐบาลของสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุ

แต่ยังมีสถานทูตอยู ่ที่กรุงพนมเปญและพยายามท่ีจะจัดให้พวกเขมรแดงเจรจากับ 

ลอนนอล
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   ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ รมช. ต่างประเทศ หัน เนียน-หลุง 

ฝ่ายไทยยนืยนัว่า ไทยเคารพหลกัการไม่แทรกแซงซึง่กนัและกนัแห่งการประชุมบนัดงุและ

ประสงค์ที่จะให้ชาวเขมรตกลงปัญหาระหว่างกันเอง ประเทศไทยกับประเทศเอเชียเกือบ

ทัง้หมดเหน็ด้วยกบัหลกัการนี ้ฉะนัน้ประเทศไทยกบัประเทศเอเชยีเกอืบทัง้หมดจงึไม่เห็น

ด้วยกับการที่สหประชาชาติจะตัดสินว่าใครเป็นผู้แทนของเขมรในสหประชาชาติเพราะ

การพจิารณารบัรองรฐับาลพลดัถิน่เป็นการแทรกแซงในกจิการภายในของประเทศ แต่ถ้า

สมเด็จเจ้านโรดมสีหนุประทับอยู่ ณ กรุงพนมเปญ รัฐบาลไทยก็จะรับรองท่าน

   ฝ่ายไทยแสร้งกล่าวด้วยว่า อันท่ีจริงฝ่ายไทยกับสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุก็

ใกล้ชิดกัน เพราะรัฐบาลไทยเช่าบ้านของพระธิดาของสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุเป็นสถาน

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และเลีย้งดพูระธดิาและพระสวามเีมือ่เสดจ็ผ่านกรงุเทพฯ 

ไปยังประเทศจีนเมื่อปีที่แล้ว

   รมช. ต. หนั เนียน-หลงุ กล่าวว่า รฐับาลของสมเด็จเจ้านโรดมสหีนมุไิด้เป็น

รัฐบาลพลัดถิ่นเพราะตั้งอยู่ในดินแดนเขมร และสมเด็จฯ ก็ได้เสด็จมาตรวจราชการเมื่อ 

ไม่นานมานี้ แต่ที่มิได้ประทับว่าราชการอยู่ในดินแดนเขมรก็เพราะทรงปฎิบัติหน้าท่ีของ

ประมุขในต่างประเทศต่างหาก

   หลังจากนี้ ฝ่ายจีนปรารภว่า มีทหารไทยอยู่ในเขมรหรือไม่ และกล่าวต่อ

ไปว่า สิง่ทีร่ฐับาลไทยควรทำาคอือย่าเข้าไปพวัพันในกจิการเขมร และหากพวัพนัแล้วกค็วร

จะคลายความพัวพันนั้นเสีย ฝ่ายจีนเน้นว่าการตัดสินใจย่อมขึ้นอยู่กับฝ่ายไทย

   ฝ่ายไทยกล่าวว่า ไทยไม่มีทหารในเขมรและเสริมว่าไทยไม่ต้องการจะ

เข้าไปพัวพันในกิจการของเพื่อนบ้านแต่ความพัวพันนี้มีมาช้านานในประวัติศาสตร์

   ฝ่ายจีนรับว่า ไทยกับจีนมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับเขมร เพราะจีน

สนับสนุนรัฐบาลของสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุว่าเป็นรัฐบาลท่ีถูกต้องตามกฏหมายแต่ไทย

สนับสนุนลอนนอล ฝ่ายจีนกล่าวว่าแต่ฝ่ายไทยจะหันมามีความเห็นอย่างจีนสักวันนึง

   ๕.๒.๓ ลาว

   ทั้ง นรม. โจว เอน-ไล และ รมช. ต่างประเทศ หัน เนียน-หลุง ได้ถามถึง

ทหารไทยลาว นรม. โจว เอน-ไล ถามถึงข่าวว่าไทยจะถอนทหารออกจากลาวในเดือน
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กันยายน ๒๕๑๗ ซึ่งฝ่ายไทยตอบว่า ไทยได้ถอนทหารอาสาสมัครบางหน่วยจากลาวเมื่อ

มีการตกลงระหว่างเจ้าสุวรรณภูมากับเจ้าสุภานุวงศ์ และเสริมว่าเจ้าสุวรรณภูมามีความ

ยินดีมากเกี่ยวกับนโยบายของจีนในลาว ซึ่งรัฐบาลไทยก็สรรเสริญเช่นกัน

   นรม. โจว เอน-ไล แสดงความหวังว่าลาวจะสามารถตั้งรัฐบาลผสม 

สำาเรจ็ปีนี ้และเสริมว่าสถานการณ์รูส้กึจะเปลีย่นแปลงค่อนข้างเช่ืองช้าในเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้

   ๕.๒.๔ เวียดนามเหนือ

   ฝ่ายไทยเอ่ยถึงเวียดนามเหนือระหว่างการสนทนาเกี่ยวกับการประชุม 

๑๐ ชาติ แห่งเอเชียตะวันออกฉียงใต้กับ รมช. ต. หัน เนียน-หลุง ซึ่งฝ่ายไทยอธิบายว่า 

มีวัตถุประสงค์ที่จะอำานวยให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้ังหมดเป็นกลาง เพื่อสหรัฐจักได้

สามารถถอนตวัออกไปจากภมูภิาค แต่ในการนีม้กีญุแจหน่ึงท่ีเปิดไม่ได้ คอื เวียดนามเหนอื

   ฝ่ายจนีได้หลกีเลีย่งการพดูถึงความสมัพนัธ์ระหว่างจนีกบัเวียดนามเหนอื 

เพียงแต่กล่าวว่า ไทยกับเวียดนามเหนือจะหันมาเข้าใจกันได้สักวันหนึ่ง

๖.  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน

 ในการเข้าเยี่ยมคำานับ นรม. โจว เอน-ไล ฝ่ายไทยได้ถือโอกาสส่งข้อความ

ปรารถนาดจีาก ฯพณฯ นรม. และ ฯพณฯ รมว. กต. ทีม่ต่ีอ นรม. จนี อกีทัง้ยงัได้มอบบตัร

พระนามกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ที่ทรงมีไปยัง นรม. จีนด้วย

 นอกจากนี ้ฝ่ายไทยได้ขอบคณุฝ่ายจนีทีไ่ด้ต้อนรบัคณะผูแ้ทนไทย ๕ คณะทีไ่ด้

เดินทางไปยังประเทศจีน นับตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๑๕ เป็นต้นมา

 นรม.โจว เอน-ไล ได้ส่งความปรารถนาดีมากราบทูลกรมหมื่นนราธิปประพันธ์

พงศ์ กราบเรียน ฯพณฯ นรม. และเรียน ฯพณฯ รมว. กต. สำาหรับเสด็จในกรมฯ นราธิปฯ 

นั้น นรม. โจว เอน-ไล ได้พูดถึงอย่างอบอุ่นว่าเคยร่วมงานกันมาในสมัยการประชุมบันดุง

และการประชุม ณ กรุงเจนีวา เกี่ยวกับลาว

 นรม. โจว เอน-ไล กล่าวต่อไปว่า ฝ่ายจีนขอบคุณไมตรีจิตของฝ่ายไทยในการ

ต้อนรับคณะนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคราวท่ีเดินทางมาเล่นท่ีกรุงเทพฯ เม่ือเดือนมิถุนายน 

๒๕๑๖
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 นรม. โจว เอน-ไล เสริมว่า ทราบว่า ฯพณฯ พลอากาศเอกทวี จุลทรัพย์  

ใคร่จะเดินทางไปเยือนจีนในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย  

ซึ่งท่านเชื่อฝ่ายจีนยินดีที่จะให้การต้อนรับ

 ๖.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวัน

 นรม. โจว เอน-ไล แสดงความยนิดทีีฝ่่ายไทยได้แถลงว่าจนีมเีพยีงจนีเดยีว และ

กล่าวต่อไปว่า ฝ่ายจีนเข้าใจดีว่ากระบวนการเปลี่ยนการรับรองไต้หวันไปเป็นการรับรอง

สาธารณรัฐประชาชนจีนจะต้องใช้เวลา

 ฝ่ายไทยกล่าวว่า ไทยกบัจนีเป็นชาตทิีเ่ป็นญาตพิีน้่องกันและมคีวามสมัพนัธ์กนั

มากกว่า ๒.๐๐๐ ปี ความสมัพนัธ์นีข้าดไปเพยีง ๒๐ ปีเท่านัน้ ในอดตีความสมัพันธ์ทางการ

ทูตระหว่างชาติทั้งสองไม่จำาเป็นเพราะเป็นญาติพี่น้องกัน และสถานทูตจีนเพิ่งเปิดที่

กรุงเทพฯ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ หลังจากนั้นความยากลำาบากก็เกิดขึ้นมีความ

แตกแยกและมีปัญหาเก่ียวกับสัญชาติ อย่างไรก็ดี ฝ่ายไทยคำานึงถึงความสัมพันธ์กับจีน 

อยู่เสมอและกำาลังดำาเนินการปรับปรุงความสัมพันธ์เป็นข้ันๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับความ

สัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันนั้น ขณะนี้รัฐบาลได้เรียกเอกอัครราชทูต ณ ไทเป กลับและ

โอนตำาแหน่งไปที่อื่นแล้ว คงเหลือเพียงอุปทูตผู้รักษาราชการเท่านั้น

 เม่ือคณะผูแ้ทนไทยเข้าพบ รมช. ต่างประเทศ หัน เนยีน-หลงุ นายหนั เนยีน-หลงุ 

ได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ปกติ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนจะ

สมัฤทธิผ์ลได้ก็ด้วยความเพยีรพยายามของทัง้สองฝ่ายทีจ่ะทำาให้เกดิสภาวะแห่งความเข้าใจ

ซึ่งกันและกัน จีนไม่รีบร้อนและรอได้ จีนทราบดีว่าต้องใช้เวลาและขอให้ฝ่ายไทยได้โปรด

เข้าใจว่าจีนจะไม่บีบบังคับ

 เมือ่ฝ่ายไทยได้แจ้งให้ทราบถึงสถานภาพปัจจบุนัของผูแ้ทนทางการทตูของไทย

ที่ไทเป รมช. ต. หัน เนียน-หลุง ได้แสดงความยินดีและแสดงความหวังว่าฝ่ายไทย 

จะพิจารณาค่อยๆ ปรับปรุงความสัมพันธ์ท่ีเป็นทางการกับไต้หวันในทางอื่นอีก เช่น  

ความสัมพันธ์ ที่เป็นทางการทางกีฬาและทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

 ๖.๒ ทหารจีนก๊กมินตั๋ง

 ระหว่างการสนทนาเก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัไต้หวนั นรม. โจว เอน-ไล  
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ได้ปรารภว่า จอมพลประภาสฯ ได้ลี้ภัยไปอยู่ไต้หวัน และถามว่า พวกทหารจีนก๊กมินตั๋ง

จะไม่ช่วยจอมพลประภาสฯ ลอบสังหารฝ่ายตรงกันข้ามกับจอมพลประภาสฯ หรือ

 ฝ่ายไทยกล่าวว่าพวกทหารจนีก๊กมนิต๋ังสนใจแต่ในการซือ้ขายยาเสพตดิให้โทษ

เท่านั้น คงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการภายในของไทย และเมื่อปีที่แล้วฝ่ายไทยก็ได้ 

จับผู้นำาของพวกนี้คนหนึ่งคือนาย Lo Hsing-han ส่งกลับไปให้ทางการพม่าดำาเนินการ 

ต่อไปแล้ว

 นรม. โจว เอน-ไล กล่าวว่า จีนไม่แยแสต่อทหารจีนก๊กมินตั๋งซ่ึงเป็นพวกโจร

ธรรมดาเท่านั้น แต่พวกนี้อาจก่อความยากลำาบากให้แก่ทางการไทยได้

 ๖.๓ ปัญหาชาวจีนโพ้นทะเล

 สบืเนือ่งจากการสนทนาเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกับไต้หวนัและเรือ่ง

ทหารจีนก๊กมินตั๋ง นรม. โจว เอน-ไล ได้กล่าวถึงปัญหาชาวจีนโพ้นทะเลซ่ึง นรม. จีน 

ให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะได้หวนกลับมากล่าวถึงอีกหลายครั้งระหว่างการสนทนา

 นรม. โจว เอน-ไล กล่าวว่าปัญหาชาวจนีโพ้นทะเลน้ีแก้ไขง่ายโดยการไม่อนญุาต

ให้ถอืสองสญัชาต ิสาธารณรฐัประชาชนจนีเคยทำาสญัญาในนยันีก้บัรฐับาลอนิโดนเีซยีสมยั

ประธานาธิบดีซุการ์โน แต่ไม่สามารถทำาสัญญาเช่นเดียวกันกับประเทศอื่น

 นรม. โจว เอน-ไล กล่าวต่อไปว่า ชนเชื้อชาติจีนที่ถือสัญชาติไทยเป็นคนไทย 

ลูกจีนที่เกิดในประเทศไทยก็มีสัญชาติไทยเช่นเดียวกัน

 นรม. โจว เอน-ไล อธิบายว่า ชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

กลายเป็นปัญหาใหญ่กเ็พราะการยยุงของไต้หวนั ไต้หวันอ้างอทิธพิลเหนอืชาวจนีโพ้นทะเล 

๒๐ ล้านคน ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เพราะไต้หวนัเองมพีลเมอืง ๑๐ ล้านกว่าคนเท่านัน้ 

นอกจากนี้ ไต้หวันต้องการให้ชาวจีนโพ้นทะเลที่รำ่ารวยไปลงทุนที่ไต้หวัน

 นรม. โจว เอน-ไล อธิบายต่อไปว่า รัฐบาลก๊กมินตั๋งสมัยที่ตั้งอยู่ ณ กรุงนานกิง 

เคยมีคณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเลเพื่อหาทุนทรัพย์จากชาวจีนในต่างประเทศ 

ภายหลังการปลดแอก ฝ่ายสาธารณรฐัประชาชนจีนจึงตัง้คณะกรรมการกจิการชาวจนีโพ้น

ทะเลขึ้นบ้าง แต่ได้ยุบไปเมื่อ ๗ ปีที่แล้วเพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิด และขณะน้ีกิจการ 

ชาวจีนโพ้นทะเลเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศ
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 นรม. โจว เอน-ไล เสริมว่า ชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็

มิได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น เพราะพวกนี้อนุรักษ์นิยมอย่างยิ่ง ไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ท้องถิ่นเลย

 ฝ่ายไทยได้ช้ีแจงให้ทราบว่า ไทยไม่มปัีญหาชาวจนีโพ้นทะเลเพราะชาวไทยกบั

ชาวจีนแต่งงานกัน ดำาเนินวิถีชีวิตเหมือนกัน นับถือศาสนาเดียวกันจนดูไม่ออกว่าใครเป็น

ไทยใครเป็นจีน

 นรม. โจว เอน-ไล แสดงความยนิดว่ีาชาวไทยกับชาวจนีผสมกลมกลนืกนัด ีและ

ชาวจีนก็กลายเป็นบุคคลสัญชาติไทย

 นรม. โจว เอน-ไล ปรารภว่า อยากให้ไทยช่วยชักจูงมิให้มาเลเซียกับสิงคโปร์

ลำาบากใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

 ในทีส่ดุ นรม. โจว เอน-ไล ยำา้ว่า ปัญหาจนีโพ้นทะเลจะตกลงได้ด้วยความตกลง

เมื่อมีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันแล้ว

 ๖.๔ กองกำาลังสหรัฐในประเทศไทย

 ฝ่ายไทยได้ชิมลางปฏกิริยิาของจนีต่อกองกำาลงัสหรฐัในประเทศไทย โดยกล่าว

ว่าได้มีการถอนกำาลังสหรัฐออกจากประเทศไทย ๒ งวดในปี ๒๕๑๖

 นรม. โจว เอน-ไล กล่าวว่า จีนเข้าใจความลำาบากของไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ และ

เข้าใจว่าสหรัฐจะค่อยๆ ถอนออกไปไม่ใช่ถอนออกไปทั้งหมดอย่างกระทันหัน

 เมื่อคณะผู้แทนไทยเอ่ยถึงเรื่องน้ีกับ รมช. ต่างประเทศ หัน เนียน-หลุง  

นายหัน เนียน-หลุง มิได้มีปฏิกิริยาเลย

 ๖.๕ ความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในสหประชาชาติ

 ฝ่ายไทยได้ถือโอกาสขอบคณุฝ่ายจนีทีไ่ด้สนบัสนนุการสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของ

ไทยในคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC) และ

ในคณะมนตรอีงค์การเกษตรและอาหาร (FAO) แห่งสหประชาชาต ิเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 

๒๕๑๖
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 ฝ่ายไทยได้แสดงความหวังว่าจีนจะมาเปิดสำานักงานถาวรประจำาคณะ

กรรมาธิการเศรษฐกิจสำาหรับเอเชียและตะวันออกไกล (ECAFE) ณ กรุงเทพฯ ในเร็ววันนี้

 ฝ่ายจนีกล่าวว่า ขณะนีจ้นีกำาลงัประสบความลำาบากในการเปิดคณะผู้แทนใหม่

ในต่างประเทศเพราะขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีเหมาะสมในขณะท่ีจีนกำาลังต้องขยายกิจการใน 

ต่างประเทศอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง

 ฝ่ายไทยได้แสดงความเห็นใจต่อฐานะของจีนและกล่าวยำ้าว่าไทยกับจีนจะม ี

การติดต่อกันอย่างใกล้ชิดในสหประชาชาติต่อไป

 ๖.๖ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนทางการกีฬาและทางวิชาการ

 นรม. โจว เอน-ไล ได้ขอบคุณฝ่ายไทยที่สนับสนุนสมาชิกภาพของสาธารณรัฐ

ประชาชนจนีในการประชมุสหพนัธ์เอเชยีนเกมส์ ณ กรงุเตหะราน เมือ่เดอืนตลุาคม ๒๕๑๖ 

โดยมิได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุม

 รมช. ต่างประเทศ หัน เนียน-หลุง แสดงความคิดเห็นว่า การแลกเปลี่ยนทาง 

การกฬีา วฒันธรรมและวชิาการช่วยสร้างสภาวะแห่งความเข้าใจซึง่กันและกันระหว่างไทย

กบัจนี นายหนั เนยีน-หลงุ กล่าวว่า จีนจะส่งคณะนกักฬีาจนีมาเล่นในประเทศไทยอกี เพือ่

เป็นการแลกเปลีย่นกบัคณะนักกฬีาไทยทีไ่ด้เดนิทางไปแข่งขนัทีป่ระเทศจนี แต่ทัง้นีจ้นีจะ

ปรึกษาหารืออย่างฉันมิตรกับไทยเสียก่อนและจะไม่ยัดเยียดคณะใดๆ ให้ฝ่ายไทยต้อนรับ

 ฝ่ายไทยไดย้ืนยันในคำาเชิญให้ฝา่ยจีนสง่คณะนกักฬีาแบดมินตันมาแขง่ขนัเพือ่

เชื่อมสันถวไมตรีกับไทย และได้กล่าวด้วยว่า ไทยพร้อมที่จะส่งคณะนักกีฬาบาสเกตบอล

ไปแข่งขันท่ีประเทศจีนและต้อนรับคณะนักกีฬากายกรรมจีนในประเทศไทยเป็น 

การตอบแทน

 ฝ่ายไทยขอบคุณฝ่ายจีนที่ได้เชิญคณะผู้แทนทางการแพทย์ไทยให้ไปเยือนจีน 

และกล่าวว่าไทยพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนคณะนักวิชาการประเภทอื่นกับจีนด้วย เช่น  

ผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตร ดังปรากฏข่าวในการประชุมองค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาตเิมือ่เดอืนพฤศจกิายน ๒๕๑๖ คณะผูแ้ทนจนีได้เชญิชวนอย่างไม่เป็นทางการ

ให้เจ้าหน้าท่ีชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทยเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเพื่อศึกษาและดูงานการพัฒนาการเกษตรของจีน
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 นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์มหาวิทยาลัยระหว่าง

ประเทศทั้งสองด้วย

 ๖.๗ การค้าระหว่างไทยกับจีน

 ในการเข้าพบรฐัมนตรช่ีวยว่าการค้าต่างประเทศ ฝ่ายไทยได้แจ้งให้ฝ่ายจนีทราบ

ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๓ ซึ่งห้ามมิให้นำาสินค้าที่

ผลติหรอืมกีำาเนดิในประเทศจนีเข้ามาจำาหน่ายในประเทศไทยแล้ว แต่การนีจ้ะต้องเป็นไป

ตามกระบวนการแห่งกฎหมายไทยซึ่งจะต้องใช้เวลา

 ฝ่ายจนีแสดงความยนิดว่ีาฝ่ายไทยกำาลงัดำาเนนิการยกเลกิประกาศคณะปฏวิตัิ

ฉบบัที ่๕๓ และได้แจ้งให้ฝ่ายไทยทราบถงึหลกัการ ๓ ประการของจนีในการตดิต่อค้าขาย

กับต่างประเทศ กล่าวคือ

   ๑. เป็นการค้าซึ่งเสมอภาคโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

   ๒. เป็นการค้าซึ่งทั้ง ๒ ประเทศต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน

   ๓. เป็นการค้าโภคภัณฑ์ซึ่งแต่ละฝ่ายมีความต้องการ

 ฝ่ายไทยกล่าวว่า ฝ่ายไทยมีความประสงค์ที่จะค้ากับจีนโดยที่รัฐบาลควบคุม

พ่อค้า ทัง้นีเ้พือ่ทีจ่ะได้สามารถควบคมุให้พ่อค้าปฏบิติัตามสัญญาและควบคุมคุณภาพของ

สินค้าด้วย

 ฝ่ายจีนกล่าวว่า จีนเคารพในสัญญาที่ทำาขึ้นเสมอและรับรองในคุณภาพสินค้า 

จีนได้

 ฝ่ายไทยได้เชญิคณะผูแ้ทนการค้าจนีให้มาเยอืนประเทศไทย ซึง่ฝ่ายจนีรบัด้วย

ความยินดีและกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายอาจปรึกษาหารือเกี่ยวกับกำาหนดการใน

โอกาสต่อไป

   ๖.๗.๑ การส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับจีน

   คณะเจ้าหน้าที่ไทยซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองอธิบด ี

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้ไปประชุม

ปรึกษากับคณะเจ้าหน้าท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการส่งเสริมการค้าระหว่าง
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ประเทศทั้งสอง ณ กระทรวงการค้าต่างประเทศ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖ 

ซึง่ฝ่ายจนีมนีายจาง ชนิเฉนิ (Chang Hsin-chen) รองอธบิดใีนกระทรวงการค้าต่างประเทศ

เป็นหัวหน้าในการประชุมปรึกษาดังกล่าว

๗. สรุปผลการเจรจาระหว่างไทยกับจีน

 ๗.๑ การเจรจาซื้อนำ้ามันโซล่าจากจีน

 ฝ่ายไทยกับฝ่ายจีนได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการขายนำ้ามันโซล่าของจีน

ให้แก่ประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๖ ซ่ึงเป็นความตกลงฉบับแรกระหว่าง

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

 การเจรจาได้ประสบความสำาเร็จเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายไทยหลังจากที่มี 

การต่อรองราคากันอย่างหนักหน่วง และหลังจากที่ นรม. โจว เอน-ไล ได้แสดงท่าท ี

ที่สร้างสรรค์ว่าต้องการให้การค้าระหว่างไทยกับจีนประสบความสำาเร็จ

 ฝ่ายจีนได้ขายนำ้ามันโซล่าจำานวน ๕๐,๐๐๐ เมตริกตันให้แก่ไทยในราคาพิเศษ

เพือ่มติรภาพ จึงได้ขอให้เกบ็ราคาเป็นความลบัและฝ่ายจนียำา้ว่าการซือ้ขายนำา้มนัระหว่าง

ไทยกับจีนในอนาคตจะกำาหนดราคาตามราคาตลาดโลก

 ๗.๒ สหภาพโซเวียต

 ฝ่ายจีนมีความขมข่ืนเก่ียวกับสหภาพโซเวียตเป็นอันมากและหวาดระแวงใน

พฤติการณ์ของสหภาพโซเวียตทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย

 ฝ ่ายจีนยำ้าว ่า สหภาพโซเวียตดำาเนินการแทรกแซงบ่อนทำาลายและ 

ก่อวินาศกรรมทั่วโลก และจะไม่ละเว้นการกระทำาดังกล่าวในประเทศไทย

 ๗.๓ สหรัฐ

 ฝ่ายจนีถอืว่าสหภาพโซเวยีตกบัสหรฐัแข่งขนักนัเป็นผู้นำาของโลก แต่ในปัจจบุนั

สหรัฐเป็นฝ่ายรับและสหภาพโซเวียตเป็นฝ่ายรุก

 ฝ่ายจีนมิได้ประณามการที่สหรัฐมีกองกำาลังตั้งอยู่ในเกาหลี ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ 

และญี่ปุ่น



95

 ๗.๔ อินโดจีน

 ฝ่ายจนีเหน็ว่าการทีส่หรฐัใช้ฐานทพัอากาศในประเทศไทย ทำาให้ไทยพวัพันกบั

เหตุการณ์ในอินโดจีน

 ฝ่ายจีนรับว่าความคิดของไทยกับจีนไม่ตรงกันในส่วนที่เกี่ยวกับเขมร

 ฝ่ายจีนหลีกเลี่ยงการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามเหนือ 

เพียงกล่าวว่าไทยกับเวียดนามเหนือจะหันมาเข้าใจกันสักวันนึง

 ฝ่ายจีนแสดงความหวังว่าไทยจะไม่พัวพันกับการพิพาทในอินโดจีน และ 

คลายตัวออกจากปัญหานี้อันจะเป็นประโยชน์แก่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาว 

อินโดจีนทั้ง ๓ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน

 ฝ่ายจีนเน้นว่า ทั้งนี้เป็นข้อเสนอจากมิตรที่เป็นญาติพี่น้องกันด้วยเท่านั้น

 ๗.๕ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน

 ฝ่ายจีนเข้าใจดีว่ากระบวนการเปลี่ยนการรับรองไต้หวันไปเป็นการรับรอง

สาธารณรัฐประชาชนจีนจะต้องใช้เวลา ซึ่งจะสัมฤทธิ์ผลได้ก็ด้วยความเพียรพยายามของ

ทั้งสองฝ่ายที่จะยังให้เกิดสภาวะแห่งความเข้าใจซ่ึงกันและกัน จีนไม่รีบร้อนและรอได้  

และขอให้ฝ่ายไทยได้โปรดเข้าใจว่าจีนจะไม่ยัดเยียดความคิดของจีนให้แก่ไทย

 เมื่อฝ่ายไทยแจ้งว่า รัฐบาลได้เรียกเอกอัครราชทูต ณ ไทเป กลับและโอน

ตำาแหน่งไปทีอ่ืน่แล้ว คงเหลอือปุทตูผูร้กัษาราชการเท่าน้ัน ฝ่ายจนีได้แสดงความยนิด ีและ

แสดงความหวังว่าฝ่ายไทยจะพิจารณาค่อยๆ ปรับปรุงความสัมพันธ์ที่เป็นทางการกับ

ไต้หวันทางอื่นอีก เช่น ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการทางกีฬาและทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

 ๗.๖ ปัญหาชาวจีนโพ้นทะเล

 ฝ่ายจีนกล่าวว่า ปัญหาชาวจีนโพ้นทะเลแก้ไขง่ายโดยการไม่อนุญาตให้ถือสอง

สญัชาต ิและยำ้าว่าปญัหาชาวจนีโพ้นทะเลจะเป็นทีต่กลงกนัได้ด้วยความตกลงเมือ่มคีวาม

สัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน

 ฝ่ายจีนแสดงความยินดีว่าชาวไทยกับชาวจีนผสมกลมกลืนกันดี และชาวจีนก็

กลายเป็นบุคคลสัญชาติไทยในที่สุด
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 ๗.๗ กองกำาลังสหรัฐในประเทศไทย

 ฝ่ายจีนเข้าใจความลำาบากของไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ และเข้าใจว่าสหรัฐจะค่อยๆ 

ถอนออกไป ไม่ใช่ถอนออกไปทั้งหมดอย่างกระทันหัน

 ๗.๘ ความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในสหประชาชาติ

 ฝ ่ายไทยได ้แสดงความหวังว ่า จีนจะมาเป ิดสำานักงานถาวรประจำา 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสำาหรับเอเชียและตะวันออกไกล (ECAFE) ณ กรุงเทพฯ  

ในเร็ววันนี้

 ฝ่ายจีนกล่าวว่า ขณะนี้กำาลังประสบปัญหาความขาดแคลนเจ้าหน้าที่เพราะ

กำาลังต้องเปิดคณะผู้แทนใหม่ทั่วโลก

 ฝ่ายไทยได้แสดงความเหน็ใจในฐานะของจนี และยำา้ว่าไทยกับจีนจะมกีารตดิต่อ

กันอย่างใกล้ชิดในสหประชาชาติต่อไป

 ๗.๙ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนทางการกีฬาและทางวิชาการ

 ฝ่ายจนีมคีวามคดิเหน็ว่า การแลกเปลีย่นทางการกฬีา วฒันธรรม และวชิาการ 

ช่วยสร้างสภาวะแห่งความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างไทยกับจีน และในการน้ีจีนจะส่ง

คณะนักกีฬาจีนมาเล่นในประเทศไทยอีก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับคณะนักกีฬาไทยท่ี

ได้เดนิทางไปแข่งขนัทีป่ระเทศจนี แต่ทัง้นีจ้นีจะปรกึษาหารอือย่างฉันมติรกบัไทยเสยีก่อน 

และจะไม่ยัดเยียดคณะใดๆ ให้ฝ่ายไทยต้อนรับ

 ฝ่ายไทยไดย้ืนยันในคำาเชิญให้ฝา่ยจีนสง่คณะนกักฬีาแบดมินตันมาแขง่ขนัเพือ่

เชื่อมสันถวไมตรีกับไทย และได้กล่าวด้วยว่า ไทยพร้อมที่จะส่งคณะนักกีฬาบาสเกตบอล

ไปแข่งขันท่ีประเทศจีนและต้อนรับคณะนักกีฬากายกรรมจีนในประเทศไทยเป็น 

การตอบแทน

 ฝ่ายไทยขอบคุณฝ่ายจีนที่ได้เชิญคณะผู้แทนทางการแพทย์ไทยให้ไปเยือนจีน 

และกล่าวว่าไทยพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนคณะนักวิชาการประเภทอื่นกับจีนด้วย เช่น  

ผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตร

 นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์มหาวิทยาลัยระหว่าง

ประเทศทั้งสองด้วย
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 ๗.๑๐ การค้าระหว่างไทยกับจีน

 ฝ่ายไทยได้แจ้งให้ฝ่ายจนีทราบว่า คณะรฐัมนตรีได้มมีตใิห้ยกเลิกประกาศคณะ

ปฏิวัติฉบับที่ ๕๓ ซึ่งห้ามมิให้นำาสินค้าที่ผลิตหรือมีกำาเนิดในประเทศจีนเข้ามาจำาหน่ายใน

ประเทศไทยแล้ว แต่การน้ีจะต้องเป็นไปตามกระบวนการแห่งกฎหมายไทยซึ่งจะต้องใช้

เวลา

 ฝ่ายจนีแสดงความยนิดว่ีาฝ่ายไทยกำาลงัดำาเนนิการยกเลกิประกาศคณะปฏวิตัิ

ฉบบัที ่๕๓ และได้แจ้งให้ฝ่ายไทยทราบถงึหลกัการ ๓ ประการของจนีในการตดิต่อค้าขาย

กับต่างประเทศ กล่าวคือ

   ๑. เป็นการค้าซึ่งเสมอภาคโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

   ๒. เป็นการค้าซึ่งทั้ง ๒ ประเทศต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน

   ๓. เป็นการค้าโภคภัณฑ์ซึ่งแต่ละฝ่ายมีความต้องการ

 ฝ่ายไทยกล่าวว่า ฝ่ายไทยมีความประสงค์ที่จะค้ากับจีนโดยที่รัฐบาลควบคุม

พ่อค้า ทั้งนี้ เพราะในการติดต่อค้าขายกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ฝ่ายไทยต้องการ

จะรักษาดุลย์การค้าระหว่างไทยกับจีน และต้องการจะพิจารณาด้วยว่าสินค้าซึ่งจะมีผู้สั่ง

จากจีนเข้าไปในประเทศไทยนัน้ เป็นสินค้าซ่ึงเหมาะสมกบัความต้องการทางเศรษฐกจิของ

ประเทศหรือไม่ ซ่ึงตรงกับหลักการของฝ่ายจีน นอกจากน้ีฝ่ายไทยได้ยำ้าว่าต้องการ 

จะควบคุมตรวจตราคุณภาพของสินค้าไทยซ่ึงจะส่งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ 

ถูกต้องตามสัญญาซื้อขายอีกด้วย

 ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นน้ี ฝ่ายไทยจึงได้เตรียมวิธีสส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศทั้งสองไว้เผื่อเลือก ๒ วิธี คือ

   ๑. จดัตัง้องค์การค้าของรฐัขึน้เพือ่ดำาเนนิการค้ากบัสาธารณรฐัประชาชน

จีน หรือ

   ๒. ให้ทางราชการออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทเอกชนผู้ส่ังสินค้าเข้าหรือ 

ส่งสินค้าออกในประเทศไทยซึ่งต้องการจะทำาการค้ากับสาธารณรัฐประชาชนจีน

 ฝ่ายไทยอธิบายเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ในการที่จะออกใบอนุญาตให้ผู้ที่
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ประสงค์จะทำาการค้ากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นวิธีการหน่ึง ซึ่งเจ้าหน้าที่ไทย 

ดำาริไว้ก็คือ เพื่อให้ทางราชการสามารถควบคุมการสั่งสินค้าเข้าและการส่งสินค้าออกได้ 

การควบคุมการสั่งสินค้าเข้าไปในประเทศนั้นก็เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ภายใน

ประเทศถกูกระทบกระเทอืนโดยผลิตภณัฑ์ประเภทเดยีวกนัซ่ึงอาจมผีูส้ัง่เข้าไปจากประเทศ

อื่น ส่วนการควบคุมการส่งสินค้าออกนั้นก็เพื่อไม่ให้มีการส่งออกมากเกินไปในบางระยะ

จนถึงขั้นที่ทำาให้เกิดความขาดแคลนผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นภายในประเทศ

 ฝ่ายจีนแสดงความเห็นว่า ในการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ นั้น 

ประเทศไทยมิได้ทำาการค้าโดยผ่านองค์การของรัฐซึ่งตั้งขึ้นเป็นพิเศษแต่อย่างใด ด้วยเหตุ

นี้ฝ่ายจีนจึงเห็นว่าถ้าประเทศไทยจะใช้วิธีออกใบอนุญาตให้ผู้ประสงค์จะทำาการค้ากับ

สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยให้บริษัทค้าขายในประเทศไทยติดต่อกับผู้ซื้อผู้ขายในจีนเอง 

และเมือ่ใดทีบ่รษิทัค้าขายในประเทศไทยประสงค์จะสัง่สนิค้าเข้าจากจนีหรอืส่งสนิค้าจาก

ประเทศออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็ให้ขอใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลก็

จะเป็นการดีกว่าที่รัฐบาลไทยจะตั้งองค์การของรัฐขึ้นเพื่อให้ทำาการค้ากับจีนโดยเฉพาะ

   ๗.๑๑ รายการสินค้าที่ไทยกับจีนมีความสนใจที่จะซื้อขายซึ่งกันและกัน

   ฝ่ายไทยได้เสนอขายปอกระเจาแก่ฝ่ายจีนและเป็นที่เข้าใจกันว่าในครั้ง

แรกนี้ฝ่ายจีนสนใจจะพิจารณาซ้ือปอกระเจาเกรด เอ. จากประเทศไทยจำานวน ๒,๐๐๐ 

เมตริกตัน กำาหนดส่งมอบในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ๒๕๑๗ การชำาระเงินให้

เป็นไปโดยการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ผู้ส่งสินค้าออกซ่ึงจะเป็นคู่สัญญากับฝ่ายจีน 

เลตเตอร์ออฟเครดิตนี้เป็นแบบ irrevocable, divisible และ transferable การเสนอ

ราคาให้เสนอราคา เอฟ. โอ. บี. กรุงเทพฯ ถ้าตกลงกันเรื่องราคาและเงื่อนไขอื่นๆ แล้ว 

บริษัทของจีนก็จะส่งสัญญาไปให้ผู้ส่งสินค้าออกของไทยลงนาม

   ฝ่ายไทยได้ขอทราบจากฝ่ายจีนว่า จีนมีเยื่อกระดาษและกระดาษและ 

เส้นไหมดิบที่พอจะส่งออกได้หรือไม่

   ฝ่ายจนีกล่าวว่า เรือ่งกระดาษเป็นปัญหาใหญ่และทัว่โลกกำาลงัขาดแคลน 

สาธารณรัฐประชาชนจีนยังไม่สามารถส่งเยื่อกระดาษหรือกระดาษไปต่างประเทศได้ส่วน

เส้นไหมดิบน้ัน จีนมีมากพอท่ีจะส่งออกต่างประเทศและยินดีจำาหน่ายให้แก่ประเทศไทย 

ในการนีฝ่้ายจนีกล่าวว่าสมาคมผลติภณัฑ์ไหมไทยอาจตดิต่อกบับรษิทั China Resources 
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Co. ที่ฮ่องกงได้

   ฝ่ายจีนแจ้งว่า อยากซ้ือไม้ซ่ึงยังไม่แปรรูปและใบยาสูบบางประเภทจาก

ไทย นอกจากนี้ก็อยากซื้อนำ้าตาลดิบด้วย

   ฝ่ายไทยกล่าวว่า ในปัจจุบันไม้ท่ีส่งออกจากประเทศไทยไปจำาหน่ายใน

ต่างประเทศต้องเป็นไม้แปรรูปแล้ว ส่วนนำ้าตาลน้ันเท่าที่เป็นอยู่ไทยก็มีความผูกพันใน 

ระยะเวลายาวในการส่งนำ้าตาลไปยังบางประเทศ สำาหรับเรื่องใบยาสูบก็จะได้รับมา

พิจารณาดูว่าประเทศไทยมีใบยาสูบอย่างที่ฝ่ายจีนต้องการมากน้อยเพียงใด

๗.๑๒ การเชิญผู้แทนการค้าจีนให้มาเยือนประเทศไทย

ฝ่ายไทยได้เชญิคณะผูแ้ทนการค้าจนีให้มาเยอืนประเทศไทยซึง่ฝ่ายจนีรบัด้วยความ

ยนิดี และกล่าวว่าเจ้าหน้าทีข่องทัง้สองฝ่ายอาจปรึกษาหารือเก่ียวกบักำาหนดการในโอกาส

ต่อไป

 ๘. ข้อเสนอ

 เมื่อพิจารณาผลการเจรจาระหว่างไทยกับจีนครั้งนี้แล้ว กระทรวงการต่าง

ประเทศใคร่ขอกราบเรียนมาตรการที่รัฐบาลอาจดำาเนินต่อไปในการพัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศทั้งสองดังต่อไปนี้

 ๘.๑ ยืนยันในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๖ เห็นชอบตามมติ

ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ว่า “ในขณะท่ีประเทศไทยยังมิได้ปรับความสัมพันธ์กับ

สาธารณรัฐประชาชนจีนสู่สภาพปกติและในขณะที่ไทยยังคงมีความสัมพันธ์ทางการทูต 

กับสาธารณรัฐจีนอยู่นี้ ประเทศไทยก็จะยังคงความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐจีนในระดับที่

เหมาะสมกับสภาวะทางการเมือง โดยไม่ให้เกินไปกว่าเดิมเพื่อมิให้สาธารณรัฐจีนผูกมัด

ไทยไว้ หรือเพิ่มข้อผูกพันในทางที่จะเป็นผลเสียหายต่อการติดต่อ หรือการลดหย่อนผ่อน

คลายความตึงเครียดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ฐานะผู้แทนทางการทูตระหว่างไทยกับ

สาธารณรัฐจีนก็ควรปล่อยให้คลี่คลายไปตามสภาวะทางการเมืองดังกล่าวด้วย” และมี 

คำาสั่ง ให้หน่วยราชการทุกหน่วยปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีนี้อย่างเคร่งครัด

 ๘.๒ ยืนยันในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๖ เห็นชอบด้วย

กับข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศโอนอัตราตำาแหน่งเอกอัครราชทูตประจำา
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สาธารณรัฐจีนไปยังประเทศอื่น (หนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับมาก ด่วนมาก 

ที่ สร.๐๒๐๓/๑๐๒๙๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๖)

 ๘.๓ อนุมัติให้มีการเชิญคณะผู้แทนการค้าจีนมาเยือนประเทศไทย และมอบ

ให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (Board of Trade) เป็นเจ้าภาพ โดยประสานงานกับ

กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ

อนึ่ง ตามที่เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติว่าให้รับพิจารณา

ดำาเนินการยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๐๒ (หนังสือ

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับมาก ด่วนมาก ที่ สร.๐๒๐๓/๑๙๖๓๐ ลงวันที่ ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๑๖) และตามที่เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๑๗ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบ

ด้วยกบัข้อเสนอของกระทรวงพาณชิย์ให้เอกอคัรราชทตูผูแ้ทนถาวรประจำาสหประชาชาติ

ติดต่อทาบทามฝ่ายจีนก่อนที่ฝ่ายไทยจะยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฯ เกี่ยวกับรูปการของ

การค้าระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งหากได้รับคำาตอบที่ชอบแล้ว 

กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการต่างประเทศก็อาจร่วมกันเจรจาทำาความตกลงใน 

รูปแบบบันทึกความตกลงทางการค้ากับฝ่ายจีน พร้อมกับพิจารณาดำาเนินการยกเลิก

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวต่อไปนั้น ขณะนี้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำา

สหประชาชาติได้ทำาการติดต่อทาบทามฝ่ายจีนแล้ว และกำาลังรอฟังคำาตอบจากฝ่ายจีน 

ซึ่งต้องขอคำาสั่งกลับไปยังกรุงปักกิ่ง

จึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อเสนอ ๘.๑ ถึง 

๘.๓

      ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

      



101

การเจรจาซื้อนำ้ามันโซล่าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๖ 

ระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ ชาติชาย ชุณหะวัณ  

กับนายหวัง เย่าถิง ประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน 

(นายอาสา สารสิน เลขานุการรัฐมนตรี ที่สองจากขวา)
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เตช บุนนาค และ นิตย์ พิบูลสงคราม ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตร ี

ที่สถานีรถไฟเซินเจิ้น วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๖
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7. 
กำรด�ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรรับรอง 

และมีควำมสัมพันธ์เป็นปกต ิ
กับประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน



105

ที่ กต. ๐๓๐๔/๑๘๒๔๐          ๕ พฤษภาคม ๒๕๑๘

เรื่อง การดำาเนินการเพื่อให้มีการรับรองและมีความสัมพันธ์เป็นปกติกับประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

กราบเรียน  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ตามที่ รัฐบาลนี้ได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการต่างประเทศต่อรัฐสภาแล้วว่าจะ

ดำาเนินการเพื่อให้มีการรับรองและมีความสัมพันธ์เป็นปกติกับประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนนั้น เพื่อให้บรรลุล่วงถึงเป้าหมายดังกล่าว

ในการนี ้กระทรวงการต่างประเทศกไ็ด้เริม่ด�าเนนิการเพ่ือให้บรรลผุลตามทีก่�าหนด

ไว้ในนโยบายดงักล่าวโดยได้มีคำาสั่งไปยังเอกอัครราชทูตประจำาสหรัฐอเมริกาให้ดำาเนิน

การติดต่อกับผู้แทนของจีน ณ นครนิวยอร์ก ซึง่เป็นสถานทีท่ีท่ัง้สองฝ่ายได้ตกลงกนัไว้ให้

เป็นแหล่งตดิต่อระหว่างประเทศทัง้สอง เพือ่แจ้งให้ทราบถงึนโยบายของรัฐบาลนี้ที่เกี่ยว

กบัความสมัพนัธ์กบัสาธารณรฐัประชาชนจนีและในโอกาสเดยีวกนักใ็ห้เชญิคณะผูแ้ทน

จีนมาเยอืนประเทศไทย โดยมปีระธานสภาส่งเสรมิการค้าต่างประเทศของจนีเป็นหวัหน้า

คณะ และขอให้มเีจ้าหน้าทีช่ั้นอาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศจีนร่วมเดินทางมาด้วย 

ท้ังนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเจรจาปรึกษาหารือชั้นต้นเกี่ยวกับการรับรองและมี 

ความสมัพนัธ์เป็นปกติระหว่างไทยกับสาธารณรฐัประชาชนจนี ณ กรงุเทพฯ ก่อนทีจ่ะเปิด
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การเจรจาอย่างเป็นทางการ ณ นครนิวยอร์ก ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศก�าลังรอ 

รับทราบค�าตอบจากฝ่ายจีนอยู่

เพือ่ประกอบการพจิารณาในเรือ่งนี ้ กระทรวงการต่างประเทศใคร่ขอกราบเรยีน

ให้ทราบเก่ียวกบัขัน้ตอนของการพัฒนาความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชน

จีนตามล�าดับ กล่าวคือเริ่มแตป่ี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมา ได้จัดให้มกีารสร้างความเข้าใจ

ดแีละไมตรจีติระหว่างกนัโดยได้จดัให้มีการแลกเปลีย่นนกักฬีาและนกัวชิาการ ตลอดจน

การฟ้ืนฟกูารค้าระหว่างประเทศทัง้สองทีช่ะงกัไปเป็นเวลา ๑๖ ปี โดยการยกเลกิประกาศ

คณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๓ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๑๗ แต่ทั้งนี้รัฐบาลในอดีตมิได้มีนโยบาย

แน่นอนว่าจะรับรองและมีความสัมพันธ์เป็นปกติกับจีนแต่อย่างใด

บัดนี ้โดยท่ีสถานการณ์ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ได้ผนัแปรอย่างรวดเรว็

โดยเฉพาะในอินโดจีนได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างส�าคัญโดยรัฐบาลท่ีอยู่ภายใต้การ

อทิธพิลและการสนบัสนนุของเวยีดนามเหนอืได้เข้ามามอี�านาจในประเทศทัง้สองแทน

รัฐบาลเดิม ในลาวรัฐบาลผสมก็มีแนวโน้มเอียงที่จะอยู ่ภายใต้อิทธิพลของฝ่าย

ขบวนการปะเทดลาว ซึ่งมีเวียดนามเหนือสนับสนุนและบงการอยู่เบื้องหลัง เนื่องจาก

การแผ่ขยายอิทธิพลของเวียดนามเหนือเช่นนี้ จึงท�าให้มีความจ�าเป็นมากขึ้นที่จะต้อง

ท�าการสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูระหว่างไทยกบัสาธารณรฐัประชาชนจนี เพือ่

ให้จนีเข้ามามีบทบาทร่วมกับมหาอำานาจอืน่ๆ ในการฟ้ืนฟสูนัตภิาพ เสถียรภาพ และความ

มั่นคงในภูมิภาค

อย่างไรก็ดี กระทรวงการต่างประเทศตระหนักดีว่า การสถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น เกี่ยวโยงกับปัญหาความม่ันคง

ภายใน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับคนจีนและลูกจีนในประเทศไทย ตลอดจนอิทธิพลใน

รูปต่างๆ ของไต้หวันในประเทศไทย ซึ่งปัญหาเหล่านี้สภาความมั่นคงแห่งชาตกิไ็ด้ตัง้คณะ

กรรมการเพ่ือทำาหน้าทีเ่ป็นศนูย์การตดิต่อกบัสาธารณรฐัประชาชนจีน และคณะอนกุรรมการ

หรอืคณะทำางานเพ่ือทบทวนนโยบายความมัน่คงแห่งชาต ิเร่ือง นโยบายเก่ียวกบัคนจนีและ

ลกูจีนในประเทศไทยขึ้นเพื่อศึกษาปัญหาต่างๆ ส�าหรับเตรียมการในเมื่อมีการสถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ฉะนั้น เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ กระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นควรให้สภาความ
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มั่นคงแห่งชาติเร่งรัดศึกษาปัญหาดังกล่าวข้างต้นให้เสร็จสิ้นโดยด่วน ทั้งนี้เพื่อให้ไทย

สามารถสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทันก่อนการ

ประชมุสมชัชาสหประชาชาตสิมยัต่อไป ซึง่จะมข้ึีนในเดอืนกนัยายนศกนี้

จึงขอกราบเรียนมาเพื่อ ฯพณฯ โปรดพิจารณามีบัญชาตามที่กระทรวง 

การต่างประเทศกราบเรียนเสนอมา ณ ที่นี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
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8. 
กำรเจรจำว่ำด้วยข้อควำม 

ในแถลงกำรณ์ร่วมเพือ่สถำปนำควำมสมัพันธ์
ทำงกำรทตูระหว่ำงประเทศไทย 
กับสำธำรณรัฐประชำชนจีน
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ขอประทานเสนอ

ตามที่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีบัญชาให้กระผมและ

คณะประกอบด้วยนายชวาล ชวณิชย์ รองอธิบดีกรมการเมือง นายเตช บุนนาค หัวหน้า

กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง นายสุจินดา ยงสุนทร เลขานุการโท (ชั้น ๑) กรมสนธิ

สัญญาและกฎหมาย นายธนิต อัครสุต เลขานุการตรี กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

กรมการเมือง เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒  มิถุนายน 

๒๕๑๘ เพือ่เจรจาว่าด้วยข้อความในแถลงการณ์ร่วมเพือ่สถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตู

ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น กระผมและคณะได้เดินทางกลับถึง

กรุงเทพฯ เรียบร้อยเมื่อคืนวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๘ ยกเว้นนายธนิต ซึ่งกระทรวงได้มี

คำาสัง่ให้คงอยูต่่อไป ณ กรงุปักก่ิง เพือ่เป็นเจ้าหน้าทีป่ระสานงานกับฝ่ายจนีเนือ่งในโอกาส 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเยือนประเทศจีนระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน -  

๕ กรกฎาคม ๒๕๑๘

บัดนี้ กระผมใคร่ขอประทานเสนอรายงานการเจรจาโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้

เพราะเวลาจำากัด และกระผมจะเสนอรายงานโดยละเอียดในโอกาสต่อไป

๑. นโยบายในการเจรจา

กระผมได้ยึดหลักนโยบายท่ี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

มอบหมายให้ปฏบิติัตามดังต่อไปนี้
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 ๑.๑ ให้ได้มาซ่ึงแถลงการณ์ร่วมทีท่ดัเทยีมกบัมาเลเซยีและฟิลปิปินส์ทำาขึน้กบั

จนี โดยปรบัให้เข้ากบัสถานการณ์ในประเทศไทย และเพื่อผลประโยชน์ที่มากที่สุดที่พึงได้

มาแก่ประเทศไทย

 ๑.๒ มิให้แสดงว่าไทยไม่ไว้วางใจสาธารณรัฐประชาชนจีนจนกระทั่งจะเป็น 

การบาดหมางฝ่ายจีน 

 ๑.๓ มิให้ปรากฏข้อความในแถลงการณ์ร่วมที่ดูหมิ่นเหยียดหยามฝ่ายไต้หวัน

๒. การเจรจา

ฝ่ายจีนได้มอบหมายให้ ฯพณฯ เคอ หัว (Ko Hua) อธิบดีกรมเอเชีย กระทรวง 

การต่างประเทศจีน ซึ่งเคยดำารงตำาแหน่งเอกอัครราชทูตจีนในต่างประเทศมาแล้ว 

เป็นเวลา ๒๕ ปี เป็นหัวหน้าคณะ

การประชุมเป็นทางการมีข้ึน ณ เรือนรับรองของกระทรวงการต่างประเทศจีน  

๒ ครั้ง

ครัง้ที ่๑ เมือ่วนัท่ี ๑๘ มถุินายน ๒๕๑๘ เวลา ๑๑.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น. ฝ่ายไทยได้เสนอ

ร่างแถลงการณ์ร่วมของฝ่ายไทยให้ฝ่ายจีนพิจารณาและอธิบายเจตนารมย์ของเอกสาร 

ดังกล่าว พร้อมกับว่าจะยึดถือหลักการเจรจาอย่างฉันมิตร และอาศรัยมูลฐานของ 

ความเข้าใจและไว้ใจซึ่งกันและกัน

ครัง้ที ่๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๘ เวลา ๑๕.๐๐ -  ๑๙.๐๐ น. ฝ่ายจีนได้แก้

ร่างแถลงการณ์ร่วมของจีนโดยรวมข้อเสนอของฝ่ายไทยเข้าไว้ในฉบับเดียวกัน การเจรจา

คร้ังนีเ้ป็นการเจรจาในสาระของร่างแถลงการณ์ร่วมอย่างแท้จรงิ ทัง้สองฝ่ายได้แก้ข้อความ

และคำาพูดของอีกฝ่ายหน่ึง จนกระท่ังเป็นท่ีตกลงกันได้ในที่สุด ผลปรากฏในร่าง

แถลงการณ์ร่วมที่แนบมา ณ ที่นี้ พร้อมคำาแปลภาษาไทย

๓.  ข้อสังเกตโดยทั่วไปเกี่ยวกับร่างแถลงการณ์ร่วม

 ๓.๑ โดยสรุปสาระและหลักการในร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างไทยกับ

สาธารณรฐัประชาชนจนีคล้ายคลงึกบัทีม่าเลเซยีและฟิลปิปินส์ทำากบัจนี แต่โดยทัว่ไปแล้ว

ร่างของไทยกบัจนีรวมข้อทีด่ทีีส่ดุจากสองฉบบัแรกทีอ้่างถงึ โดยปรบัปรงุข้อความบางตอน
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ให้หนักแน่นเข้มแข็งยิ่งขึ้น และบางตอนอาจกล่าวได้ว่าดีกว่าของมาเลเซียและฟิลิปปินส์

 ๓.๒ ฝ่ายไทยได้ยินยอมเปลี่ยนข้อความท่ีอาจแสดงว่าไทยไม่ไว้ใจในจีน หรอื

ข้อความท่ีฝ่ายจีนอ้างว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศที่ ๓ ใช้เป็นเครื่องบั่นทอน 

ความเข้าใจอนัดรีะหว่างไทยกบัจีน

 ๓.๓  ฝ่ายจีนยินยอมตัดข้อความที่เหยียดหยามไต้หวัน

 ๓.๔ ฝ่ายจนียินยอมข้อเสนอของฝ่ายไทยให้มีการรบัรูถึ้งการทีใ่นอดีตคนจนี

ในเมอืงไทยได้ด�ารงชีวติอยูด้่วยความราบรืน่กบัคนไทย ภายใต้กฎหมายของแผ่นดนิไทย 

และสอดคล้องกบัขนบธรรมเนยีม ประเพณไีทย

๔. ข้อความในแถลงการณ์ร่วมโดยละเอียด

 ๔.๑  ย่อหน้า ๑ ซ่ึงเป็นอารมัภบทแสดงเจตนารมย์และการตดัสนิใจทีจ่ะรบัรอง

และสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูระหว่างกัน นัน้ โดยผวิเผนิคล้ายคลึงกบัของมาเลเซยี

และฟิลปิปินส์แต่เมือ่พจิารณาอย่างลกึซ้ึงจะเหน็ได้ว่า ของมาเลเซยีใช้คำาว่า “with a view 

to promoting the traditional friendship” และของฟิลปิปินส์ “desiring to promote 

the traditional friendship” แต่ของไทยใช้ “desiring to revive and strengthen 

further the traditionally close and friendly relations between the peoples 

of the two countries and in conformity with the interests and common 

desires of the two peoples” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ของ

สัมพันธภาพพิเศษระหว่างชาวจีนกับชาวไทยและระหว่างเมืองจีนกับเมืองไทย

 ๔.๒  ย่อหน้า ๒ ซ่ึงเป็นเรือ่งการทีป่ระชาชนของแต่ละประเทศมีสิทธิท์ีจ่ะเลือก

ระบบการเมือง การเศรษฐกิจและสังคมของตนเองโดยปราศจากการแทรกแซงจาก

ภายนอก และการถือหลักปัญจศีลในการพัฒนาความสมัพนัธ์ระหว่างกนั นัน้ ของมาเลเซยี

ใช้กรยิา “hold that” ของฟิลปิปินส์ใช้ “hold that” กบั “maintain” แต่ของไทยใช้ 

“reaffirm” กับ “share the conviction” ซึ่งเป็นกริยาที่หนักแน่นกว่า

 ๔.๓  ย่อหน้า ๓ ซึ่งเป็นเรื่องการไม่ใช้กำาลังหรือแสดงท่าทีข่มขู่ว่าจะใช้กำาลังใน

กรณพีพิาท แต่จะใช้วธิสีนัตเิท่านัน้เป็นการขยายความของหลกัปัญจศลี ข้อความดงักล่าว

มีในแถลงการณ์ร่วมของฟิลิปปินส์ แต่ไม่ปรากฏในของมาเลเซีย ฝ่ายไทยได้พยายามจะ
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เติมข้อความเกี่ยวกับกฎบัตรสหประชาชาติเข้าไว้ด้วย แต่ยอมถอนข้อความเมื่อฝ่ายจีน

ขอร้องว่า จนีไม่สามารถรบักฎบตัรสหประชาชาตบิางข้อทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัได้ โดยเฉพาะ

ข้อความที่ให้เอกสิทธิ์บางประการแก่มหาอำานาจรวมทั้งจีนเองด้วย

 ๔.๔ ย่อหน้า ๔ เรื่องทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยว่าการโจมตีและการบ่อนทำาลาย

ทั้งหมดเป็นสิ่งไม่พึงกระทำา นั้น ร่างของไทยรวมกริยาจากของมาเลเซียและฟิลิปปินส์มา

เป็น “are impermissible and are to be condemned” ร่างของไทยตามฟิลิปปินส์

ในแง่ที่ว่ารวมคำาว่า “all attempts by any country to control any other country 

or to interfere in its internal affairs” ซ่ึงของมาเลเซียไม่มคีำาว่า “attempts” อนึ่ง ฝ่าย

ไทยพยายามอยู่นานที่จะเปลี่ยนคำาว่า “any” เป็น “one” และ “any other country” 

เป็น “the other country” เพื่อให้ความหมายแน่นอนขึ้นแต่ยอมคงความเดิมไว้ เมื่อ

ฝ่ายจีนไม่สามารถรับได้ ทั้งนี้โดยปฏิบัติตามนโยบาย ฯพณฯ มิให้แสดงว่าไทยไม่ไว้ใจจีน

จนเป็นการบาดหมางใจจีนและนอกจากนั้น จีนพึ่งตกลงกับฟิลิปปินส์ในเรื่องนี้ไปไม่ 

(อ่านไม่ออก) จึงเป็นการยากที่ฝ่ายจีนจะยอมแก้ไขกับไทย

 ๔.๕ ย่อหน้า ๕ เป็นข้อความต่อต้านการสถาปนาประเทศผู้นำา (hegemony) 

และการสร้างเขตอทิธพิลไม่ว่าทีใ่ดในโลก เป็นสตูรมาตรฐานซึง่มาเลเซยีและฟิลิปปินส์ก็ใช้

 ๔.๖ ย่อหน้า ๖ ข้อความเรื่องรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูก

ต้องตามกฎหมายของจีนแต่รัฐบาลเดียว ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน และการปิดสำานักผู้

แทนของทางการ ณ ไทเป ภายในหน่ึงเดือน เป็นไปตามสูตรมาตรฐานที่มาเลเซียและ

ฟิลิปปินส์ตกลงกับจีน ไทยกับมาเลเซียใช้ “acknowledges” ฟิลิปปินส์ใช้ “fully 

understands and respects” มาเลเซียมีเพียงสถานกงสุลที่ไทเป ส่วนฟิลิปปินส์มีสถาน

เอกอัครราชทูตและตกลงจะถอนเจ้าหน้าท่ีภายในหน่ึงเดือนภายหลังจากวันลงนามใน

แถลงการณ์ร่วม ซึง่ฝ่ายไทยเองกไ็ม่ขดัข้องทีจ่ะคล้อยตาม (ดงัทีไ่ด้เคยมกีารปรึกษาหารอื

ภายในกระทรวงฯ ก่อนออกเดนิทาง) โดยเฉพาะในเมือ่ฝ่ายจนีได้ยนิยอมไม่ใช้ข้อความที่

เหยียดหยามไต้หวันโดยสิ้นเชิง

 ๔.๗  ย่อหน้า ๗ เรื่องการรับรองซึ่งกันและกัน ฝ่ายจีนรับรองรัฐบาลไทยและ

เห็นชอบที่จะเคารพเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศไทย ย่อหน้า

นี้ของไทยดีกว่าของมาเลเซียและฟิลิปปินส์อย่างชัด โดยที่ของมาเลเซียไม่มีข้อความ 
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เกี่ยวกับบูรณภาพแห่งดินแดน (ยกเว้นตามหลักปัญจศีล) และของฟิลิปปินส์ถึงจะมีก็โดย

การแถลงการณ์ร่วมกัน แต่ของไทยฝ่ายจีนเป็นผู้แถลงแต่ฝ่ายเดียว

 ๔.๘ ย่อหน้า ๘ เรื่องสัญชาติ ร่างของไทยไม่ใช้ของฟิลิปปินส์เพราะขัดกับ

กฎหมายสัญชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าด้วยการถือสองสัญชาติ แต่ตามของมาเลเซีย เพราะ

ไทยมีปัญหาชาวจีนที่ถือใบทะเบียนจีนต่างด้าวอยู่ประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ คน อย่างไรก็ดี

ข้อความของไทยแตกต่างกับของมาเลเซียในประเด็นดังต่อไปนี้

   ๔.๘.๑ อารัมภบทของไทยผิดกับของมาเลเซียในแง่ที่ฝ่ายจีนรับทราบว่า

ชาวจนีทีพ่ำานกัอยูใ่นประเทศไทยได้อยูร่่วมกับชาวไทยมานบัเป็นศตวรรษอย่างราบรืน่และ

ฉันมิตร โดยเคารพนับถือในกฎหมายของบ้านเมืองและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาว

ไทย

   ๔.๘.๒ ฝ่ายจีนแถลงแต่เพียงฝ่ายเดียวว่า จีนไม่รับรองสองสัญชาติ ซึ่ง 

ตรงกับความต้องการของฝ่ายไทยซึ่งไม่มีความประสงค์ที่จะต้องแถลงเช่นน้ัน เพราะ 

ไม่สอดคล้องกับกฎหมายสัญชาติในปัจจุบัน

   ๔.๘.๓ ร่างของไทย มีคำาว่า “elect to” ในการคงสัญชาติจีนต่อไปซึ่ง

ของมาเลเซียมีแต่คำาว่า “retain” เฉยๆ คำานี้ตรงกับศัพท์กฎหมายสัญชาติของไทย

 ๔.๙ ย่อหน้า ๙ ว่าด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการค้า เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมไม่ปรากฏในแถลงการณ์ร่วมของมาเลเซีย ข้อความของไทยเบาและกว้างกว่า

ของฟิลิปปินส์ ซึ่งเหมาะสมแก่สถานภาพปัจจุบันในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน

  ๔.๑๐ ย่อหน้า ๑๐ เรื่องการแลกเปลี่ยนเอกอัครราชทูตและการอำานวย 

ความสะดวกในการเปิดสถานเอกอคัรราชทตูในแต่ละประเทศเป็นสตูรมาตรฐานทีม่าเลเซยี

กับฟิลิปปินส์ก็ใช้

จึงขอประทานเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยดำาริ กระผมจะให้ 

เจ้าหน้าที่ยกร่างหนังสือกราบเรียนรายงาน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีต่อไป   

  

(นายอานันท์ ปันยารชุน)

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติ
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9. 
บันทึกกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

ในข้อรำชกำรระหว่ำง 
คณะผู้แทนรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทย 

กับคณะผู้แทนรัฐบำลแห่งสำธำรณรัฐ 
ประชำชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง



115

ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิ.ย. – ๖ ก.ค. ๑๘ น้ัน ได้มีการแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นในข้อราชการ ๒ ครั้ง กับคณะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน  

เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย ๑๘ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. และเมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๑๘ เวลา ๑๕.๓๐ 

– ๑๗.๐๐ น.

ในการประชุมดังกล่าวนี้ คณะผู้แทนรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบด้วย

๑. ฯพณฯ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี

๒. ฯพณฯ ชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๓. นายอานันท์ ปันยารชุน ออท. ผูแ้ทนถาวรประจำาองค์การสหประชาชาติ

๔. นายประกายเพ็ชร อินทุโสภณ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๕. นายสิทธิ เศวตศิลา เลขาธกิารสำานกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

๖. นายนิสสัย เวชชาชีวะ ออท.ประจำากระทรวงการต่างประเทศ

๗. นายโกศล สินธวานนท์ อธิบดีกรมการเมือง  

    กระทรวงการต่างประเทศ



116

๘. นายวิทยา เวชชาชีวะ ผู้อำานวยการกองนโยบายและวางแผน 

    กระทรวงการต่างประเทศ

๙. นายเตช บุนนาค หัวหน้ากองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง 

    กระทรวงการต่างประเทศ

คณะผู้แทนรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วย

๑. ฯพณฯ เติ้ง เสี่ยวผิง รองนายกรัฐมนตรี

๒. ฯพณฯ เฉียว กว้านหวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๓. ฯพณฯ หัน เนี่ยนหลง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๔. นายเคอ หัว อธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศ

๕. นายจู จวนเซียง อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ

๖. นายเฉิง จุ้ยเชิง รองอธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศ

๗. นายจ่าง ฮั่นจื๊อ รองอธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศ

๘. นายจาง ลี หัวหน้ากองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

      กระทรวงการต่างประเทศ

ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในข้อราชการ ฯพณฯ ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมช นายก

รัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวในนามของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และ ฯพณฯ เติ้ง เสี่ยวผิง 

รองนายกรัฐมนตรี เป็นผูก้ล่าวในนามของรัฐบาลแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี การสนทนา

เป็นไปดังต่อไปนี้

ก�รประชุมครั้งที่	๑

ฝ่ายจนี ต้อนรบัคณะผูแ้ทนไทย และแสดงความยนิดทีีจ่ะแลกเปล่ียนความคิดเหน็

ในเรื่องระหว่างประเทศและเรื่องทวิภาคี

ฝ่ายไทย ขอบคุณที่ ฯพณฯ โจว เอินไหล ได้เชิญให้มาเยือนประเทศจีนอย่างเป็น

ทางการ และกล่าวว่า มไิด้มาเพือ่จะเริม่สมัพันธภาพกนัใหม่ หากมาเพือ่ยนืยนัและกระชบั
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มิตรภาพที่มีมาช้านานเป็นประเพณีระหว่างประชาชนของประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้น 

ยิ่งขึ้นอีก และกล่าวต่อไปว่า ได้มาด้วยเจตนารมย์ท่ีจริงใจ และจะขอแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นด้วยในเจตนารมย์นี้

ฝ่ายจีน มีความรู้สึกเช่นกัน

ฝ่ายไทย แจ้งว่า ในอดตีทีเ่พิง่ผ่านมา ได้มกีารเปลีย่นแปลงทีย่ิง่ใหญ่ในประเทศไทย

และประเทศจีน ในประเทศไทย รัฐทหารได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นรัฐบาลประชาธิปไตย 

รัฐบาลไทยปัจจุบันเป็นรัฐบาลท่ีได้ตั้งขึ้นมาโดยกระบวนการเลือกตั้งโดยประชาชน สิ่งที่

เราพูดเป็นการแสดงความต้องการและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนของเรา

 ในอินโดจีนก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน ด้วยเหตุน้ี นโยบาย 

การต่างประเทศของไทยจงึเน้นในความสำาคญัของการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ฉันมติรกบั

เพื่อนบ้าน เราได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ทั้งเวียดนามใต้และเวียดนามเหนือ 

ซึ่งต่างอ้างว่าเป็นผู้แทนที่แท้จริงของชาวเวียดนาม เราได้ติดต่อกับลาวและเขมร โดยมิได้

เคยยกเรื่องการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของทั้งสองประเทศนี้ขึ้นเป็นปัญหา

ในขณะเดียวกัน ไทยยังคงรักษามิตรภาพกับเพื่อนเก่าไว้ โดยเฉพาะมิตรประเทศ

ในสมาคมอาเซียนและประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์ของนโยบายการต่างประเทศไทยอันดับหนึ่งคือสันติภาพและ

เสถียรภาพสำาหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ฝ่ายจีน กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของประเทศทั้งสองได้มีมาเป็น

เวลายาวนานถึง ๒,๐๐๐ ปี ด้วยเหตุนี้สัมพันธภาพดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนระหว่างญาติ

พี่น้อง ทั้งนี้ เป็นจริงระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ฉะนั้น  

จึงไม่มีเหตุผลอันใดที่เราจะมิสามารถเป็นมิตรกัน

แม้แต่เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๙๒ จีนก็ปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศใน

โลก โดยให้ความสำาคัญอันดับหน่ึงแก่ประเทศในตะวันออก แต่ด้วยเหตุผลบางประการ  

ซึง่เราท่านทราบอยูแ่ล้ว ความสมัพนัธ์ระหว่างเราถกูตดัขาดไป แม้กระนัน้ ประชาชนทัง้สอง

ก็ยังติดต่อกัน บัดนี้เรามองกลับไปในอดีต ช่วงระยะเวลาที่ความสัมพันธ์ขาดไปดูส้ันมาก 

เมื่อเทียบกับ ๒,๐๐๐ ปี บัดนี้เรายินดีที่ปัจจัยที่ทำาให้เราเหินห่างจากกันได้สลายตัวไปแล้ว 
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และหลังจากความสัมพันธ์เป็นปกติ เราก็จะใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นอีก

แน่นอน เราตระหนักว่า ประเทศของเราทั้งสองมีระบอบสังคมแตกต่างกัน และ

เรามีทรรศนะแตกต่างกัน เราอาจต่อเถียงทะเลาะกัน แต่มันไม่มีความหมาย เพราะเราอยู่

ในโลกที่สามและควรมีเอกภาพ

ฝ่ายไทย มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันและแน่ใจว่าสัมพันธภาพระหว่างประเทศทั้ง

สองจะใกล้ชิดขึ้น ด้วยเหตุผลทางธรรมชาติ ไทยตระหนักว่าจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตกลง

กัน แต่จะเป็นไรมีระหว่างญาติพี่น้อง ความสนิทชิดชอบที่มีอยู่ระหว่างกันจะทำาให้ราบรื่น

ไปในที่สุด ฝ่ายไทยมาเพ่ือจะตกลงท่ีจะเลื่อนรายการทะเลาะกันไปไว้ในอนาคต (พูดใน

ทำานองหยอกล้อ)

ฝ่ายจีน เราจะทะเลาะกันเล็กน้อยแต่จะมีเอกภาพที่ยิ่งใหญ่ (We will have a 

little quarrel but a great unity.)

ฝ่ายไทย มสีภุาษิตไทยว่า ลิน้กบัฟันย่อมกระทบกนั แต่ความจรงิลิน้กบัฟันนัน้สนทิ

กันมาก

ฝ่ายไทย ขอชี้แจงนโยบายการต่างประเทศเกี่ยวกับอินโดจีน เป้าหมายอันดับหนึ่ง

ของเราคอืความประสงค์ทีใ่คร่เหน็ทกุรฐัในอนิโดจนีเป็นกลางอย่างแท้จรงิและมเีอกลกัษณ์

ของตนเอง ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ประเทศเหล่านี้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของเวียดนามเหนือ

เป้าหมายอันดับที่สองของเราคือการรักษาดุลย์ระหว่างประเทศในอินโดจีนกับ

ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเราจะได้สามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติ ดุลย์ดังกล่าวน้ีถือกำาเนิดจาก

ความจำาเป็นและจากความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์การเมือง แต่ได้สลายหายไปเนื่องจาก

บทบาทของอภิมหาอำานาจในประเทศในอินโดจีน 

อย่างไรก็ดี มีข้อเท็จจริงประการหน่ึงท่ีเรามิสามารถหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือจะมี

อภิมหาอำานาจอยู ่ต ่อไปในอนาคต ฉะน้ัน ประเทศไทยจึงอยากให้บทบาทของ

อภิมหาอำานาจเป็นอิทธิพลทางเสถียรภาพอันจะก่อให้เกิดดุลยภาพขึ้น บทบาทดังกล่าวนี้

จะเป็นผลดีแก่อภิมหาอำานาจเองและแก่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย  

ฝ่ายไทยขอทราบความคิดเห็นของฝ่ายจีนเก่ียวกับดุลยภาพในอินโดจีนและใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ฝ่ายจีน กล่าวว่า สถานการณ์ในอินโดจีน ในเอเชียและแปซิฟิกจะแยกออกจาก

สถานการณ์ระหว่างประเทศโดยท่ัวไปมิได้ สาเหตุที่ทำาให้สถานการณ์โลกในปัจจุบันใกล้

จุดระเบิดก็คือการแย่งชิงอำานาจระหว่างอภิมหาอำานาจทั้งสองที่ต้องการครองความเป็น

ใหญ่ สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต และสักวันหนึ่งสงครามโลกครั้งที่ ๓ จะเกิดขึ้น

ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ขณะที่ประเทศจักรวรรดินิยมเก่าอ่อนแอ 

สหรัฐอเมริกาได้แผ่ขยายความเป็นเจ้าไปทั่วทั้งโลก ในลาตินอเมริกา อัฟริกา เอเชีย จาก

มหาสมุทรแอตแลนติกถึงมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนสหภาพโซเวียตนั้น ภายหลังมรณกรรม

ของสตาลิน ครุสชอฟ และเบรซเนฟได้ฟื้นฟูระบบนายทุน สหภาพโซเวียตกลายเป็น

ประเทศสังคม - จักรวรรดินิยมที่แสวงหาความเป็นเจ้าในโลก หลังจาก ๒๐ ปี สหภาพ

โซเวียตได้ขยายกองกำาลังไปทั่วทั้งโลก

ทุกก้าวที่สหภาพโซเวียตย่างออกไปเป็นการตอบโต้สหรัฐอเมริกา แต่นำ้าหนักนั้น

อยู่ที่ยุโรป ตะวันออกกลางและอ่าวเปอร์เซีย ทั้งนี้มิได้หมายความว่าการชิงอำานาจ 

ในเขตอื่นจะไม่สำาคัญหรือไม่ดุเดือด ยกตัวอย่าง ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ทุกเหตุการณ์สะท้อนให้เห็นความจริงดังกล่าวนี้

เกี่ยวกับดุลยภาพ อันที่จริงดุลยภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นมิได้ เพราะเม่ือพิจารณา

ยทุธศาสตร์ระดบัโลกแล้ว สหรฐัอเมรกิาเป็นฝ่ายรบั (defensive) สหภาพโซเวยีตเป็นฝ่าย

รกุ (offensive) ทกุฝีก้าวของสหภาพโซเวยีตทำาให้กองกำาลงัสหรฐัฯ อ่อนแอลง ยกตวัอย่าง 

ตะวันออกกลาง ทีแรกอียิปต์อยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษและสหรัฐ สหภาพโซเวียตมิได้

มอีทิธิพลมากนกั แต่แล้วกข็ยายอทิธิพลจนกระทัง่มอีทิธพิลมากกว่าประเทศอืน่ บดันีอี้ยปิต์

กำาลงัสะกดักัน้อทิธพิลของสหภาพโซเวยีต และสหรฐัอเมรกิากำาลงักลบัเข้าไปมอีทิธพิลอกี 

การดังกล่าวนี้จะเป็นไปอีกหลายปีและเป็นลักษณะของการแย่งชิงอำานาจ 

อย่างไรก็ดี ยังมีอีกแง่หนึ่งของสถานการณ์ นั่นคือ การตื่นตัวของโลกที่สามในอัน

ทีจ่ะทำาลายการควบคมุของอภมิหาอำานาจท้ังสอง ข้อเทจ็จรงิดงักล่าวนีน้บัวนัจะสำาคญัขึน้ 

ยุคที่อภิมหาอำานาจทั้งสองถืออำานาจบาทใหญ่ท่ัวโลกได้ผ่านพ้นไปแล้ว ประเทศในโลกที่

สามต้องการอสิรภาพของชาต ิการปลดปล่อย การพฒันาการแห่งชาต ิจนีรูส้กึว่าแนวโน้ม

นี้เป็นแนวโน้มที่ดี ประเทศในโลกที่สามไม่นำาความหวังของเขาไปผูกกับดุลยภาพระหว่าง

อภิมหาอำานาจทั้งสองแต่ยึดมั่นในความเข้มแข็งและเอกภาพของตนเอง
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ยกตัวอย่าง ในตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างต้องการจะ

เข้าควบคมุ แต่ประเทศตะวนัออกกลางต้องการอสิรภาพของชาตแิละการปลดปล่อย ทัง้นี้

มิได้หมายความว่าเขามิสามารถใช้ข้อขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตให้

เป็นประโยชน์แก่เขาเอง ชาวอาหรับรู ้สึกว่าอภิมหาอำานาจท้ังสองสร้างอุปสรรคใน 

การพัฒนาการแห่งชาติ สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต้องการ “ไม่มีสงคราม - ไม่มี

สันติภาพ” แต่ชาวอาหรับเห็นชัดว่าสถานการณ์ดังกล่าวนี้มิได้ช่วยให้เขาได้ดินแดนที่ 

สูญเสียไปแก่พวกไซออนนิสต์อิสราเอลคืนมา

จีนรู้สึกว่าสถานการณ์ก็เป็นเช่นนี้ในส่วนอื่นของโลก เราไม่สามารถมีความหวังใน

ดุลยภาพระหว่างอภิมหาอำานาจ เพราะ ๑) ไม่มีดุลยภาพท่ีแท้จริง ๒) หากมีก็ไม่เป็น

ประโยชน์ ฉะนั้น จึงมีแต่เอกภาพของประชาชนของโลกที่สามเท่านั้น

เมื่อบางคนพูดถึงทฤษฎีโลกสามเส้า กล่าวคือ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต จีน 

หรือโลกห้าเส้า กล่าวคือ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต จีน ญี่ปุ่น ยุโรป จีนก็ถูกเกี่ยวข้อง 

จีนแถลงว่าเราไม่ควรได้รับการปฏิบัติเช่นน้ัน เพราะจีนเป็นประเทศสังคมนิยม เรื่อง

ดุลยภาพขัดกับหลักการของเรา นอกจากนั้น เราไม่มีคุณสมบัติ เราเป็นประเทศที่ยากจน

คนกล่าวว่าจีนเป็นประเทศใหญ่ แต่เราอาจบอกว่าจีนเป็นประเทศเล็ก ประชากร

ของเรามาก อาณาบริเวณของเรากว้างขวาง แต่เศรษฐกจิของเรายงัมไิด้พฒันาโดยสมบรูณ์ 

เกษตรกรรมของเราเพิง่เริม่ผลติพอเพยีงแก่ความต้องการของประชาชน อตุสาหกรรมของ

เราอยู่ในระยะเริ่มต้น รายได้ถัวเฉลี่ยของเราคงเล็กกว่าของประเทศไทย ฉะนั้น จุดยืนขั้น

มูลฐานของเราคือ จีนจะไม่มีวันเข้าร่วมในหมู่ประเทศอภิมหาอำานาจ นโยบายของเราคือ 

การยืนหยัดอยู่กับโลกที่สามต่อต้านการขูดรีดและการครองความเป็นใหญ่

ประธานเหมากล่าวว่า ๑) ขดุอโุมงค์ให้ลกึ ๒) สะสมข้าวทกุแห่งหน ๓) ห้ามแสวงหา

ความเป็นใหญ่โดยเดด็ขาด เหตผุลทีป่ระธานเหมากล่าวดงันัน้กค็อืมอีนัตรายจากสงคราม 

เราจำาเป็นต้องเตรียมพร้อมการ “ขุดอุโมงค์ให้ลึก” และการ “สะสมข้าวทุกแห่งหน” 

เป็นการเตรียมรับ มิใช่การบุกรุก จีนเผชิญอันตรายจากการบุกรุกโดยอภิมหาอำานาจ โดย

เฉพาะโดยพนัธมิตรจากทศิเหนอื แน่นอนเราไม่กงัวลเกนิไป เราคดิว่าเราจะสามารถเผชญิ

สถานการณ์ใดๆ ได้

หากจีนแสวงหาความเป็นใหญ่ก็หมายความว่าเราได้เจริญรอยตามนโยบายของ
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สหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา เราจะกลายเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาชนทั้งโลก เราขอยำ้า

ว่านโยบายดังกล่าวไม่ถูกต้องสำาหรับ ๘ หรือ ๑๐ หรือ ๑๐๐ ปีข้างหน้า ขณะนี้เรายัง 

ล้าหลัง แต่เราจะทำาอะไรในอนาคต หากเราสามารถผลิตเหล็กกล้าได้ถึง ๑๐๐ ล้านตัน 

ต่อปี เราจะแสวงหาความเป็นใหญ่หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ เราจึงสั่งสอนลูกของเรามิให ้

แสวงหาความเป็นใหญ่อย่างเด็ดขาด และให่สอนลูกของเขาเช่นกัน เพราะหากเขาผลิต

เหล็กกล้าได้ ๑๐๐ ล้านตันต่อปี เขาอาจจะคันมือและอยากที่จะแกล้งประเทศเพื่อนบ้าน 

ควบคุมเพื่อนบ้าน นั่นคือการครองความเป็นใหญ่ ฉะนั้น เราจึงเน้นในคำาสอนของ 

ประธานเหมาในการศึกษาของเด็ก และในการไม่ฟื้นฟูระบอบทุนนิยม เพราะ ระบอบ

ทุนนิยมและลัทธิการครองความเป็นใหญ่ไปด้วยกัน

ข้อเสนอของเราต่อประเทศในโลกทีส่ามคอื อย่าเป็นห่วงในระบอบสงัคมนยิมของ

จีน แต่ควรเป็นห่วงว่าจีนจะฟื้นฟูระบอบทุนนิยมหรือไม่ เพราะนั่นคือหนทางไปสู่ลัทธิ

จกัรวรรดนิยิม เป้าหมายขัน้พืน้ฐานของเราคอืการต่อสูล้ทัธจิกัรวรรดนิยิมเก่าและใหม่ และ

ลัทธิการครองความเป็นใหญ่

ฝ่ายไทย รู้สึกโชคดีที่ได้รับฟังคำาแถลงข้างต้น และรู้สึกชื้นใจขึ้น ฝ่ายไทยจะบอก

ลูกหลานให้บอกลูกหลานของเขาว่าจีนไม่แสวงหาความเป็นใหญ่

ฝ่ายจีน เสริมว่า หากจีนละเมิดหลักการดังกล่าว ลูกของท่านควรด่าทอจีนและ 

ร่วมมือกับประชาชนจีนต่อต้านรัฐบาลจีนที่แสวงหาความเป็นใหญ่

ฝ่ายไทย กล่าวว่า เม่ือตกลงกันแล้วท่ีจะไม่ตกลงกัน ก็ขอแสดงความไม่เห็นด้วย

เป็นปฐมฤกษ์ กล่าวคือ ตั้งแต่ย่างเท้าเข้ามาบนผืนแผ่นดินจีน ก็รู้สึกงงงวยในความยิ่งใหญ่

ของจนี ในความใหญ่โตของประเทศจนี ในความกว้างขวางของถนนหนทางของกรงุปักกิง่ 

ตลอดจนในความโอ่โถงของชุดห้องนอนที่พำานักอยู่ ณ เรือนรับรอง

โดยที่เรามาจากประเทศเล็ก ถึงแม้จะเป็นประเทศท่ีอยู่ดีกินดี เราหวังว่าท่านจะ

เข้าใจในความเกรงกลัวท่ีเรามีต่อลัทธิครองความเป็นใหญ่ซึ่งดูเหมือนว่าจะป้องกันมิได้  

ด้วยเหตุนี้เราจึงมีคำาถามบางประการ เช่นจีนมีทรรศะอย่างไรต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยเฉพาะต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินโดจีนกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้
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ฝ่ายจีน มีทรรศนะว่า ประเทศอินโดจีนกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้จะอยู่กันได้บนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันโดยสันติ และการไม่แทรกแซงในกิจการ

ภายในของกันและกัน

ฝ่ายไทย ถามว่า เป็นไปได้หรอืไม่ทีป่ระเทศหนึง่อาจแสวงหาความเป็นใหญ่ในส่วน

ภูมิภาคเพราะความเข้าใจผิดในลัทธิสังคมนิยม

ฝ่ายจีน กล่าวว่าเราต่อต้านการนั้น

ฝ่ายไทย แสดงความยินดี และถามว่าจีนมีทรรศนะอย่างไรเกี่ยวกับสัมพันธภาพ

ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับมหาอำานาจ

ฝ่ายจนี รับว่าเป็นปัญหา และกล่าวว่าได้บอกประธานาธบิดีมาร์คอสแห่งฟิลิปปินส์

ว่าให้ระวังการเสือลอบเข้าบ้านทางประตูหลัง ขณะที่ไล่สุนัขป่าออกทางประตูหน้า  

ปัญหานีเ้ป็นปัญหาทีม่จีริง เพราะแสดงออกถงึสถานการณ์แห่งการชงิอำานาจเพือ่การครอง

ความเป็นใหญ่ระหว่างอภิมหาอำานาจทั้ง ๒ เมื่ออภิมหาอำานาจประเทศหน่ึงออกไป  

อีกประเทศหนึ่งก็จะพยายามเข้ามา เขาจะไม่มีวันปล่อยให้เราอยู่โดยสันติ

เราเข้าใจปัญหาของไทยเกีย่วกบัฐานทพัสหรัฐ ในประเดน็นีจ้ดุยนืและหลกัการของ

เรา คือ เราต่อต้านฐานทัพต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกันเราเคารพในความเป็นจริง เรา

เช่ือว่ารัฐบาลและประชาชนไทยจะดำาเนินการท่ีถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยคำานึงถึง 

ผลประโยชน์ของตน อาจมทีางทีจ่ะเป็นไปได้ว่า สนุขัป่าถกูไล่ไปแต่เสอืเข้ามา เราใคร่กล่าว

ว่า แม้การถอนตัวของสหรัฐเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ เสือตัวหนึ่งจะแสวงหาทางเข้ามา

จีนมีประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ ชาวจีนขับไล่สหรัฐและพวก 

เชียงไคเช็คซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสหรัฐออกไปยังไต้หวัน เปรียบเสมือนสุนัขป่าถูกไล่ 

แต่แล้วเสือก็หาทางเข้ามา ฝ่ายจีนถามว่าฝ่ายไทยเข้าใจหรือไม่ว่าเหตุใดความสัมพันธ์

ระหว่างจีนกับสหภาพโซเวียตจึงพินาศลง

ฝ่ายไทย เคยได้ยินมาแต่ก็อยากทราบอีก

ฝ่ายจนี ยกตวัอย่างเพยีงเรือ่งเดยีวก็พอ คือ ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒ สหภาพ

โซเวยีตคงรักษาฐานทพัเรอืไว้สองแห่งในประเทศจนี ต่อมา นายครสุชอฟยกเรือ่งเรยีกร้อง

ให้จีนมีกองทัพเรือร่วมกับสหภาพโซเวียต (common fleet) ทั้งนี้ ก็เพื่อสหภาพโซเวียต
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จะได้มีฐานทัพเรือในจีนและควบคุมชายฝั่งทะเลของจีน โดยตลอดนั่นเอง

ฝ่ายไทย กล่าวเป็นเชิงขบขันว่า สุนัขป่าได้กินบ้านกินเมืองของเราแทบจะหมดสิ้น

แล้ว เสือเล่าจะเป็นอย่างไร เราควรเก็บสุนัขป่าไว้อีกชั่วระยะหนึ่งเพราะกลัวเสือ หรือขับ

ไล่สุนัขป่าไปแต่เพิ่มความระมัดระวังเสือ

ฝ่ายจนี กล่าวว่า หากท่านได้ตดัสนิใจทีจ่ะไล่สนุขัป่าไปแล้ว เราขอแสดงความยนิดี

ต่อท่าน แต่ควรเพิม่การสอดส่องทีป่ระตหูลงัเพราะการคกุคามนัน้บงัเกดิขึน้ได้ในหลายรปู

แบบ

ไม่มีประเทศใดในเอเชียใต้ท่ีต้องการร่มคุ้มกันจากประเทศอื่นแต่ละประเทศเป็น

ประเทศอสิระ ทำาไมเราถงึจะต้องมร่ีม สหรฐัชอบทีจ่ะโอ้อวดคยุโวว่ายโุรปและญีปุ่น่ต้องการ

ความคุม้กนั เราไม่ชอบศพัท์นีแ้ละตัง้คำาถามว่า เป็นการคุม้กนัทีแ่ท้จรงิหรอืเป็นการขดูรดี

กันแน่

แน่นอน สถานการณ์ทีดี่ทีส่ดุคอืไม่มสีนุขัป่าหรอืเสือ แต่เราเข้าใจว่าแต่ละประเทศ

มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน เราใคร่ที่จะเคารพในส่ิงแวดล้อมที่แตกต่างกันน้ี และแต่ละ

ประเทศจะหาทางที่ต่างกันเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้

ฝ่ายไทย กล่าวว่า สุนัขป่าก็ยังอยู่ เสือก็กำาลังพยายามที่จะเข้ามา ฉะนั้นจึงขอเชิญ 

ฯพณฯ ให้ไปดูสถานการณ์ด้วยตนเองในฤดูหนาวของปีนี้

ฝ่ายจีน หวังว่าจะหาโอกาสไปได้

-------------------------------------
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ก�รประชุมครั้งที่	๒

ฝ่ายจีน เชิญให้ฝ่ายไทยแสดงความคิดเห็นต่อไป

ฝ่ายไทย แสดงความยินดีที่ฝ่ายจีนมีทรรศนะเดียวกับไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการ

แสวงหาความเป็นใหญ่ในอินโดจีน และขอกล่าวถึงสถานการณ์ในประเทศลาว

ไทยสนับสนุนรัฐบาลเพือ่ความปรองดองแห่งชาตขิองลาว ตราบใดทีป่ระชาชนชาว

ลาวคงควบคุมยถากรรมและการพัฒนาของตนเอง แต่มีสิ่งชี้ให้เห็นว่าเรามิสามารถที่จะมี

ความสขุนยิมในสถานการณ์ได้ ทัง้นีเ้พราะฝ่ายเวยีดนามเหนอืเข้าไปในลาวอยูเ่ตม็กำาลังถงึ 

๔๖ กองพัน

ในฐานะทีไ่ทยให้ความช่วยเหลอืแก่ลาว และจนีกใ็ห้ความช่วยเหลอืแก่ลาวในด้าน

การสร้างถนน จึงขอถามว่าจีนมีทรรศนะอย่างไรเกี่ยวกับบทบาทในอนาคตของจีนในลาว

ฝ่ายจีน เห็นชอบในท่าทีท่ีรัฐบาลผสมของลาวแถลง กล่าวคือ นโยบายเกี่ยวกับ

สันติภาพ ประชาธิปไตย ความเป็นกลาง และการไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใด

ในอดีต ฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายในลาวได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศเช่นเดียว

กับในประเทศอินโดจีนอื่นๆ บัดนี้ฝ่ายประเทศลาวถือเบี้ยบน ประเทศลาวเห็นชอบใน

สันติภาพ ประชาธิปไตย ความเป็นกลาง และการไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใด ในการนี้เราสนับสนุน

เขา จีนได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศลาวเท่าที่พึงกระทำาได้เพื่อช่วยให้เขาสามารถพึ่ง

ตนเองได้

เรามทีหารช่างในลาว เพือ่การพฒันาและโดยการขอร้องของลาว เม่ือการสร้างถนน

ในลาวเสรจ็สิน้แล้ว ทหารช่างเหล่านั้นจะกลับประเทศจีน วัตถุประสงค์มีเพียงนี้ ไม่มีจุด

มุ่งหมายต่อต้านประเทศอื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ซึ่งมีชายแดนกับลาว เรา

ได้ช่วยสร้างถนนที่อื่นด้วย และในอนาคตก็จะกระทำาต่อไป

สำาหรับปรากฏการณ์ของทหารต่างชาตินั้น อย่ากังวล ประเทศใดที่มีทหารอยู ่

ต่างแดน ทีแรกจะไม่มกีารคดัค้าน แต่ทหารเหล่านัน้อยูน่านไปเท่าใด ปัญหากจ็ะมมีากขึน้

เท่าน้ัน จีนกับไทยรู้เรื่องน้ีเพราะเคยมีทหารต่างชาติอยู่บนผืนแผ่นดิน ทหารช่างจีนมิใช่

กองกำาลงัตดิอาวธุของจนี เราเคยส่งทหารช่างไปปากสีถานด้วย และปากสีถานกม็ไิด้กังวล
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แห่งเดียวที่กองทัพปลดแอกประชาชนของจีน (People’s Liberation Army)  

ไปถึงคือเกาหลี และครั้งน้ันไปกันกว่าล้านคน หากทหารจีนมิได้เข้าเกาหลี สถานการณ ์

คงลำาบากสำาหรับประชาชนเกาหลแีละประชาชนจนี ทหารจนีเคารพทกุใบหญ้าของเกาหลี 

หลงัจากการหยดุยงิ จนีได้คงกำาลงัทหารไว้ในเกาหลเีพือ่ป้องกนัมิให้สถานการณ์แปรสภาพ

และเพือ่ช่วยบรูณะฟ้ืนฟเูกาหล ีทหารเหล่านัน้มบีทบาทเป็นทหารช่างและมคีวามสมัพนัธ์

ทีด่กีบัชาวเกาหล ีถงึกระนัน้ก็ตาม ถ้าอยูน่านเกนิไปเราคดิว่าปัญหาย่อมเกดิขึน้และกระทบ

กระเทือนศักดิ์ศรีของประชาชนเกาหลี เราจึงถอนกองกำาลังทั้งหมดออกจากเกาหลีเมื่อ 

๒๕๐๑

ระหว่างสงครามเวียดนาม เรามีกองกำาลังทหารปืนต่อสู ้อากาศยานอยู ่ใน

เวียดนามเหนือ ซึ่งเป็นประเทศพี่น้องของเรา เพราะเขาไม่มีสมรรถภาพทางด้านนั้นเพียง

พอ แต่เราก็ถอนกองกำาลังดังกล่าวทันทีที่สงครามสิ้นสุดลง ทหารจีนใช้การเมืองบังคับ

บัญชาและมีวินัยดี แต่หากเขาอยู่นานเกินไป ปัญหาก็จะเกิดขึ้น

การที่ทหารสหรัฐตั้งฐานทัพอยู่ทุกหนแห่งได้ก่อภาพพจน์ที่ดีให้แก่ตนเองหรือไม่ 

ทหารสหภาพโซเวยีตกต็ัง้ฐานทพัอยูบ่างแห่งของโลก ด้วยเหตนุีพ้วกนีจ้งึถกูเรยีกว่าเจ้าโลก 

(Overlords) ฉะนัน้อย่ากงัวล ทหารต่างชาตอิยูน่านเกนิไปในอกีประเทศหนึง่จะเกดิปัญหา

ขึ้นเสมอ

เรื่องลัทธิครองความเป็นใหญ่ ขณะนี้จีนกับญี่ปุ่นกำาลังเจรจาสนธิสัญญาสันติภาพ

และพันธไมตรีระหว่างกัน เรื่องลัทธิครองความเป็นใหญ่นี้ก็รวมในแถลงการณ์ร่วมจีน – 

ญี่ปุ่นและจีน – สหรัฐด้วย ประธานเหมากล่าวกับท่านวันนี้ว่าท่านถือทานากะกับนิกสัน

เป็นเพื่อนของท่าน เพราะรวมข้อความน้ันไว้ในแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว แต่มาบัดนี้มิก ิ

จะไม่รวมหลักการทั่วไปดังกล่าวในย่อหน้าสารัตถะของสนธิสัญญา ทั้งนี้เพราะมิกิกับ 

โอฮีร่าเกรงว่าจะหมางใจสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต จีนพยายามจะอธิบายให้ญี่ปุ่น

เข้าใจว่า หากตัดข้อความเกี่ยวกับการครองความเป็นใหญ่ออกไปแล้ว ญี่ปุ่นคิดว่าจะได้  

๔ เกาะทางเหนือที่ถูกยึดครองคืนจากสหภาพโซเวียตหรือ ข้อความดังกล่าวนี้ญี่ปุ่นน่าจะ

ชอบเพราะผูกมัดจีนเองและเป็นประโยชน์แก่ญี่ปุ่นด้วย

ท่าทีของจีนต่อต้านการครองความเป็นใหญ่ระดับโลกหรือระดับภูมิภาค

ฝ่ายไทย ไม่สงสัยในความปรารถนาดีของจีนในลาว เรายินดีที่จีนมีบทบาทในลาว 
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มฉิะนัน้จะเปิดทางให้แก่ทัง้สนุขัป่าและเสอื จนีและไทยเป็นเพือ่นบ้านของลาว เราทัง้สอง

เป็นสมาชิกของ ESCAP ซ่ึงมีโครงการพัฒนาลุ่มแม่นำ้าโขงตอนใต้ โครงการนี้ควรได้รับ 

การพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่

ฝ่ายจีน เลี่ยงว่าไทยสามารถช่วยเหลือลาวได้ด้วย

ฝ่ายไทย ยำา้ว่า เราอาจสามารถใช้ความพยายามร่วมกัน เราจำาต้องเริม่ทีใ่ดทีห่น่ึง เรา

อาจจะร่วมมอืกนัได้

ฝ่ายไทย กล่าวต่อไปถงึเรือ่งเขมร ซึง่เป็นประเทศทีม่ชีายแดนติดกบัไทย และเกีย่ว

พันกันอย่างใกล้ชิดทางวัฒนธรรมและศาสนา เราได้แสดงความพร้อมเพรียงที่จะให ้

ความช่วยเหลือเขมรบัดนี้ท่ีสงครามสิ้นสุดลงแล้ว เราได้รับรองรัฐบาลสามัคคีแห่งชาติ

กัมพูชา (GRUNK) และเราใคร่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเขา

อย่างไรก็ดี สถานการณ์ปัจจุบันในเขมรมืดมน มีการต่อสู้กันเพื่อชิงอำานาจหรือไม่ 

ใครเป็นผู้ปกครองประเทศอย่างแท้จริง และอะไรจะเกิดขึ้น รู้สึกว่าสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุ

น่าจะเป็นผู้นำาของเขมร แต่ท่านยังอยู่นอกประเทศ ท่านจะเสด็จกลับไปในเร็ววันนี้เพื่อ

เข้าปกครองประเทศหรือไม่ โดยที่จีนมีความสัมพันธ์พิเศษกับเจ้าสีหนุ จึงใคร่ขอทราบ

ทรรศนะของจีน

ฝ่ายจีน กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี โจว เอินไหล ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ 

มิ.ย. ๑๘ เขมรต้องการความสัมพันธ์ที่ดีกับไทย จีนมีความรู้สึกว่าไม่มีปัญหามากนัก 

เกี่ยวกับพรมแดนไทย – เขมร ซึ่งชัดแจ้งอยู่แล้ว แต่อาจมีกรณีพิพาทเล็กน้อยเช่นเกี่ยวกับ 

การประมง เพราะไทยมีเรือประมงขนาดใหญ่

ฝ่ายไทย เห็นด้วยว่าไม่มีปัญหาพรมแดนกับเขมรเลย มีแต่การปะทะกันระดับ 

ท้องถิ่นเท่านั้น ส่วนเรื่องการประมงนั้น หากเรือประมงใหญ่ก็ยากที่จะควบคุมได้

ฝ่ายจีน กล่าวว่า เรือประมงไทยใหญ่กว่าเรือประมงเขมร

ฝ่ายไทย แจ้งว่า ตามจำานวนนำ้าหนักของปลาที่จับ ประมงของไทยใหญ่เป็นที่ ๗ 

ของโลก รัฐบาลยังเล็กกว่ากองเรือประมง ด้วยเหตุนี้ไทยจึงมีปัญหากับเพื่อนบ้าน

ฝ่ายจีน เห็นว่า เมื่อไทยมีความสัมพันธ์ปกติกับเขมรแล้ว ก็อาจตกลงกันอย่าง 

สมเหตุผลได้
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ในอินโดจีน บัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามด้านดุลยภาพแห่งกำาลัง (balance 

of forces) สำาหรับสถานการณ์ภายในของเขมรนั้น จีนทราบเพียงบางส่วนเท่านั้น สมเด็จ

เจ้านโรดมสีหนุเองกล่าวว่าพวกสีหนุในอดีต (past - Sihanoukists) หักหลังท่าน แต่ไม่ใช่

ทุกคน เพียงพวกเช่นลอนนอลเท่านั้น

ภายในเขมร เขมรแดงเป็นผู้นำาในการต่อต้านลอนนอลและสหรัฐอเมริกา เขาเริ่ม

ด้วยมือเปล่าและประสบความสำาเร็จภายหลัง ๕ ปี เราทราบจากคำาแถลงสาธารณะของ

เขาว่า เขารับรองสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุในฐานะประมุขของรัฐบาลที่ถูกต้องโดยกฎหมาย 

(de jure head of government) และเขายดึมัน่ในประชาธปิไตย ความเป็นกลาง อสิรภาพ

และการไม่ฝักใฝ่กบัฝ่ายใด เขมรแดงมคีวามสมัพนัธ์ทีดี่กบัสหีน ุสหีนอุาจจะกลบัมาในเวลา

ไม่ช้าเกินไปนี้

ฝ่ายไทย ต่อต้านอทิธพิลของสหภาพโซเวยีตในอนิโดจนี แต่มท่ีาว่าสหภาพโซเวยีต

มีความสนใจทางด้านนาวีในเวียดนามใต้ หากเวียดนามเหนือและใต้รวมกัน ขอทราบ

ทรรศนะของจีนต่อทฤษฎีว่าสหภาพโซเวียตจะมีอำานาจเหนืออินโดจีน

ฝ่ายจนี ไม่มีข้อสนเทศมากนกัเกีย่วกบัสถานการณ์ในเวยีดนาม ในอดตีจนีสนบัสนนุ

ทกุประเทศในอนิโดจนีอย่างหนกัแน่นในการต่อสูส้หรฐัเท่าทีจ่ะสามารถกระทำาได้ แต่การ

สนับสนุนและความช่วยเหลือของจีนไม่น้อยไปกว่าของสหภาพโซเวียตแต่เราไม่เคย

แทรกแซงในกิจการภายในของประเทศเหล่านี้ และถึงแม้ว่าเราได้กระทำาทุกสิ่งทุกอย่างที่

เป็นหน้าที่สากลของเรา (our international duty) เรามิได้เสนอแนะการใดแก่เขา คน

พูดกันว่า โดยที่จีนให้ความช่วยเหลือ จีนจำาต้องมีอิทธิพล แต่เราไม่เชื่อถือในทฤษฎีนั้น

จีนไม่ทราบว่าสหภาพโซเวียตมีความตกลงใดกับเวียดนามหรือไม่ ปรากฎรายงาน

ว่าสหภาพโซเวียตขอใช้ Camranh Bay และ Danang เป็นฐานทัพเรือ จีนไม่มีข้อสนเทศ

ประการใด แต่เราสามารถวิเคราะห์เรื่องได้

การวิเคราะห์ของเรา คือ สหภาพโซเวียตมีความปรารถนาเช่นนั้นต่อ Camranh 

Bay และ Danang เขาอาจจะขอร้องแล้วด้วยในรูปใดรูปหนึ่ง อย่างไรก็ดี ไม่เป็น 

การง่ายนักที่เวียดนามจะให้สิ่งเหล่านี้แก่สหภาพโซเวียตโดยไม่ตรึกตรอง เวียดนามเพิ่ง 

ขับไสไล่สหรัฐออกไป หากเขาปล่อยสหภาพโซเวียตเข้ามา ก็จะไม่ได้รับความเห็นชอบ 

(endorsed) จากประชาชนของโลกหรือประชาชนเวียดนาม
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ความช่วยเหลือของจีนต่อเวียดนามส่วนใหญ่เป็นประเภทให้เปล่า (gratis) แต่

สหภาพโซเวียตให้ในลักษณะเงินกู้ และเขาจะบีบคั้นให้ใช้คืน

หากสหภาพโซเวยีตมฐีานทพั ฐานทพัเหล่านีจ้ะไม่เป็นทีน่่าเกรงขาม มนัจะสามารถ

ทำาให้ชาวโลกเห็นธาตุแท้ของสหภาพโซเวียตได้ชัดยิ่งขึ้น บางคนกล่าวว่าสหภาพโซเวียต

พยายามจะล้อมจีน เราไม่เช่ือและเราไม่กลัว

ฝ่ายไทย เข้าใจท่าทขีองจนีเป็นอย่างดแีล้ว บดันีข้อถามถงึทรรศนะของจนีต่อเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต้โดยทัว่ไป โดยเฉพาะเมือ่จนีสนบัสนนุปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ของประเทศ

อาเซยีนว่าด้วยเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นเขตแห่งสนัตภิาพ เสรภีาพ และความเป็นกลาง

แล้วจีนมีทรรศนะเช่นไรต่อการรับรองและการเคารพการนี้โดยมหาอำานาจ

ฝ่ายจีน สนับสนุนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในลาตินอเมริกา และเขตสันติภาพ 

ทุกแห่ง เพราะเป็นการต่อต้านลัทธิครองความเป็นใหญ่โดยปริยาย เราใคร่พัฒนา 

ความสัมพันธ์ทวิภาคี เพราะหากจีนมีบทบาทในเขตต่างๆ ดังกล่าว จะไม่เป็นการดี

ฝ่ายไทย ขอทราบทรรศนะของจีนต่อการที่ประเทศอื่นอาจเข้าร่วมในสมาคม 

ส่วนภูมิภาคปัจจุบันหรือช่วยกันจัดตั้งองค์การใหม่ขึ้น

ฝ่ายจีน ถามว่าสถานการณ์สุกงอมพอหรือ

ฝ่ายไทย ไม่ทราบและขอทราบทรรศนะของจีน

ฝ่ายจีน ก็ไม่ทราบ วิธีแก้ปัญหาทางเดียวคือติดต่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ

ประเทศเหล่านั้นโดยตรง จีนสนับสนุนเขตแห่งสันติภาพไม่ว่าจะใหญ่เพียงใด

ฝ่ายไทย ถามว่าจีนมีคำาถามอะไรหรือไม่

ฝ่ายจีน ไม่มี และเสริมว่าประธานเหมาได้พูดถึงพรรคคอมมิวนิสต์ไทยและเรื่อง

ชาวจีนโพ้นทะเลแล้ว

ฝ่ายไทย ขอบคุณท่ีได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และยืนยันว่าความสัมพันธ์

ทวิภาคีระหว่างไทยกับจีนจะไม่ถูกรบกวนแม้แต่น้อย

       นายเตช บุนนาค

           ผู้จดบันทึก
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10. 
ค�ำปรำศรัยตอบ 

ของ
ฯพณฯ หม่อมรำชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปรำโมช
นำยกรัฐมนตรีแห่งรำชอำณำจักรไทย
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ฯพณฯ

ท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษ

ข้าพเจ้ารูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างสงูที ่ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีโจว เอนิ ไล ได้เชญิข้าพเจ้า

มาเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อข้าพเจ้ารับคำาเชิญดังกล่าวนั้น ข้าพเจ้ารู้สึก

ยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีจ่ะได้โอกาสมามส่ีวนร่วมในการฟ้ืนฟแูละกระชับความสัมพนัธ์ทีไ่ด้มมีา

ช้านานอย่างใกล้ชดิและฉนัมติรระหว่างประชาชนของราชอาณาจกัรไทยกบัประชาชนของ

ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีให้แน่นแฟ้นยิง่ข้ึน เพือ่ให้สอดคล้องกบัผลประโยชน์และ

ความปรารถนาร่วมกันของประชาชนของประเทศท้ังสอง นบัตัง้แต่ข้าพเจ้าได้เดนิทางเข้ามา

ถงึประเทศจนี ข้าพเจ้าและคณะได้รบัการต้อนรบัด้วยไมตรจีติทีอ่บอุน่ยิง่ ดงันัน้ ข้าพเจ้า 

จงึขอแสดงความขอบคณุต่อเจ้าภาพฝ่ายจีนของเราไว้ ณ ที่น้ี และขอฝากความขอบคุณ 

ดังกล่าวผ่านท่านไปยังประชาชนจีนด้วย

การมาเยือนประเทศจีนของข้าพเจ้าเป็นผลของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง

ราชอาณาจักรไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นขั้น ๆ ในอดีตที่เพ่ิงผ่านมา  

ในการติดต่อระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันสร้างความเข้าใจซ่ึงกันและกันด้วย 

ความจริงใจและในการน้ีนักกีฬาของท้ังสองประเทศได้มีบทบาทสำาคัญ การค้าก็เป็น 

อีกหนทางหนึ่งที่ทำาให้ประชาชนของประเทศของเราทั้งสองใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น และข้าพเจ้า

ขอถอืโอกาสนีข้อบคณุรฐับาลจนีด้วยท่ีได้ตกลงขายนำา้มนัดเีซลหมนุเรว็ให้แก่ประเทศไทย 
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๒ งวด ในราคามิตรภาพ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๖ ถึง ๒๕๑๘ นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ๒ งวดดัง

กล่าวนั้น รัฐบาลไทยได้จำาหน่ายไปใช้ในภาคเกษตรกรรมของเศรษฐกิจ เป็นประโยชน์แก่

เกษตรกรโดยทัว่ไป เกีย่วกบัเรือ่งการค้านี ้รฐับาลไทยชดุทีแ่ล้วตระหนกัดว่ีาเคยมกีฎหมาย

ทีเ่ลอืกประติบตัต่ิอประเทศจนี ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ

ของเราทัง้สอง ฉะนัน้ จงึได้เสนอให้สภานติบัิญญตัแิห่งชาติในสมยันัน้ยกเลกิเสยี และก็ได้

มกีารยกเลกิกฎหมายอนัไม่เป็นทีพ่งึประสงค์ฉบบันัน้ในทีสุ่ด นีค่อืภมูหิลงัของววิฒันาการ

ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนจนถึง

สถานการณ์ที่น่ายินดียิ่งในปัจจุบัน

ฯพณฯ

ท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษ

รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยซึง่ข้าพเจ้าได้รบัเกียรตแิต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่งนายก

รฐัมนตรนีี ้ เป็นรฐับาลประชาธิปไตยที่ได้รับเลือกตั้งมาโดยประชาชนไทยและเป็นตัวแทน

ของประชาชนไทยทัง้มวล เมือ่นโยบายของรฐับาลนีท้ีเ่สนอต่อรัฐสภาได้รบัความเหน็ชอบ

แล้ว ท่านจึงอาจถือได้ว่าข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของประชาชนไทยโดยสมบูรณ์ และส่ิงใดที่

ข้าพเจ้าพูดย่อมเปรียบเสมือนเสียงของประชาชนไทยด้วย

เป้าหมายทางการต่างประเทศของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยคือการดำาเนิน

นโยบายต่างประเทศอย่างอิสระ โดยส่งเสรมิการดำารงอยูร่่วมกนัโดยสนัต ิโดยยดึหลกัการ

ที่จะเป็นมิตรกับทุกประเทศท่ีมีเจตนาดีต่อประเทศไทย ไม่คำานึงถึงความแตกต่างใน 

อุดมการณ์ทางการเมืองและระบอบการปกครอง แต่จะยึดหลักความยุติธรรมและ 

ความเสมอภาคเป็นสำาคัญ ท้ังจะไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน และ 

ด้วยเหตุนี้การดำาเนินการเพื่อให้มีการรับรองและมีความสัมพันธ์เป็นปกติกับประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจนี จงึเป็นเป้าหมายสำาคัญของการดำาเนินนโยบายการต่างประเทศ

ของรัฐบาลของข้าพเจ้า

เมือ่รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยใคร่แถลงยนืยนัว่า ประชาชนของแต่ละประเทศ

เท่านั้นที่มีสิทธิเลือกระบอบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของตน โดยปราศจาก 

การแทรกแซงจากภายนอก และเช่ือมั่นว่า ถึงแม้ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนจะมีระบอบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่แตกต่างกัน แต่ก็ไม่น่าที่จะมี
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อุปสรรคต่อการพัฒนาความสัมพันธ์อันสันติและฉันมิตรระหว่างประเทศและประชาชน 

ทั้งสองตามหลักการแห่งความเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนซ่ึงกันและกัน  

การไม่รุกรานต่อกัน การไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน ความเสมอภาคและ 

ผลประโยชน์ร่วมกนั และการอยูร่่วมกนัโดยสนัต ิและรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี

พร้อมที่จะแถลงยืนยันและเชื่อมั่นเช่นเดียวกันนี้แล้ว การที่จะรับรองซึ่งกันและกันและ 

การสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูก็ย่อมไม่เป็นปัญหา เพราะนโยบายการต่างประเทศ

ของทั้งสองประเทศตรงกัน

รัฐบาลทั้งสองยังตกลงกันด้วยว่า การรุกรานและการบ่อนทำาลายทั้งปวงจาก 

ต่างประเทศ และความพยายามทกุประการของประเทศใดทีจ่ะควบคุมประเทศอืน่ใดหรอื

ที่จะแทรกแชงกิจการภายในของประเทศอื่น นั้น เป็นสิ่งที่ต้องห้าม และต้องถูกประณาม 

รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยให้ความสำาคญัแก่ข้อตกลงดงักล่าวนีม้าก เพราะใคร่เหน็หลัก

การของการไม่เข้าเกีย่วข้องในกิจการใด ในทางใดหรอืรปูใด โดยทางตรงหรอืโดยทางอ้อม  

ซึ่งอาจเป็นการคุกคามเอกราช อธิปไตย เอกภาพ บูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคง

ของประเทศอื่นเป็นที่ยืดถือโดยทั่วไป

การเป็นปฏิปักษ์ต่อความพยายามของประเทศหรือกลุ่มประเทศใดท่ีจะสถาปนา

ความเป็นใหญ่หรือสร้างเขตอิทธิพลเหนือส่วนหน่ึงส่วนใดของโลกเป็นความรู้สึกตาม

ธรรมชาติของประชาชนไทยและเป็นของราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันด้วย ทั้งนี้เพราะ 

ราชอาณาจักรไทยมีประสบการณ์ที่ขมข่ืนอันเนื่องมาจากความพยายามของต่างประเทศ

ทีจ่ะทำาลายเอกราชอธปิไตยและบูรณภาพแห่งดนิแดนไทยในอดตี นบัเป็นโชคยิง่ใหญ่ของ 

ราชอาณาจักรไทยและประชาชนไทยท่ีผู ้นำาของไทยในยุคอาณานิคมนิยม กล่าวคือ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงกอปรด้วยพระปรีชาสามารถในการปกครองประเทศและในการต่างประเทศ  

ราชอาณาจักรไทย จึงผ่านพ้นอันตรายของยุคนั้นมาและรักษาเอกราชไว้ได้

ในบัจจุบันความพยายามท่ีจะสถาปนาความเป็นใหญ่หรือสร้างเขตอิทธิพล 

ยงัไม่สิน้สดุลง และบรรดาประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ยงัคงต้องต่อต้านการรกุราน

และการบ่อนทำาลายทัง้ปวงจากต่างประเทศเพือ่รกัษาไว้ซึง่สทิธทิีจ่ะเลอืกระบอบการเมอืง 

เศรษฐกิจ และสังคมของตนโดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอกอยู่ ด้วยเหตุนี้  
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๕ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์ และประเทศไทยจึงได้ประกาศ “ปฏิญญากรุงเทพฯ” เมื่อ ๒๕๐๙ ก่อตั้ง

สมาคมอาเซยีนข้ึน นบัแต่ ๒๕๐๙ เป็นต้นมา สมาคมอาเซยีนซ่ึงเป็นองค์การในส่วนภมูภิาค

เพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ขยายกิจการให้ครอบคลุมไปถงึความเป็น

ปึกแผ่นทางการเมืองด้วย ตัวอย่างท่ีดีของความเป็นปึกแผ่นดังกล่าวได้แก่การที่สมาคม

อาเซียนออกแถลงร่วมกันตกลงท่ีจะรับรองรัฐบาลสหภาพแห่งชาติแห่งกัมพูชา เม่ือวันที่ 

๑๘ เมษายน ๒๕๑๘ เมื่อสถานการณ์ในเขมรได้คลี่คลายไปจนเป็นผลให้การสู้รบส้ินสุด

และสันติภาพกลับคืนมาและเมื่อเป็นที่ทราบว่ารัฐบาลแห่งชาติแห่งกัมพูชาได้รับ 

การสถาปนาขึ้นในเชมร

ความปรารถนาดทีางการเมอืงของประเทศอาเซยีนได้ปรากฏให้เหน็เป็นทีป่ระจกัษ์

ชัดอีกครั้งหนึ่งเมื่อผู้แทนของประเทศของเราทั้ง ๕ ได้ประชุมกัน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๔ และออกประกาศ “ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์” ว่าด้วยเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง ข้อสังเกตที่สำาคัญ

เกี่ยวกับ “ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์” ก็คือประเทศอาเซียนต้องการที่จะให้ภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต้ท้ังหมดเป็นเขตท่ีปลอดจากการแก่งแย่งและขัดแย้งระหว่างมหาอำานาจ

ทั้งปวง หรืออีกนัยหนึ่งเจตนารมย์ของปฏิญญาดังกล่าวน้ีมุ่งที่จะยังประโยชน์ให้แก่ทุก

ประเทศในภูมิภาค โดยไม่คำานึงถึงความแตกต่างในระบอบการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม

ของแต่ละประเทศแต่ประการใด หาก “ปฏญิญากวัลาลมัเปอร์” สัมฤทธิผ์ลในการสร้างดลุย์

แห่งผลประโยชนใ์นความสมัพนัธ์ระหว่างมหาอำานาจกบัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉยีง

ใต้ขึ้นได้ ภูมิภาคนี้ก็อาจเป็นเขตที่มีเสถียรภาพซึ่งจะเป็นการช่วยลดความตึงเครียดใน

บริเวณหนึ่งของโลก และช่วยลดโอกาสที่จะมีสงครามโลกเกิดขึ้นอีก ซ่ึงการน้ีย่อมเป็นที่

พึงประสงค์ของประชาชนผู้ใฝ่สันติโดยทั่วไป ด้วยเหตุนี้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจึง

ต้อนรับด้วยความยินดียิ่งถ้อยแถลงของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนสนับสนุนสมาคม

อาเซยีนและความประสงค์ของประเทศอาเซยีนทีใ่คร่เหน็เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นเขต

แห่งสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง

อนัทีจ่รงิ ความเข้าใจและความเหน็ใจซ่ึงกันและกันระหว่างประเทศจนีกบัประเทศ

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ นัน้ มมีาแต่โบราณกาล สำาหรบัประเทศไทยกบัประเทศ
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จีนโดยเฉพาะการติดต่อระหว่างชาวไทยกับชาวจีนมีมาเป็นพัน ๆ  ปี แม้ในปัจจุบันก็เป็นที่

ทราบกันดีว่าทางภาคใต้สุดของประเทศจีนมีคนสัญชาติจีนเชื้อชาติไทยเป็นจำานวนมาก

พำานักอยู่อย่างผาสุก และได้รับความคุ้มครองของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชน

จนี ในประเทศไทยกเ็ช่นกนั ชาวจนีในประเทศไทยได้ดำารงชวีติอยูด้่วยความปรองดองและ

ไมตรจีติกับชาวไทยตามกฎหมายไทยและตามขนบธรรมเนยีมจารตีประเพณขีองชาวไทย

มานับเป็นเวลาหลายศตวรรษ ข้าพเจ้าไม่อยากทีจ่ะอวดโอ้ความเป็นจรงิดงักล่าวนีม้ากเกิน

ไป แต่ด้วยความจริงใจข้าพเจ้าเห็นว่าความสำาเรจ็ในการอยูร่่วมกนัของชาวจีนและชาวไทย

เป็นสิ่งที่เราควรภูมิใจ เพราะเป็นความสัมพันธ์กรณีพิเศษซึ่งควรเป็นที่รับรู้อย่างทั่วถึง

ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ ตลอดประวัติศาสตร์ อันยาวนานของความสัมพันธ์

ระหว่างชาวไทยกบัชาวจนี ชาวไทยได้ถอืว่าประเทศจนีเป็นประเทศหนึง่ทีเ่ป็นรปูแบบแห่ง

วัฒนธรรม ในระยะ ๒๖ ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนได้

ห่างเหินไปอย่างผิดปกติ จนก่อให้เกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและความหวาดระแวงซึ่งกันขึ้น

ชั่วชณะหนึ่ง แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของศตวรรษหนึ่งนั้นเป็นช่วงเวลาที่สั้นยิ่งนัก บัดนี้ในระยะ

สามปีที่ผ่านมา ชาวไทยสามารถเดินทางมาเยือนประเทศจีนได้อีกครั้งหนึ่ง และสามารถ

มาแลดูการพัฒนาทีน่่าอศัจรรย์ในประเทศจนีใหม่ ในเรือ่งนีข้้าพเจ้าขอยกตัวอย่าง ๒ – ๓ 

ประการ กล่าวคอื การพฒันาทางการแพทยศาสตร์และทางวทิยาศาสตร์ของจนี ซึง่มุง่สอน

ให้นายแพทย์และนักวิทยาศาสตร์รับใช้ประชาชน และการพัฒนา “หมอเท้าเปล่า” เพื่อ

ยังให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง ตลอดจนการพัฒนาการ

เกษตรให้เกดิความเสมอภาคและความยตุธิรรรมขึน้ในชนบท ควบคู่ไปกบัการพฒันาหน่วย

ผลติทางการเกษตรให้มปีระสทิธภิาพสงูขึน้เพือ่ทีจ่ะสามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างเต็มที่ บทเรียนเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำากลับไปประยุกต์ใช้

ในประเทศไทย

อย่างไรก็ดี วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศน้ันยอมแตกต่างกัน 

โดยธรรมชาต ิสาธารณรฐัประชาชนจนีได้ถอืกำาเนดิมาโดยการปฏิวตัทิีรุ่ง่โรจน์ เป่ียมไปด้วย

เหตุการณ์ท่ีตื่นเต้นและเร้าใจ ความสำาเร็จของการปฏิวัติจีนเป็นส่ิงที่ได้รับการสรรเสริญ

เป็นเนืองนิจ สำาหรับราชอาณาจักรไทย นั้น การปฏิวัติได้มีมาจากเบื้องบนภายใต้การนำา

ของพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเข้าพระราชหฤทัยในความจำาเป็นของการปฏิรูปการปกครอง

และสังคมให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอมา ความสำาเร็จของพระบรมราโชบายอันสุขุมน้ีได้ตก
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เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยอย่างทัว่หน้า ดงันัน้ จงึจะเห็นได้ว่าแม้ววิฒันาการทาง

ประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศอาจจะแตกต่างกันก็จริง แต่ผลลัพธ์ในที่สุดซึ่งเป็นที่

ปรารถนาโดยทกุฝ่ายกเ็หมอืนกนั นัน่คอื การสร้างความเสมอภาคและความยตุธิรรมในสงัคม 

และการปรับการครองชพีของประชาชนทกุคนให้ทดัเทยีมกนั เป้าหมายนีเ้ป็นนโยบายของ

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และข้าพเจ้าทราบดีว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีนเช่นกัน

ฯพณฯ

ท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษ

ในโอกาสทีร่าชอาณาจกัรไทยและสาธารณรฐัประชาชนจนีฟ้ืนฟแูละกระชบัความ

สัมพันธ์ที่ได้มีมาช้านานอย่างใกล้ชิดและฉนัมติรระหว่างประชาชนของประเทศทัง้สองให้

แน่นแฟ้นยิง่ขึน้ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และความปรารถนาร่วมกันของประชาชน

ทั้งสองประเทศ ข้าพเจ้าขอเชิญชวนให้ท่านดื่มเพื่อสุขภาพของ

- ฯพณฯ เหมาเจ๋อตุง  ประธานพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน

- ฯพณฯ ประธาน จู เต๋อ ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของ 

      สาธารณรัฐประชาชนจีน

- ฯพณฯ โจว เอิน ไหล นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

- เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประชาชนจีนและเพื่อ

มิตรภาพระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย
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11. 
ผลกำรเดินทำง 

ไปสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
ของ ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี
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กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกการสนทนาระหว่าง ฯพณฯ โจว เอิน ไหล นายกรัฐมนตรี

สาธารณรฐัประชาชนจนี กับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

 ๒. บันทึกการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในข้อราชการระหว่างคณะผู้แทน

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับคณะผู้แทนรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

 ๓. บันทึกการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศกบันายหวงั เย่าถิง ประธานสภาส่งเสรมิการค้าระหว่าง

ประเทศของสาธารณรฐัประชาชนจีน

 ๔. คำาปราศรยัของ ฯพณฯ เติง้ เสีย่วผงิ รองนายกรฐัมนตรจีนี เมือ่วนัที่  

๓๐ มิถนุายน ๒๕๑๘

ในการเยอืนสาธารณรฐัประชาชนจีนเป็นทางการของ ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีระหว่าง

วนัที ่๓๐ มถินุายน ถงึ ๖ กรกฎาคม ๒๕๑๘ เพ่ือลงนามในแถลงการณ์ร่วมสถาปนาความ

สมัพนัธ์ทางการทตูระหว่างราชอาณาจกัรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น ฯพณฯ ได้

เข้าเยี่ยมคำานับ ฯพณฯ โจว เอินไหล เมือ่วนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๑๘ และได้เป็นหัวหน้า

คณะผูแ้ทนรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยในการแลกเปลีย่นความคิดเห็นในข้อราชการกบั
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คณะผูแ้ทนรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี ซึง่ม ีฯพณฯ เติง้ เสีย่วผงิ รองนายกรฐัมนตรี 

เป็นหวัหน้าคณะ ในวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน และ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ 

บัดนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ยกร่างบันทึกการสนทนาระหว่าง ฯพณฯ กับ 

ฯพณฯ โจว เอินไหล และบนัทกึการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในข้อราชการระหว่าง ฯพณฯ 

กับ ฯพณฯ เติ้ง เสี่ยวผิง ในโอกาสดังกล่าวขึ้นแล้ว จึงกราบเรียนเสนอมา พร้อมด้วย 

ข้อสังเกตอันเป็นผลมาจากการที่ข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมกับ ฯพณฯ 

เฉียว ก้วนหัว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๘ 

สาระสำาคญัของการแลกเปลีย่นความคิดเหน็ในโอกาสต่างๆ ทีอ้่างถงึ พร้อมทัง้ข้อสงัเกต

เพิม่เตมิ อาจสรปุได้ดังต่อไปนี้

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหภาพโซเวียต

 ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหภาพโซเวียตไม่มีท่าทีว่าได้ผ่อนคลายลงแต่

ประการใด ดังจะสังเกตได้จากการอนุมานสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์ระดับโลกของเติ้ง 

เสี่ยวผิง ที่ว่า สหภาพโซเวียตกำาลังเป็นฝ่ายรุก (offensive) และจากการที่เติ้ง เส่ียวผิง 

ปรารภไว้ด้วยว่า “จีนเผชิญอันตรายจากการบุกรุกโดยอภิมหาอำานาจ โดยเฉพาะ 

โดยพันธมิตรจากทิศเหนือ”

 เติง้ เสีย่วผงิ เปรยีบเทยีบสหภาพโซเวยีตเหมอืนกับเสอื และสหรฐัอเมรกิาเหมอืน

กบัสนุขัป่า และกล่าวซำา้กับที่เคยพูดกับประธานาธิบดีมาร์คอสแห่งฟิลิปปินส์ว่า “ให้ระวัง

เสือลอบเข้าบ้านทางประตูหลัง ขณะท่ีไล่สุนัขป่าออกทางประตูหน้า” ซึ่ง โจว เอินไหล 

เสริมว่า “ถ้าเสือสามารถเข้าหลังบ้านได้ เหตุการณ์จะร้ายแรงมากกว่ากรณีของสุนัขป่า 

อยูใ่นบ้านมาก”

 ทั้ง เติ้ง เสี่ยวผิง และ โจว เอินไหล แสดงความกังวลต่อการขยายอำานาจทาง

ทะเลของสหภาพโซเวียต อย่างชัดแจ้ง เติ้ง เสี่ยวผิง นั้นถึงกับถือว่าเป็นสาเหตุดั้งเดิมที่

ทำาให้จนีกบัสหภาพโซเวยีตแตกแยกกนั กล่าวคอื จนีปฏเิสธการทีค่รุสชอฟเรยีกร้องให้จนี

มีกองทัพเรือร่วมกับสหภาพโซเวียต (Common fleet) เพราะถือว่าเป็นกโลบายของฝ่าย

โซเวียตที่จะได้มาซึ่งฐานทัพเรือในประเทศจีนอันจะเปิดโอกาสให้สหภาพโซเวียตควบคุม

ชายฝั่งทะเลของจีนโดยตลอด
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 โจว เอินไหล แสดงความห่วงใยสถานการณ์ในอ่าวไทยว่า “เมื่อเรือสหรัฐออก

จากบริเวณนั้นไปแล้ว เรือสหภาพโซเวียตคงจะพยายามเข้ามาแทนที่”

 เรื่องการขยายกำาลังทางทะเลของสหภาพโซเวียตทางด้านตะวันออกน้ีเป็น

ปัญหาในความสมัพนัธ์ระหว่างจีนกบัสหภาพโซเวยีตโดยตรงซ่ึงเกีย่วพนักบัเวยีดนามเหนอื

ด้วย ดังจะกราบเรียนต่อไปในหัวข้อ ๓.๑ เรื่องเวียดนาม

๒. ฐานทัพสหรัฐในประเทศไทย

 เป็นที่น่าสังเกตว่าเติ้ง เสี่ยวผิง เป็นผู้ยกเรื่องฐานทัพสหรัฐขึ้นพูดในวาระที่จะ

ตอบคำาถามของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ว่าจีนมีทรรศนะอย่างไรเกี่ยวกับสัมพันธภาพ

ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับมหาอำานาจ

 เติ้ง เสี่ยวผิง รับว่าเป็นปัญหา เพราะใน “สถานการณ์แห่งการชิงอำานาจเพื่อ

การครองความเปน็ใหญ่ระหว่างอภมิหาอำานาจท้ัง ๒ เมือ่อภมิหาอำานาจประเทศหนึง่ออก

ไป อกีประเทศหนึง่กจ็ะพยายามเข้ามา เขาจะไม่มีวันปล่อยให้เราอยู่โดยสันติ”

เติ้ง เสี่ยวผิง กล่าวต่อไปว่า “เราเข้าใจปัญหาของไทยเกี่ยวกับฐานทัพสหรัฐ ใน

ประเด็นนี้จุดยืนและหลักการของเรา คือ เราต่อต้านฐานทัพต่างประเทศ แต่ในขณะ

เดยีวกนัเราเคารพในความเป็นจรงิ เราเชือ่ว่ารฐับาลและประชาชนไทยจะดำาเนนิการทีถ่กู

ต้องเก่ียวกับเร่ืองนี้โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของตน อาจมีทางที่จะเป็นไปได้ว่า สุนัขป่า 

ถูกไล่ไปแต่เสือเข้ามา เราใคร่กล่าวว่า แม้การถอนตัวของสหรัฐเป็นสิ่งที่พึงประสงค์  

เสือตัวหนึ่งจะแสวงหาทางเข้ามา”

คำาพูดของ เติ้ง เสี่ยวผิง นี้อาจก่อให้เกิดความเข้าใจขึ้นได้ว่า จีนมีหลักการต่อต้าน

ฐานทพัต่างประเทศ แต่ในทางปฏิบตัไิม่ขัดข้องทีฐ่านทพัสหรฐัจะคงอยูต่่อไปในประเทศไทย 

นีค่อืการตคีวามทางหนึง่ แต่เมือ่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ขอความกระจ่างจาก เติ้ง เสี่ยวผิง 

ว่าในทรรศนะของจีนนั้น ไทย “ควรเก็บสุนัขป่าไว้อีกช่ัวระยะหน่ึงเพราะกลัวเสือ หรือ 

ขับไล่สุนัขป่าแต่เพิ่มความระมัดระวังเสือ”

เติ้ง เสี่ยวผิง ได้ให้คำาตอบอย่างชัดแจ้งว่า “หากท่านได้ตัดสินใจที่จะไล่สุนัขป่าไป

แล้ว เราขอแสดงความยนิดต่ีอท่าน แต่ควรเพิม่การสอดส่องทีป่ระตหูลงั เพราะการคกุคาม

นั้นบังเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ... แน่นอน สถานการณ์ที่ดีที่สุดคือไม่มีสุนัขป่าหรือเสือ 
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แต่เราเข้าใจว่าแต่ละประเทศมสีิง่แวดล้อมทีไ่ม่เหมอืนกนั เราใคร่ทีจ่ะเคารพในส่ิงแวดล้อม

ที่แตกต่างกันนี้ และแต่ละประเทศจะหาทางที่ต่างกันเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้”

ฉะนั้น จึงมิอาจกล่าวได้ว่าหลักการและการปฏิบัติของจีนต่อปัญหาฐานทัพสหรัฐ

ในประเทศไทยแตกต่างกัน หรอือกีนยัหนึง่ จนีไม่ขัดข้องทีฐ่านทพัสหรฐัจะคงอยู่ต่อไปใน

ประเทศไทย ตรงกนัข้าม เติง้ เสีย่วผงิ กล่าวว่า หากไทยได้ตัดสินใจที่จะไล่สุนัขป่า (คือ

สหรัฐอเมริกา) ออกไปแล้ว จีนขอแสดงความยินดีด้วย

ส่วนข้อแม้ของจนีว่า “แต่ในขณะเดยีวกนัเราเคารพในความเป็นจรงิ เราเช่ือว่ารัฐบาล

และประชาชนไทยจะดำาเนนิการทีถู่กต้องเกีย่วกบัเรือ่งนีโ้ดยคำานงึถงึผลประโยชน์ของตน” ก็

ด ี หรอื “แต่เราเข้าใจว่าแต่ละประเทศมีสิ่งแวดล้อมท่ีไม่เหมือนกัน เราใคร่ที่จะเคารพใน 

สิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกันน้ี และแต่ละประเทศจะหาทางท่ีต่างกันเพ่ือแก้ปัญหาเหล่านี้”  

ก็ดี นั้น น่าจะตีความว่า แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดของฝ่ายจีนที่จะ 

มิให้ดูเสมือนว่าตนออกแสดงความเห็นเกี่ยวกับกิจการภายในของไทย และไม่น่าที่จะ

ตีความว่าจีนให้ทางแก่ไทยคงฐานทัพสหรัฐไว้

นอกจากนี ้ปัญหาฐานทพัต่างประเทศปรากฏขึน้อีกในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็

เกีย่วกบัสถานการณ์ในอินโดจีนโดยเฉพาะปรากฏการณ์ของทหารเวียดนามเหนือในลาว 

ซึ่งทำาให้ท่าทีของจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้แจ่มชัดยิ่งขึ้นอีก

๓. อินโดจีน

เมื่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ถามเติ้ง เสี่ยวผิง ว่า “จีนมีทรรศนะอย่างไรต่อเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินโดจีนกับประเทศอื่นๆ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

เติ้ง เสี่ยวผิง แจ้งทรรศนะของจีนว่า “ประเทศอินโดจีนกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต้ จะอยูก่นัได้บนพืน้ฐานของการอยูร่่วมกนัโดยสนัตแิละการไม่แทรกแซง

ในกิจการภายในของกันและกัน”

ครัน้ ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ียำา้ถามว่า “เป็นไปได้หรอืไม่ท่ีประเทศหนึง่อาจแสวงหา

ความเป็นใหญ่ในส่วนภูมิภาคเพราะความเข้าใจผิดในลัทธิสังคมนิยม” เติ้ง เสี่ยวผิง ตอบ

อย่างชัดแจ้งว่า “เราต่อต้านการนั้น” ทั้งนี้ เป็นการตอบในการประชุมครั้งที่ ๑
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ในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อ เติ้ง เสี่ยวผิง กล่าวถึงปัญหาที่จีนกำาลังประสบอยู่กับ

ญี่ปุ่นในการเจรจาทำาสนธิสัญญาสันติภาพและพันธไมตรี เนื่องด้วยญี่ปุ่นไม่เห็นด้วยกับ 

การบรรจุข้อความเกี่ยวกับการต่อต้านแสวงหาความเป็นใหญ่ของอภิมหาอำานาจไว้ใน

ย่อหน้าสารัตถะของสนธิสัญญาน้ัน เติ้ง เสี่ยวผิง ก็ได้เน้นอีกครั้งหนึ่งว่า “ท่าทีของจีน 

ต่อต้านการครองความเป็นใหญ่ระดับโลกหรือระดับภูมิภาค” ซึ่งคำาแถลงดังกล่าว 

ย่อมหมายถึงทรรศนะของจีนต่อสถานการณ์ในทุกภูมิภาคของโลกรวมทั้งภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

ในโอกาสที ่ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีหยัง่ดวู่าจนีมอีทิธพิลมากน้อยเพยีงใดในอนิโดจนี

เมือ่เปรียบเทยีบกบัสหภาพโซเวยีต เต้ิง เสีย่วผงิ กล่าวว่า “ในอดตี จีนสนบัสนนุทกุประเทศ

ในอินโดจีนอย่างหนักแน่นในการต่อสู้สหรัฐเท่าท่ีจะสามารถกระทำาได้” และเน้นว่า  

“การสนบัสนนุและความช่วยเหลอืของจนีทีใ่ห้กบัเวยีดนามเหนือไม่น้อยไปกว่าของสหภาพ

โซเวียต แต่เราไม่เคยแทรกแซงในกิจการภายในของประเทศเหล่าน้ี และถึงแม้ว่าเราได้

กระทำาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นหน้าที่สากลของเรา (our international duty) เรามิได้เสนอ

แนะการใดแก่เขา คนพูดกันว่า โดยท่ีจีนให้ความช่วยเหลือ จีนจำาต้องมีอิทธิพล แต่เรา 

ไม่เชื่อถือในทฤษฎีนั้น”

อย่างไรก็ดี การท่ีเติ้ง เสี่ยวผิง ออกตัวว่า “การสนับสนุนและความช่วยเหลือ 

ของจีนไม่น้อยไปกว่าของสหภาพโซเวียต” ซึ่งต่อมา เติ้ง เสี่ยวผิง เสริมอีกว่า “ความช่วย

เหลือของจีนต่อเวียดนามส่วนใหญ่เป็นประเภทให้เปล่า (gratis) แต่สหภาพโซเวียตให้ใน

ลักษณะเงินกู้ และเขาจะบีบคั้นให้ใช้คืน” นั้น อาจตีความได้ว่า จีนต้องการให้เห็นว่า  

จนีมบีญุคณุต่อรฐับาลต่างๆ ในอนิโดจนีโดยเฉพาะรฐับาลเวยีดนามไม่น้อยไปกว่าสหภาพ 

โซเวียต หรืออาจจะมากกว่าด้วยซำ้า อันข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ย่อมมีผลตามมาได้ในรูปของ

อิทธิพลโดยการเพิ่มนำ้าหนัก (leverage) ในการต่อรองให้แก่จีนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

อินโดจีน

๓.๑ เวยีดนาม

ดังที่ได้กราบเรียนข้างต้น จีนแสดงความกังวลต่อการขยายอำานาจทางทะเลของ

สหภาพโซเวียต อย่างชัดแจ้ง โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกนี้ซึ่งเกี่ยวพันกับเวียดนามด้วย 

เพราะปรากฏข่าวว่าสหภาพโซเวียตขอใช้อดีตฐานทัพเรือสหรัฐที่ Camranh Bay และ 
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ดานังบนชายฝั่งเวียดนามภาคกลาง ดังน้ัน จึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ฝ่ายจีนได้เตรียมการไว้

ล่วงหน้าแล้วในอนัทีจ่ะใช้โอกาสการไปเยอืนประเทศจนีของ ฯพณฯ นายกรฐัมนตรี แถลง

ในที่สาธารณะปรามเวียดนามมิให้อนุญาตสหภาพโซเวียตสามารถกระทำาการดังกล่าวได้

ทัง้นี ้เห็นได้จากถ้อยความในย่อหน้าสารตัถะของคำาปราศรัยของรองนายกรฐัมนตรี 

เติง้ เสีย่วผงิ ต้อนรับ ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีในคนืวนัแรกที ่ฯพณฯ เดนิทางไปถงึกรงุปักกิง่ 

คือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๘ ซึ่งเจ้าหน้าที่จีนนำามามอบแก่ฝ่ายไทยก่อนที่จะมีการแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นในข้อราชการครั้งท่ี ๑ โดยท่ีฝ่ายจีนย่อมทราบดีว่าเอกอัครราชทูต

เวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ ตลอดจนเอกอัครราชทูตสหภาพโซเวียตประจำาประเทศจีน

ได้รับเชิญไปในงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย

ถ้อยความสำาคัญต่อเรื่องน้ีอยู ่ในย่อหน้าท่ีจีนแสดงความยินดีต่อชัยชนะของ

ประชาชนอินโดจีนที่ทำาให้อภิมหาประเทศหนึ่ง “จำาต้องถอนออกจากอินโดจีน” ซ่ึงจีน

ถือว่า “สถานการณ์นี้ได้สร้างเงื่อนไขท่ีเป็นผลดียิ่งแก่ประเทศต่างๆ ในเอเชียอาคเนย์ใน

การผดงุไว้ซึง่เอกราช ความเป็นตวัของตวัเอง และกมุชะตากรรมของประเทศชาตไิว้ในมอื

ของตน” ครั้นแล้ว เติ้ง เสี่ยวผิง กล่าวต่อไปทันทีว่า “แต่ว่าสิ่งที่ควรแก่การสนใจก็คือ อีก

อภิมหาประเทศหนึ่งมีความทะเยอทะยานมาก ได้ยื่นมือออกไปไกลทีเดียว เขาพยายาม

แสวงหาฐานทัพใหม่ในเอเชยีอาคเนย์อย่างละโมภโลภมาก ทพัเรอืของเขาแล่นตระเวนไป

มาในมหาสมทุรอนิเดยีและมหาสมทุรแปซิฟิกตะวนัตก คกุคามสนัตภิาพและความปลอดภยั

ของประเทศต่างๆ ในเอเชยีอาคเนย์ดุจเสอืร้ายทีค่อยจบัจ้องจะตะครบุ เงาปีศาจลทัธขิยาย

อิทธิพลของเขากำาลังวนเวียนอยู่ในเอเชียอาคเนย์ เพ้อฝันที่จะเอาเขตเอเชียอาคเนย์เข้าไว้

ในเขตอิทธิพลของเขาไม่วันใดก็วันหนึ่ง แต่ว่า ประชาชนประเทศต่างๆ ในเอเชียอาคเนย์

ทีเ่คยประสบภัยพิบตัอัินมหนัต์มาแล้วภายใต้การปกครองของจกัรพรรดนิยิมและลัทธเิมอืง

ขึน้จะไม่ยอมให้อภมิหาประเทศใดๆ รกุราน กดขี ่และครอบงำาประเทศของตนอีกเดด็ขาด”

การอ้างถึง “ฐานทัพใหม่ในเขตเอเชียอาคเนย์” ก็ดี ปรากฏการณ์ของทัพเรือของ

อภิมหาประเทศที่ไม่ระบุนามใน “มหาสมทุรแปซฟิิกตะวันตก” ก็ดี ตลอดจน “ประชาชน

ประเทศต่างๆ ในเอเชยีอาคเนย์ทีเ่คยประสบภยัพบิตัอินัมหนัต์มาแล้วภายใต้การปกครอง

ของจักรพรรดินิยมและลัทธิเมืองขึ้น” ก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นการอ้างถึงเวียดนามและข่าว

เก่ียวกับการที่สหภาพโซเวียตขอใช้ฐานทัพเรือในเวียดนามทั้งส้ิน ซ่ึงฝ่ายเวียดนามและ
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สหภาพโซเวียตที่นั่งฟังคำาปราศรัยอยู่ในโอกาสน้ันก็คงตระหนักดีว่าวัตถุประสงค์ของจีน

คอืการปรามเวยีดนามให้พงึสงัวรว่าจนีจะไม่เหน็ชอบด้วยหากเวยีดนามอนญุาตให้สหภาพ

โซเวียตใช้อดีตฐานทัพเรือสหรัฐในเวียดนาม

ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในข้อราชการครัง้ท่ี ๒ เมือ่วันที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้หยั่งท่าทีของจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยปรารภว่าสหภาพโซเวียตมี

ความสนใจทางด้านนาวีในเวียดนามใต้ ซึ่งเติ้ง เสี่ยวผิง ตอบว่า “จีนไม่ทราบข้อเท็จจริง

ว่าสหภาพโซเวียตมีความตกลงใดกับเวียดนามหรือไม่ ปรากฏรายงานข่าวว่าสหภาพ

โซเวียตขอใช้ Camranh Bay และ Danang เป็นฐานทัพเรือ จีนไม่มีข้อสนเทศประการใด 

แต่เราสามารถวิเคราะห์เรื่องได้”

การวิเคราะห์ของจีนโดยเต้ิง เสี่ยวผิง คือ “สหภาพโซเวียตมีความปรารถนาเช่น

นั้นต่อ Camranh Bay และ Danang เขาอาจจะขอร้องแล้วด้วยในรูปใดรูปหนึ่ง อย่างไร

ก็ดี ไม่เป็นการง่ายนักที่เวียดนามจะให้สิ่งเหล่านี้แก่สหภาพโซเวียตโดยไม่ตรึกตรอง 

เวียดนามเพ่ิงขับไสไล่สหรัฐออกไป หากเขาปล่อยให้สหภาพโซเวียตเข้ามา ก็จะไม่ได้รับ

ความเห็นชอบ (endorsed) จากประชาชนของโลกหรือประชาชนเวียดนาม”

สิ่งที่เติ้ง เสี่ยวผิง มิสามารถจะกล่าวได้ เพราะจะเป็นการแสดงความเป็นใหญ่และ

การแทรกแซงในกิจการภายในของประเทศอื่น ก็คือ จีนเองจะไม่เห็นชอบ (endorse)  

การทีเ่วยีดนามจะปล่อยให้สหภาพโซเวยีตเข้ามา และเวยีดนามจะต้องตรกึตรองความเหน็

ของจีน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอกราบเรียนว่ามิใช่เพราะบุญคุณที่จีนมีต่อเวียดนามดังที่กล่าว 

ข้างต้นเท่านั้น แต่เพราะจีนมีศักยภาพ (potential) ทางทหารที่สามารถคุกคาม  

Camranh Bay และดานังได้ด้วย นั่นคือกองกำาลังของจีนในหมู่เกาะ Paracels ที่จีน 

ยึดไปจากอดีตสาธารณรัฐเวียดนามเมื่อปีที่แล้ว

เป็นทีน่่าสงัเกตว่า เมือ่ข้าพเจ้ายกเรือ่งนีข้ึ้นชิมลางความรูส้กึของจนีกบัเฉียว ก้วนหวั 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศจีน โดยแสร้งแสดงความยินดีที่จีนเคลื่อนกอง

กำาลังเข้ายึดหมู่เกาะ Paracels ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ Camranh Bay และชายฝั่งเวียดนาม

ทัง้หมด เปรยีบเสมอืนหมูเ่กาะ Diego Garcia ขององักฤษทีส่หรฐักำาลงัพฒันา ซึง่สามารถ

ควบคุมมหาสมุทรอินเดียได ้ ท้ังมหาสมุทร เฉียว ก ้วนหัว มิได ้แสดงทรรศนะ 

แต่อย่างใด



146

๓.๒ ลาว

ปัญหาลาวเกีย่วพนักบัปัญหาอทิธพิลของเวยีดนามในอินโดจนีโดยทัว่ไป และมผีล

สะท้อนถงึความสมัพนัธ์ระหว่างจนีกบัไทยด้วย เพราะจนีมบีาทบาทสำาคญัโดยตรงในลาว 

ดังที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กล่าวแก่เติ้ง เสี่ยวผิง ว่าไทยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ

แก่รัฐบาลลาวในปัจจุบันเช่นเดียวกับจีนซึ่งช่วยเหลือลาวด้วยการสร้างถนนให้ แต่ไทยไม่

สบายใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในลาวเพราะฝ่ายเวียดนามเหนือได้ส่งกองกำาลัง ๔๖ กองทัพ

เข้าไปอยู่ในลาว ฉะนั้นจึงขอทราบทรรศนะของจีนต่อบทบาทในอนาคตของจีนในลาว

เติ้ง เสี่ยวผิง แสดงความอ่อนไหวต่อการที่ ฯพณฯ เอ่ยถึงการสร้างถนนของจีนใน

ลาวมาก เพราะคงคิดว่า ฯพณฯ วิจารณ์จีนว่ามีทหารอยู่ต่างประเทศ และสร้างถนน

ยุทธศาสตร์ตรงดิ่งมาเมืองไทย เปรียบเสมือนสหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต หรือ

เวยีดนามเหนอื จงึออกตัวว่า “เรามทีหารช่างในลาวเพือ่การพฒันาและโดยการขอร้องของ

ลาว เมื่อการสร้างถนนในลาวเสร็จสิ้นแล้ว ทหารช่างเหล่าน้ันจะกลับประเทศจีน 

วตัถปุระสงค์มเีพยีงนี ้ไม่มจีดุมุง่หมายต่อต้านประเทศอืน่ใด โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศไทย 

ซึ่งมีชายแดนติดกับลาว เราได้ช่วยสร้างถนนที่อื่นด้วย และในอนาคตก็จะกระทำาต่อไป ... 

ทหารช่างจีนมิใช่กองกำาลังติดอาวุธของจีน เราเคยส่งทหารช่างไปปากีสถานด้วยและ

ปากีสถานก็มิได้กังวล”

อย่างไรก็ดี การอ้างถึงทหารช่างในลาวซึ่งฝ่ายจีนเปิดเผยจุดอ่อนของตนนี้เป็น

ประโยชนใ์นทางอ้อมอีกทางหนึง่ คอื ฝ่ายจนีให้ความกระจ่างในทรรศนะท่ีแท้จรงิของตน

ต่อปัญหาทหารต่างประเทศ เมือ่เติง้ เสีย่วผงิ กล่าวในวาระเดยีวกนัว่า “สำาหรบัปรากฏการณ์

ของทหารต่างชาตินัน้อย่ากังวล ประเทศใดทีม่ทีหารอยูต่่างแดน ทีแรกจะไม่มีการคัดคา้น 

แต่ทหารเหล่านั้นอยู่นานไปเท่าใด ปัญหาก็จะมีมากขึ้นเท่าน้ัน ... การที่ทหารสหรัฐตั้ง

ฐานทพัอยูท่กุแห่งหนได้ก่อภาพพจน์ทีด่ใีห้แก่ตนเองหรอืไม่ ทหารสหภาพโซเวยีตกต็ัง้ฐานทพั

อยูบ่างแห่งของโลก ด้วยเหตุนี้พวกนี้จึงถูกเรียกว่าเจ้าโลก (overlords) ฉะนั้น อย่ากังวล 

ทหารต่างชาติอยู่นานเกินไปในประเทศหนึ่งใดก็จะเกิดปัญหาขึ้นเสมอ”

สำาหรบัจนีเอง จนีถอืว่าเคยส่งทหารเป็นกองทพัไปต่างประเทศครัง้เดยีวคือไปร่วม

รบในสงครามเกาหลี และเคยส่งกองกำาลังทหารต่อสู้อากาศยานมาช่วยเวียดนาม แต่ก็ได้

ถอนทหารทัง้หมดออกจากประเทศดังกล่าวเมือ่สถานการณ์อำานวย เพราะดงัทีเ่ติง้ เสีย่วผงิ 
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กล่าว แม้ว่า “ทหารจีนใช้การเมืองบังคับบัญชาและมีวินัยดี แต่หากเขาอยู่นานเกินไป 

ปัญหาก็จะเกิดขึ้น” เช่น การกระทบกระเทือนศักดิ์ศรีของพลเมืองในท้องถิ่น เป็นต้น

ความหมายในคำาพูดของเติ้ง เสี่ยวผิง ต่อปรากฏการณ์ของทหารเวียดนามเหนือ

ในลาวจึงแจ่มชัด กล่าวคือ ทหารเวียดนามเหนืออยู่ในลาวนานขึ้นเพียงใด ปฏิกิริยาของ

คนลาวต่อทหารเวียดนามเหนือก็จะรนุแรงมากขึน้เท่านัน้ จนกระทัง่ทหารเวยีดนามเหนอื

จะถกูขบัไสไล่ส่งไปในทีส่ดุ ฉะนัน้ ฝ่ายไทยไม่น่าจะกงัวลใจต่อเรื่องนัก แต่อีกความหมาย

หนึ่งในคำาพูดของเติ้ง เสี่ยวผิง ก็คือ ฉันใดก็ฉันนั้นเกี่ยวกับทหารต่างชาติในประเทศอื่นๆ 

รวมทัง้ประเทศไทยด้วยซึง่ยิง่ทหารสหรฐัคงอยูน่านขึน้เท่าใด ปฏิกริยิาของคนไทยต่อสหรฐั

ก็คงจะรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น

เกีย่วกบัสถานการณ์ในลาวนี ้หลงัจากทีเ่ติง้ เสีย่วผงิ ได้แสดงความหวัน่ไหวต่อการ

เอ่ยถงึทหารช่างจนีและได้พดูถงึทรรศนะของจนีต่อปัญหาทหารต่างประเทศโดยทัว่ไปแล้ว 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า “ไม่สงสัยในความปรารถนาดีของจีนในลาว เรายินดีที่

จีนมีบทบาทในลาว มิฉะนั้นจะเปิดทางให้แก่ทั้งสุนัขป่าและเสือ” ฯพณฯ ยำ้าว่าทั้งจีนและ

ไทยเป็นเพื่อนบ้านของลาว และควรจะร่วมมือกันช่วยเหลือลาว โดนผ่านโครงการพฒันา

ลุม่แม่นำา้โขงตอนใต้ของ ESCAP เป็นต้น แต่เติง้ เสีย่วผงิ มไิด้ให้คำาตอบแก่ข้อเสนอนี ้ถงึแม้ 

ฯพณฯ จะเน้นว่า “เราอาจสามารถใช้ความพยายามร่วมกัน เราจำาต้องเริ่มที่ใดที่หนึ่ง  

เราอาจร่วมมือกันได้”

อย่างไรก็ดี เมื่อข้าพเจ้ายกเรื่องความห่วงใยที่ไทยมีต่อสถานการณ์ในลาว 

เนื่องจากอิทธิพลของเวียดนามเหนือกับเฉียว ก้วน หัว โดยเน้นว่าสหภาพโซเวียตกำาลังมี

บทบาทสำาคัญในลาว และกล่าวว่าจะสั่งให้เอกอัครราชทูตไทยประจำาประเทศลาว  

ณ กรุงเวียงจันทน์ แลกเปลี่ยนทรรศนะกับเอกอัครราชทูตจีนที่นั่น เฉียว ก้วนหัว เห็นว่า

ข้อเสนอของข้าพเจ้าเป็นความคิดที่ดีมาก และรับจะส่ังการในนัยเดียวกันมายัง 

สถานเอกอัครราชทูตจีนที่เวียงจันทน์

อนึง่ เป็นทีน่่าสนใจว่า อปุทตูจนี ณ กรงุเวยีงจนัทน์ ได้ไปเยีย่มค�านับเอกอัครราชทตู

ไทยเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๑๘ และกล่าวว่าได้รับค�าสั่งจากรัฐบาลของตนให้ 

ติดต่อกับเอกอัครราชทูตไทยจึงได้มาขอพบ แต่การสนทนาในโอกาสนั้นยังไม่ปรากฏ 

สาระส�าคัญเพราะอุปทูตจีนออกตัวว่าเพิ่งไปรับหน้าที่ใหม่จึงยังไม่ทราบสถานการณ์
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ของลาวดี อย่างไรก็ดี หากมีการติดต่อระหว่างสถานเอกอัครราชทูตไทยกับจีน  

ณ กรุงเวียงจันทน์อีก กระทรวงการต่างประเทศก็จะกราบเรียนผลให้ ฯพณฯ  

นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป

๓.๓ เขมร

เป็นทีน่่าสงัเกตว่า โจว เอนิไหล เป็นผูย้กเรือ่งเขมรข้ึนพดูกบั ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

เอง โดยกล่าวว่า “รัฐบาลของเจ้าสหีนปุระสงค์จะสถาปนาความสมัพนัธ์กับไทยในอนาคต

อนัใกล้นี”้ ซึง่เมือ่ ฯพณฯ ตอบสนองว่า “ไทยก็หวังเช่นนั้น” โจว เอินไหลได้กล่าวต่อไปว่า 

“ขณะนี้เจ้าสีหนุอยู่ที่เกาหลีเหนือ เมื่อกลับมาแล้วจะให้ท่านนำาความระลกึถงึของ ฯพณฯ 

นายกรัฐมนตรี ถวายเจ้าสหีนหุรอืไม่” ซ่ึง ฯพณฯ กไ็ด้ขอบคณุและ “ขอให้ ฯพณฯ โจว เอิน

ไหล นำาความปรารถนาดีของท่านนายกรัฐมนตรีถวายด้วย รัฐบาลไทยยินดีที่จะมี 

ความสัมพันธ์ปกติกับเขมร”

ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องน้ีกับเติ้ง เสี่ยวผิง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

แสดงความคิดเห็นว่า “สมเด็จเจ้านโรดมสีหนุน่าจะเป็นผู้นำาเขมร แต่ท่านยังอยู่นอก

ประเทศ ท่านจะเสด็จกลับไปในเร็ววันนี้เพื่อเข้าปกครองประเทศหรือไม่” และขอทราบ

ทรรศนะของจีนโดยท่ีจีนมีความสัมพันธ์พิเศษกับเจ้าสีหนุ แต่เต้ิง เส่ียวผิง ออกตัวว่า 

“สำาหรับสถานการณ์ภายในของเขมรน้ัน จีนทราบเพียงบางส่วนเท่านั้น” เติ้ง เสี่ยวผิง 

พร้อมทีจ่ะกล่าวแต่เพยีงว่า เขมรแดงซ่ึงเป็นผูน้ำาในการต่อต้านลอนนอลและสหรฐัอเมริกา 

“รบัรองสมเดจ็เจ้านโรดมสหีน ุในฐานะประมขุของรัฐบาลทีถ่กูต้องโดยกฎหมาย (de jure 

head of government) และเขายึดมั่นในประชาธิปไตย ความเป็นกลาง อิสรภาพ และ

การไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใด เขมรแดงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสีหนุ สีหนุอาจจะกลับมาในเวลา 

ไม่ช้าเกินไปนี้”

ทัง้เติง้ เสี่ยวผงิ และเฉยีวก้วนหวั เหน็ว่าไทยกบัเขมรไม่มีปัญหารนุแรงระหวา่งกนั 

ยกตัวอย่างเป็นต้นว่า เติ้ง เสี่ยวผิง ทราบว่าไทยมีปัญหาทางการประมงกับเขมร แต่ก็เห็น

ว่า “เมือ่ไทยมคีวามสมัพนัธ์ปกตกิบัเขมรแล้ว กอ็าจตกลงกนัอย่างสมเหตผุลได้” ส่วนเฉยีว

ก้วนหัวนั้นแสดงความหวังต่อข้าพเจ้าว่า “ไทยจะมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเขมรโดยเร็ว

วนั” และกล่าวว่าจนีมีความรูส้กึโดยทัว่ไปว่า “ไทยมข้ีอพิพาทกบัเขมรน้อยทีส่ดุและปัญหา

ต่างๆ จะแก้ไขได้ง่าย”
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อนึ่ง การที่โจว เอินไหล ยกเรื่องรัฐบาลของเจ้าสีหนุประสงค์จะสถาปนา 

ความสัมพันธ์กับไทยในอนาคตอันใกล้นี้ “และจะนำาความระลึกถึงของ ฯพณฯ นายก

รฐัมนตรีถวายสมเดจ็เจ้านโรดมสหีน”ุ นัน้ ย่อมแสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์พเิศษทีจ่นีมต่ีอ

เจ้าสีหนเุป็นการส่วนตวั แต่ความสมัพนัธ์พเิศษดงักล่าวจะครอบคลุมไปถึงผู้นำาเขมรแดงใน

เขมรมากน้อยเพียงใดย่อมยังเป็นปัญหาอยู่ เติ้ง เสี่ยงผิง เองก็สามารถกล่าวแต่เพียงว่า 

ผู ้นำาเขมรแดงรับรองสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุในฐานะประมุขของรัฐบาลที่ถูกต้องโดย

กฎหมายเท่านั้น เรือ่งน้ี ข้าพเจ้าได้ลองชิมลางเพิ่มเติมกับฝ่ายจีนโดยถามเฉียวก้วนหัวว่า 

จีนได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่พนมเปญ หรือยัง ซึ่งก็ได้รับคำาตอบแต่เพียงว่ายังเท่านั้น

 ๔. ความเป็นกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โจว เอนิไหลเองเป็นผูอ้้างถงึปฏญิญากัวลาลมัเปอร์ โดยกล่าวว่า “จนีสนบัสนนุให้

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสนัตภิาพ เสรภีาพ และความเป็นกลาง แต่รูส้กึว่าจะมี

ปัญหากบัอภมิหาอำานาจ ๒ ประเทศ” ท้ังนี้ กล่าวในวาระเดยีวกนักับทีพ่ดูถงึสถานการณ์

ในอ่าวไทยว่า เมือ่เรอืสหรฐัออกจากบริเวณนั้นไปแล้ว เรือสหภาพโซเวียตคงเข้ามาแทนที่

ส่วนเติ้ง เสี่ยวผิง น้ัน เม่ือ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีถามว่า จีนมีทรรศนะเช่นไร 

ต่อการรับรองและเคารพปฏญิญากวัลาลมัเปอร์โดยมหาอำานาจ มไิด้เอ่ยถงึมหาอำานาจอืน่

โดยตรง แต่ตอบว่าจีนสนับสนุนเขตแห่งสันติภาพทุกแห่ง เพราะเป็นการต่อต้านลัทธ ิ

ครองความเป็นใหญ่โดยปริยาย

๕.  ความสัมพนัธ์จีน-ไทย

 ๕.๑ ลกูจนีในประเทศไทย

โจว เอินไหลเป็นผูย้กเรือ่งลกูจนีในประเทศไทยขึน้พูดเอง โดยกล่าวว่า “อยากทีจ่ะ

ให้ถือสัญชาติไทย ขอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ช่วยส่งเสริมด้วย และหลังจากที่จีนได้ 

จัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตขึ้นที่กรุงเทพฯ แล้ว ก็จะเป็นงานชิ้นแรกชิ้นหนึ่งของสถาน

เอกอัครราชทตูเช่นกนั ถ้าอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเสมอภาคกจ็ะมีสนัตสิขุ”

 ๕.๒ การค้า

 เมื่อข้าพเจ้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเฉียวก้วนหัว ข้าพเจ้าได้ถือโอกาส 

ปรารภว่า จนีมโีครงการช่วยเหลอืต่างประเทศ ฉะนัน้จงึขอให้ซือ้ข้าวไทยไปใช้ในการนี ้ทัง้นี้



150

เพื่อจะแสดงให้เห็นด้วยว่า การค้าได้รับการพัฒนาเม่ือมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทาง 

การทูต ซึ่งเฉียวก้วนหัวขอให้ข้าพเจ้ายกเรื่องน้ีข้ึนพูดโดยตรงกับฝ่ายการค้าต่างประเทศ 

ของจนี แต่รับจะแจ้งความคดิของข้าพเจ้าไปให้ฝ่ายนัน้ทราบ

 คร้ันข้าพเจ้าพบกับนายหวงั เย่าถงิ ประธานสภาส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ

ของจีน ข้าพเจ้าก็ได้ยกเรื่องขึ้นพูดโดยตรง โดยเสนอให้จีนซื้อข้าวจากไทยเพื่อส่งไปช่วย

ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เขมรและลาว แต่นายหวงั ตอบว่า “สำาหรบัปีนี ้ คงจะมีทางน้อย

มากที่จีนจะซื้อข้าวจากไทยเพราะฝ่ายจีนได้กำาหนดแผนการช่วยเหลือทางอาหารไว้เสร็จ

เรยีบร้อยแล้ว อย่างไรกด็ ี ถ้าจนียงัต้องการข้าวเพิม่ในปีนีอ้กีจะให้การพจิารณาซือ้ข้าวไทย

เป็นอันดับแรก สำาหรับในปีต่อๆ ไป ถ้าจนีต้องการข้าวก็จะซือ้จากไทยอย่างแน่นอน” 

 อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าได้ถือโอกาสเสนอให้ฝ่ายจีนซื้อสินค้าไทยอีกหลายประเภท 

กล่าวคอื นำา้ตาล ปอ แป้งมันสำาปะหลัง ยาง ใบยา และผ้า ซึง่ฝ่ายจนีสนใจในทกุรายการ 

ยกเว้นแป้งมันสำาปะหลัง ซ่ึงนายหวังกล่าวว่า “จีนไม่เคยซื้อแป้งมันสำาปะหลังจาก 

ต่างประเทศ แต่ก็จะสอบถามเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องให้ว่า มคีวามสนใจหรอืไม่เพยีงใด” 

 ข้าพเจ้ากล่าวไว้ด้วยว่า ฝ่ายไทยกส็นใจทีจ่ะซือ้สนิค้าหลายชนดิจากจนี กล่าวคอื 

Coke A Coke B Anthracite ใบยา (บางชนดิ) นำา้มนัดเีซลหมนุเรว็ นำา้มนัเตาและนำา้มนั

ดบิ ซ่ึงนายหวงักล่าวโดยทัว่ไปว่า “หลงัจากทีเ่รามคีวามสมัพนัธ์กนัแล้ว การตดิต่อระหว่าง

ผูท้ีเ่กีย่วข้องโดยตรงจะทำาได้สะดวกและรวดเรว็” สำาหรบัเรือ่งนำา้มันโดยเฉพาะ นายหวงั

กล่าวว่า “หากไทยต้องการซ้ือก็ขอให้ส่งเจ้าหน้าทีไ่ปเจรจาได้โดยตรง จนีพร้อมทีจ่ะขายให้

ในราคาทีเ่หมาะสม”

 อนีง่ เรือ่งการค้านี ้ ฯพณฯ นายกรฐัมนตรกีไ็ด้มบีญัชาแล้วให้มกีารตดิตามผล 

การเดินทางของ ฯพณฯ โดยเร็ว โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าของเรื่อง  

ข้าพเจ้าขอกราบเรยีนว่า กระทรวงการต่างประเทศพร้อมทีจ่ะให้ความร่วมมอือย่างใกล้ชดิ

แก่กระทรวงพาณชิย์ในการนี้

๖. สรุป

 ๖.๑ ผลสำาคญัทีส่ดุของการเดนิทางไปสาธารณรฐัประชาชนจนีของ ฯพณฯ นายก

รฐัมนตร ี ย่อมได้แก่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
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สาธารณรฐัประชาชนจีน การนีเ้ป็นไปตามนโยบายของรฐับาลทีแ่ถลงต่อรฐัสภาและได้รบั

ความเหน็ชอบ เม่ือวนัท่ี ๑๙ มนีาคม ๒๕๑๘ ซึง่ในส่วนทีเ่ก่ียวกับเรือ่งนีโ้ดยตรง มข้ีอความ

ว่า “เพือ่ให้เกดิดลุยภาพในความสมัพนัธ์กบัประเทศอภมิหาอำานาจ รฐับาลนีจ้ะดำาเนนิการ

เพื่อให้มีการรับรองและความสัมพันธ์เป็นปกติกับสาธารณรัฐประชาชนจีน”

 บัดนี้ ดุลยภาพในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอำานาจทั้งหมดได้เกิดขึ้น

แล้ว เพราะไทยมีความสมัพันธ์ทางการทตูกบัสาธารณรฐัประชาชนจีน ซึง่มรีฐับาลทีต่ัง้อยู่

บนผนืแผ่นดนิใหญ่จนี ปกครองประชากรจนีประมาณ ๘๐๐ ล้านคน เป็นผู้แทนของจนีทัง้

มวลในสหประชาชาตมิาแต่ ๒๕๑๔ และเป็น ๑ ใน ๕ มหาอำานาจในคณะมนตรีความมั่นคง

ของสหประชาชาต ิสำาหรบัประเทศไทยโดยเฉพาะ การมคีวามสัมพนัธ์เป็นปกตกิบัจนีย่อม

เป็นสิง่ทีพ่งึปรารถนาเป็นพเิศษ เพราะจนีเป็นมหาอำานาจแห่งเอเชยี เป็นเพือ่นบ้านกบัไทย 

และมอีทิธพิลต่อเพือ่นบ้านของไทยในอนิโดจนีซึง่เป็นเขตทีล่่อแหลมทีส่ดุในวิเทศสมัพนัธ์

ของไทย

 ๖.๒ ผลอีกประการหนึ่งคือการยืนยันในข้อเท็จจริงที่ว ่าฝ ่ายจีนเองม ี

ความปรารถนาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับไทย ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก 

ความตงึเครียดระหว่างจนีกบัสหภาพโซเวยีต และการดำาเนินวเิทโศบายของสหภาพโซเวียต

ในอันที่จะห้อมล้อมจีนทั้งทางบกและทางทะเล

 ในวาระที่ฝ่ายไทยยกเรื่องการที่สหภาพโซเวียตขอใช้อดีตฐานทัพเรือสหรัฐ 

ตามชายฝั่งทะเลเวียดนาม เติ้ง เสี่ยวผิง อาจจะกล่าวว่า “หากสหภาพโซเวียตมีฐานทัพ 

ฐานทพัเหล่านีจ้ะไม่เป็นทีน่่าเกรงขาม มนัจะสามารถทำาให้ชาวโลกเหน็ธาตแุท้ของสหภาพ

โซเวยีตได้ชดัยิง่ขึน้ บางคนกล่าวว่าสหภาพโซเวยีตพยายามจะล้อมจนี เราไม่เชือ่และเราไม่

กลวั” ก็จรงิ แต่คำาพูดของเติง้ เสีย่วผงิ รูส้กึว่าจะมลีกัษณะหนกัไปในทางปลกุใจตวัเองและ 

ประเทศอื่นๆ มากกว่า

 เติ้ง เสี่ยวผิงเองก็ยอมรับว่าจีนกลัวถูกบุกรุกจากทิศเหนือ ส่วนโจว เอินไหล 

ปรารภว่า “ทีส่องแห่งทีย่อมรับเรือของสหภาพโซเวียต คือ ฮ่องกงและสิงคโปร์ นี่เป็นเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างจริงจัง และจีนก็รู้สึกวิตกกังวลไปด้วย” และ

ถามว่า “ประเทศไทยมอีูซ่่อมเรอืหรอืไม่” เมือ่คำานงึถงึข้อพจิารณาทางด้านยทุธศาสตร์ใน

สายตาของจีนแล้ว ทำาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าด้วยเหตุใดโจว เอินไหลจึงกล่าวถึงลีกวนยิว
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หลายครั้งในลักษณะวิจารณ์และเป็นเชิงปรับทุกข์กับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

 ดงัทีข้่าพเจ้ากราบเรยีนข้างต้น เมือ่ข้าพเจ้าแสร้งเปรียบเทยีบหมูเ่กาะ Paracels 

กบัหมู่เกาะ Diego Garcia นัน้ เฉยีวก้วนหวัมไิด้แสดงทรรศนะแต่อย่างใดต่อความคดิเหน็

ของข้าพเจ้า แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเฉียวก้วนหัวกลับยกเรื่องช่องแคบขึ้นถามข้าพเจ้าว่า  

ไทยสนบัสนนุทฤษฎ ีFree Passage หรอื Innocent Passage ซึง่ข้าพเจ้าตอบว่านโยบาย

ของเราเหน็ชอบใน Free Passage เพราะยกตวัอย่างช่องแคบมะละกาโดยเฉพาะเราจำาเป็น

ต้องมี Free Passage เพื่อจะเดินเรือจากอ่าวไทยรอบแหลมมาลายูไปชายฝั่งตะวันตก 

ของไทยได้ เฉียวก้วนหัว กล่าวว่าจีนโน้มเอียงไปทาง Innocent Passage และปรารภว่า 

เป็นปัญหาทั่วโลก ซึ่งจีนจะต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประเทศในโลกที่สามอื่นๆ

 ท่าทีของเฉียวก้วนหัวดังกล่าวน้ี ข้าพเจ้าขอกราบเรียนความคิดเห็นว่ายืนยัน

และสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลท่ีจีนมีต่อการขยายกำาลังทางทะเลของสหภาพโซเวียต 

การทีจ่นีนยิมทีจ่ะให้ม ีInnocent Passage ผ่านช่องแคบและจะแลกเปลีย่นความคดิเหน็

กับประเทศในโลกที่สามหรืออีกนัยหน่ึงคงจะพยายามโน้มน้าวให้ประเทศเหล่านั้น 

คล้อยตามจีน เพราะตามหลัก Innocent Passage น้ัน รัฐชายฝั่งย่อมจะมีอำานาจและ 

การควบคุมการเดินเรือในช่องแคบมากข้ึน ซ่ึงย่อมมีผลโดยทางอ้อมในการจำากัด 

ความเคลือ่นไหวของกองทพัเรอืสหภาพโซเวยีตลงบ้างหรอือย่างน้อยกก็ดีขวางมใิห้สามารถ

เดินได้อย่างเสรี

 การทีจ่นีหวาดระแวงเกรงกลวัสหภาพโซเวยีตย่อมเป็นประโยชน์แก่การดำาเนนิ

วิเทโศบายของไทย เพราะตามหลักสูตรของจีนที่ว่าประเทศตะวันออกกลางอาจสามารถ

ใช้ข้อขดัแย้งระหว่างสหรฐัอเมรกิากับสหภาพโซเวยีตให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองนัน้ ไทยก็

อาจสามารถใช้ข้อขัดแย้งระหว่างจีนกับสหภาพโซเวียตให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองได้บ้าง

เช่นกัน

 ๖.๓ ผลที่ไทยได้รับอีกประการหนึ่งจากการที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเดินทาง

ไปสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ การเพ่ิมนำ้าหนักใน

การต่อรองระหว่างไทยกับเวียดนาม ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากข่าวว่าสหภาพโซเวียต 

ขอใช้ฐานทัพเรือบนชายฝั่งทะเลเวียดนาม ดังนั้น ในคำาปราศรัยของเติ้ง เสี่ยวผิงต้อนรับ 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีที่อ้างถึงข้างต้น ฝ่ายจีนจึงได้ถือโอกาสปรามเวียดนามในทางอ้อม
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ว่าจีนจะไม่เห็นชอบหากเวียดนามอนุญาตให้การดังกล่าวบังเกิดขึ้น

 ความหวาดระแวงทีจ่นีเริม่มต่ีอความสมัพนัธ์ระหว่างเวยีดนามกบัสหภาพโซเวยีต

นีย่้อมเป็นประโยชน์แก่การดำาเนินวิเทโศบายของไทยในลาว เขมร และเวียดนาม เพราะ

เปิดโอกาสให้ไทยสามารถทำาให้จีนเห็นว่าการขยายอทิธพิลของเวียดนามในสามประเทศ 

ดงักล่าวมสีหภาพโซเวยีตหนนุหลงัอยู ่ และเป็นส่วนหนึง่ของนโยบายสหภาพโซเวียตที่จะ

ห้อมล้อมจนีนัน่เอง ควรทีจ่นีจะช่วยสะกดักัน้อทิธพิลของเวยีดนามออกไปจากลาวและเขมร

 เมื่อพิจารณาคำาพูดของเติ้ง เสี่ยวผิงเป็นการภายในกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 

ที่ว่าจีนต่อต้านการแสวงหาความเป็นใหญ่ระดับโลกหรือระดับภูมิภาค ประกอบกับการที่

เฉียวก้วนหัวได้สั่งให้สถานเอกอัครทูตจีน ณ กรุงเวียงจันทน์ ติดต่อแลกเปล่ียนความคิด

เห็นกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ เกี่ยวกับสถานการณ์ในลาว  

ซึ่งเวียดนามมีทหารตั้งอยู่เป็นจำานวนมาก และสหภาพโซเวียตกำาลังมีบทบาทสำาคัญ  

ตลอดจนการที่โจวเอินไหล ยกเรื่องรัฐบาลของสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุจะสถาปนา 

ความสมัพนัธ์กับไทยในอนาคตอันใกล้นี้ ก็อาจจะตีความได้ว่าจีนไม่ต้องการให้เวียดนาม

ครองอำานาจในลาวและเขมรเช่นเดียวกับไทย

 ๖.๔ ความกระจ่างที่ฝ่ายไทยได้รับจากฝ่ายจีนเกี่ยวกับทรรศนะของจีนต่อ

ปัญหาทหารต่างชาติก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่การกำาหนดนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ 

เรื่องนี้ด้วย ทรรศนะของจีนน้ันแยบคายและควรแก่การตรึกตรองอย่างยิ่งนั่นคือ ทหาร 

ต่างชาติมิว่าจะเป็นทหารสหรัฐ สหภาพโซเวียต เวียดนามเหนือ หรือแม้แต่ทหารจีนเอง

หากไปตัง้ฐานทพัอยูต่่างประเทศนานเกนิไปกจ็ะก่อให้เกดิปฏกิิรยิารนุแรงในหมูป่ระชาชน

ในท้องถิ่นขึ้น จนกระทั่งประชาชนเหล่านั้นเกลียดชัง ต่อต้านและขับไล่ทหารต่างชาติไป

ในที่สุด ฝ่ายที่ได้รับความเสยีหายกค็อืประเทศท่ีส่งทหารต่างชาตไิปประจำาในต่างประเทศ

และรัฐบาลของประเทศท่ีรบัทหารต่างชาติเหล่านัน้เข้าไว้

 ทรรศนะดงักล่าวนี ้จนีมต่ีอทัง้ฐานทพัสหรฐัในประเทศไทย และทหารเวยีดนาม

ในประเทศลาว

 ๖.๕  ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในข้อราชการกับฝ่ายจีน ผลที่ไทยได้รับ

อกีประการหนึง่กค็อืจนีแสดงความมัน่ใจทีจ่ะไม่แสวงหาความเป็นใหญ่ กลัน่แกล้งประเทศ

เพ่ือนบ้านหรือควบคุมเพื่อนบ้าน เติ้งเสี่ยวผิง กล่าวว่า คนจีนรุ่นปัจจุบันได้ส่ังสอน 
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ลูกหลานให้ปฏิบัติตามนี้ และหากจีนละเมิดหลักการดังกล่าว คนไทยก็ควรด่าทอจีนและ

ร่วมมือกับประชาชนจีนต่อต้านรัฐบาลจีนท่ีแสวงหาความเป็นใหญ่ หลักการของจีนที่จะ

ไม่แสวงหาความเป็นใหญ่นีร้ะบไุว้ในแถลงการณ์ร่วมไทย - จนี ลงวันที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ 

รวมทั้งข้อความเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนของแต่ละประเทศที่จะเลือกการเมือง ระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของตนโดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอกด้วย

จรงิอยูค่ำาพดูของผูน้ำาจนีกด็ ีแถลงการณ์ร่วมไทย - จนีกด็ ีไม่มพีนัธะทางกฎหมาย 

แต่ก็ยังเป็นการแสดงเจตจำานงทางการเมืองท่ีมีความหนักแน่นพอสมควร และหากจีนไม่

ปฏิบัติตามเจตนารมย์ของแถลงการณ์ร่วมซ่ึงนายกรัฐมนตรีจีนเป็นผู้ลงนามร่วมกับนายก

รัฐมนตรีไทย หรือตามที่รองนายกรัฐมนตรีเติ้ง เสี่ยวผิง ได้แสดงความมั่นใจไว้ ฝ่ายไทยก็

จะมเีอกสารและคำาพดูทีจ่ะอ้างองิได้ว่าจนีไร้สจัจะ และควรแก่การประณามในทีส่าธารณะ

ว่าเป็นประเทศที่ไร้หิริโอตัปปะ

 จึงขอกราบเรียนมาเพื่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีโปรดทราบ

      ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
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หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี และคณะ 

ที่นครเซี่ยงไฮ้ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๘



156



157



158



159



160

การทูตริมระเบียง ในควาสัมพ
ันธ์ทางการทูตไทย - จีน
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